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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนมกราคม 2025 (2568) 

 

 รายงานฉบับเดือนธันวาคม 2567 ที่รำลึกถึงท่านประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ ซึ่งถึงแก่

อสัญกรรมเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม ในวัย 100 ปี มิได้กล่าวถึงการที่ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขา

สันติภาพ 

 ประธานาธิบดีคนที่ 39 ของสหรัฐ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2002 หลายปี

หลังจากที่ท่านพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากผลงานของท่านไม่เพียงแต่การสร้าง สันติภาพใน

ตะวันออกกลางเท่านั้น แต่รวมถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การช่วยคนป่วยทั่วไปในโลกจากโรค

ระบาดที่เรื้อรังมานาน การสร้างเคหะสถานสำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ตามโครงการ HABITAT FOR 

HUMANITY โดยท่านและภริยาลงมือในการก่อสร้างเอง การจัดตั้ง CARTER CENTER เพ่ือ

สาธารณประโยชน์ซึ่งยังคงอยู่ต่อมาจนทุกวันนี้ และ ฯลฯ 

 

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศเริ่มปีที่จัดทำ E-BOOK ด้วยรายงาน

การสังหารหมู่กองบรรณาธิการนิตยสารชาลีเอ็บโดกลางกรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 7 มกราคม 

2015 หรือ 2558 โดยกลุ่มก่อการร้ายสากล ซึ่งแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง เช่น  

อัลเคดาภายใต้โอซามาบินลาเดน แต่ได้นำไปสู่ขบวนการก่อการร้ายระหว่างประเทศในนาม  

“รัฐอิสลาม” ซึ่งยังก่อเหตุร้ายต่อมา แม้มิใช่ด้วยตัวเอง ก็ยังบันดาลใจให้ผู้มีความโน้มเอียง 

รับไปก่อเหตุ 

 วันที่ 1 มกราคม 2025 หรือ พุทธศักราช 2568 เริ่มจากเหตุชายคนหนึ่งได้ขับรถกระบะ

ยี่ห้อฟอร์ดสีขาวเข้าไปในหมู่คนบนทางเท้าของถนนบูร์บองในถิ่นฝรั่งเศสของเมืองนิวออร์ลีนส์ 

ในสหรัฐตั้งแต่เช้าตรู่ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหญิงและชาย 14 ศพ บาดเจ็บประมาณ 35 คน 
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 เมื่อทับคนแล้ว ผู้ก่อเหตุได้ใช้ปืนไรเฟิลยิงไปที่ตำรวจซึ่งได้ยิงโตก้ลับมา ทำให้คนร้ายถึงแก่

ความตายเมื่อเขาก้าวลงจากรถอันถือเป็น “วิสามัญฆาตกรรม” ตำรวจบาดเจ็บไม่สาหัส 2 คน  

การตรวจรถกระบะพบปืนและระเบิดชนิดแสวงเครื่องอีก 2 ชุดและธงของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส 

ตำรวจท้องที่ได้มอบให้เอฟบีไอเพ่ือสืบสวนต่อ เพราะอาจเป็นการก่อการร้าย  

 ผู้ก่อเหตุมีชื่อว่า Shamsud-Din Jabbar วัย 42 ปี เกิดในอเมริกาที่มลรัฐเท็กซัส เคยเป็น

ทหารอยู่ประมาณ 10 ปีมีหน้าที่ด้านกำลังพลและระบบไอทีและเคยไปประจำการในอัฟกานิสถาน 

เมื่อปลดจากกองทัพเป็นทหารกองหนุน จับบาร์ได้ทำงานกับบริษัทที่ปรึกษา Deloitre ในหน้าที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในชั้นต้น ประธานาธิบดี ไบเดนเห็นว่าเขาคงได้รับแรงบันดาลใจจากไอซิส 

 ในเวลาใกล้เคียงกันของวันที่ 1 มกราคม รถยนต์ไฟฟ้าเท้สลาหรือ Tesla Cybertruck เกิด

ระเบิดขึ้นที่หน้าโรงแรมทรัมป์ที่ลาสเวกัสในมลรัฐเนวาด้า รายงานชั้นต้นทราบแต่ว่าเป็นรถเช่ามา

จากเครือบริษัททูโร่เช่นเดียวกับรถกระบะที่อยู่ในเหตุก่อการร้ายที่นิวออร์ลีนส์ โดยทราบว่าผู้เช่า

มาจาก Colorado Spring แต่เจ้าหน้าที่ยังหาความเชื่อมโยงระหว่างเหตุร้ายทั้งสองที่เกิดขึ้นต่าง

เมืองไม่พบ ประธานาธิบดีไบเดนซึ่งได้รับรายงานข่าวร้ายมาโดยตลอดยังมิได้เปิดเผยข้อยุติของเขา 

โดยได้นดัประชุมในห้องสถานการณ์ในทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันอยู่ขณะนี้ 

 ตำรวจท้องที่ซึ่งในไทยเรียกว่า “นครบาล” นำโดย Anne Kirkpatrick ผู้บัญชาการ 

นายกเทศมนตรีเมืองนิวออร์ลีนส์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ว่าการมลรัฐฯ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงความ

ปลอดภัยของมาตุภูมิ และผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ ได้สืบสวน/สอบสวนหลักฐาน

และพยานบุคคล ห้องพักค้างคืนที่ Airbnb ของจับบาร์ เคร่ืองแล็ปท้อพ 2 เครื่องและอุปกรณ์ที่

เขาใช้ ตลอดจนวิธีการสื่อสารต่างๆ ของเขา และความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่ลาสเวกัส ถ้ามี 

 ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม นายคริสโตเฟอร์ รายอะ ผู้อำนวยการเอฟบีไอที่มลรัฐ หลุยเซียน่า

ได้แถลงว่า 

1. นาย Shamsud-Din Jabbar ได้กล่าวถึงความตั้งใจของเขาที่จะก่อเหตุดังที่เกิดขึ้น  

คำเตือนภัยร้ายปรากฏอยู่ใน “วิดิโอ” ของเขา (ไมท่ราบแน่ว่าบันทึกอยู่ในแล็พท้อพ

หรือในอุปกรณ์ต่างหาก) 
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2. Jabbar ได้รับแรงบันดาลใจจากไอซิส “หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์” อันที่จริง หลักฐาน 

ของเขาเองยืนยันว่า เขาได้แสดงความภักดีต่อไอซิสมาก่อนแล้วทางออนไลน์ 

3. Jabbar ก่อเหตุร้ายขึ้นเพียงคนเดียว 

4. เหตุระเบิดที่ล้าสเวกัสไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายที่นิวออร์ลีนส์แต่อย่างใด 

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นออนไลน์รายงานด้วยว่า เมื่อปี 2023 จับบาร์เดินทางไปยังมณฑล 

ออนทาริโอในแคนาดาและอียิปต์ โดยมิได้ชีแ้จงวัตถปุระสงค์ของการเดินทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลัง 

สืบหารายละเอียดเพิ่มเติม 

 รายงานการสอบสวนของหน่วยงานด้านความปลอดภัยของมาตุภูมิสอดรับกับของเอฟบีไอ

ว่า เหตุระเบิดที่หน้าโรงแรมทรัมป์ในล้าสเวกัส แม้จะมีบางอย่างคล้ายคลึงกับเหตุร้ายที่นิวออร์ลีนส์ 

แต่ไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้วางระเบิดที่ล้าสเวกัสเป็นทหาร “Green Beret” เคยได้รบัเหรียญกล้าหาญ

หลายคร้ัง  และเคยไปประจำการในอัฟกานิสถานมาด้วย แต่กำลังรอผลการชัณสูตรศพอยู่

เนือ่งจากถูกไฟไหม้เกรียม เพราะในรถที่ไฟลุกไหม้มีเชื้อเพลิงจาก “Fireworks, gas tanks and 

camping fuels” ส่วนนาย Matthew Alan Livelsberger วัย 37 ปี ตัวการ นั้น เสียชีวิตด้วย

แรงระเบิดและไฟที่ลุกไหม้ โดยมีรอยกระสุนที่ศีรษะ ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานต่อมาว่า เขาคงฆ่าตัว

ตาย 

 รายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันที่ 4 มกราคม แจ้งว่า คนบริติชที่เสียชีวิตในเหตุร้ายที่ นิวออร์

ลีนส์เป็นบุตรเล้ียงของหญิงที่เป็น NANNY ของทั้งเจ้าชายวิลเลียมและแฮร์ร่ีหลังจากพระราชบิดา

และพระราชมารดาทรงหย่ากัน และกษัตริย์ชาร์ลส์ที่สามทรงทราบข่าวเศร้าแล้ว 

 ผู้ชายซึ่งถูกรถที่คนร้ายชนบนทางเท้าในนิวออร์ลีนส์ชื่อ Edward Pertifer อายุ 31 ปี เป็น

บุตรเลี้ยงของ Alexandra “Tiggy” Pertifer ชื่อตั้งแต่เกิด Legge Bourke เข้าทำงานในกลุ่ม 

Staff ของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ตั้งแต่ปี 1993 แต่ถวายงานแก่เจ้าหญิงไดอาน่าและพระโอรสทั้งสอง

พระองค์ เมื่อทรงทราบเหตุร้ายแก่ลูกเลี้ยงชายของเธอ เจ้าชายวิลเลียมแสดงพระทัย “Shocked 

and saddened” ในขณะที่นายเดวิดแลมมี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราช

อาณาจักร ได้แสดงความเสียใจและแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการปราบปราม 

การก่อการร้ายต่อไป 
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 สำหรับเหตุระเบิดในรถเท้สลาที่หน้าโรงแรมทรัมป์ในเมืองลาสเวกัส นั้น นายอีลอนมัสก์

แย้งว่า ปกติรถเท้สลาจะไม่ระเบิดขึ้นทางหลังคา แต่ตามรายงานของฝ่ายสืบสวน เหตุระเบิดและ

ไฟที่ลุกไหม้เกิดจากเชื้อเพลิงนานาชนิดที่วางอยู่ในรถ ไม่แต่เท่านั้น เจ้าหน้าที่ยังสันนิษฐานว่า เขา

อาจจะปลิดชีวิตตัวเอง เนื่องจากเขาระบายไว้ในจดหมายในฐานะที่เป็นฝ่ายรีพับลิกันว่า พรรคเด

โมแคร็ตยังอยู่ในรัฐบาลแม้เขาต้องการให้พ้นไปจากวงจรของอำนาจ เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าอดีตกรีน

แบร์เร่ต์ผู้นี้อาจมีปัญหา mental health อยู่บ้าง ทหารหน่วยรบพิเศษซึ่งเคยพบเขาขณะเป็นกรีน

แบร์เร่ต์ด้วยกันตั้งข้อสังเกตว่า ตอนเขาล้มป่วยระหว่างประจำการ เขามีอาการทางสมองด้วย 

 

 ที่นิวออร์ลีนส์ เจ้าหน้าทื่สืบสวนและสอบสวน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ATF อันได้แก่ด้านอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ แถลงเมื่อวันที่ 5 มกราคม ว่าเหตุการณ์อาจจะร้ายแรงย่ิงขึ้นหาก นายจับบาร์ 

จุดระเบิดที่นำไปด้วยในกระติกน้ำเย็น เนื่องจากสารประกอบระเบิด มีพิษร้ายแรงกว่าธรรมดา 

นายกเทศมนตรีหญิงของเมืองนิวออร์ลีนส์เข้าใจว่า นายจับบาร์ประกอบระเบิดในห้องพักภายใน

แอร์บีเอ็นบีก่อนออกไปก่อเหตุ ทุกฝ่ายไม่แน่ใจว่า อะไรเกิดขึ้นทำให้เขาจุดระเบิดไม่สำเร็จ 

 นายกเทศมนตรีนิวออร์ลีนส์กล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยว่า ได้เลื่อน

กำหนดการแข่งขันฟุตบอลล์อเมริกัน “Super Bowl” และงานฉลอง MARDI GRAS ไปแล้วเพราะ

ทั้งสองกำหนดการจะมีคนมาชุมนุมเป็นจำนวนมาก แม้จะได้วางแผนรักษาความปลอดภัยไว้

เรียบร้อยแล้ว แต่จะได้หารือกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่จะมากับประธานาธิบดีไบเดนและสตรี

หมายเลขหนึ่งในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม อีกชั้นหนึ่ง 

 Nick Paton Walsh ผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศอาวุโสของซีเอ็นเอ็น นำเสนอวิเคราะห์ข่าว

เมื่อวันที่ 6 มกราคม แสดงความแปลกใจว่าเพราะเหตุใดกลุ่มไอซิสจึงยังมิได้อา้งความเกี่ยวข้องกับ

เหตุก่อการร้ายที่ผู้ภักดีต่อกลุ่มก่อขึ้นบนถนนบูร์บองในมลรัฐหลุยเซียน่าของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่รุ่ง

สางของวันขึ้นปีใหม่ อันผิดวิสัยของกลุ่ม 

 ว้อลช์ได้ศึกษาความเห็นของผู้ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มหลายคน รวมทั้ง Professor 

Peter Neumann แห่ง King’s College of London ด้วย โดยย้อนกลับไปถึงเหตุยิงสังหารหมู่ใน
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กลุ่มชนที่ไปร่วมมหกรรมดนตรีที่ล้าสเวกัสเมื่อเดือนตุลาคม 2017 ซึ่งไอซิสพยายามอ้าง แต่ต้องรีบ

ถอนเพราะไม่ได้เกี่ยวจริง อันเป็นคร้ังเดียว 

 สำหรับครั้งนี้ยิ่งจำเป็นเนื่องด้วยฝ่ายที่อ้างความรับผิดชอบอยู่บ่อยคร้ังได้แก่ ISIS-K ซึ่งมี

ฐานอยู่ในอัฟกานิสถานและสาขาย่อยในแอฟริกา ไม่แต่เท่านั้น ผู้ก่อเหตุร้ายใน   นิวออร์ลีนส์ยังมี

ธงไอซิสอยู่ในรถกระบะที่ใช้ก่อการร้ายด้วย จึงเกิดคำถามอันกระทบถึงความน่าสะพรึงกลัวของ

ขบวนการก่อการร้ายกลุ่มรัฐอิสลามว่า “หย่อนเขี้ยวเล็บ” ไปแล้วหลังจากที่ระบอบอาสสาดได้ล่ม

สลาย รวมทั้งสถานะของไอซิสซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านในซีเรียฝ่ายหนึ่งหรือไม่ ในขณะที่ปรากฏรายงาน

ว่า ในวันถัดจากการโค่นล้มบาชาร์อัล-อาสสาด  (วันที่ 8 ธันวาคม) กองบัญชาการกลางสหรัฐใน

ตะวันออกกลางแถลงว่า เครื่องบินรบสหรัฐได้ทิ้งระเบิดกลุ่มไอซิสในซีเรียและอริัก 75 เป้าหมาย 

 11 วันหลังจากนั้น CENTCOM แถลงข่าวว่า เป้าหนึ่งได้แก่ Abu Yusif หรือนามแฝงว่า 

Mahmud ที่จังหวัด Deir Ezzor หัวหน้าขบวนการไอซิสโดยส่วนรวม ซึ่งถึงแก่ชีวิต และยังไม่มี

การแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่ ไอซิสจึงอยู่ในสถานะฝ่ายรับ (Defensive) ขณะที่สำนักงานส่ือหลักของ

ไอซิสในชื่อว่า Almag  ตั้งอยู่ในซีเรียและอิรัก แต่แมว้่า  Al-Naba อันเป็นหนังสือพิมพ์เชิง “สื่อ

สังคม” ก็มิได้ลงข่าว เปตั้นว้อลช์จึงคาดเดาว่า บางทีไอซิสอาจจะรอให้นายโดนัลด์ทรัมป์ 

“ปฏิญาณตน” เข้ามารับตำแหน่งเสียก่อน เนื่องจากเป็นข่าวที่เหมาะจะให้คนอเมริกันตระหนักถึง

การฟื้นสถานะของไอซิส  

  

 

 วันที่ 6 มกราคม รองประธานาธิบดีคามาล่าแฮร์ริสต้องทำหน้าที่ในการยืนยันหรือ “ให้

ใบรับรอง” หรือ CERTIFICATION ชัยชนะในการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์ แม้ว่าเธอจะเป็นผู้

แพ้  

 เมื่อ 4 ปีมาแล้ว ซึ่งนายทรัมป์พ่ายแพ้แก่นายโจไบเดน นายทรัมป์ที่ไม่ยอมรับผลการ

เลือกตั้งตราบใดที่เขาไม่ชนะ ได้ปลุกปั่น “ให้มีการขบถภายในอาณาจักร” สื่อหลายสำนักเปรียบ

ว่าเป็นการพยายามก่อรัฐประหาร ด้วยการยุยงให้พวกหัวรุนแรงซึ่งเขามีอยู่มากก่อการจลาจลและ

บุกเข้ายดึอาคารรัฐสภา แต่อัยการพิเศษจำต้องเลื่อนการพิจารณาคดีออกไป เพราะทรัมป์ได้เป็น
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ประธานาธิบดี แม้กระทั่งคดี HUSH MONEY ซึ่งคณะลูกขุนลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า ทรัมป์มี

ความผิดตามข้อกล่าวหาทั้ง 34 กระทง ผู้พิพากษาก็จำต้องเลื่อนวันกำหนดโทษหลายครั้ง ล่าสุด

จะไม่พิพากษาให้เขาต้องถูกจำคุก 

 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม วันนี้ ผู้พิพากษา Juan Merchan แห่งศาลสูงนิวยอร์ก—

Supreme Court of New York ได้นัดประกาศคำพิพากษานายโดนัลด์ทรัมป์ แม้จะเป็นที่ทราบ

กันว่า เขาคงจะไม่ถูกตัดสนิให้ต้องจำคุก นายทรัมป์พร้อมทนายฟังอยู่ที่บ้านพัก โดยเขาได้สั่งให้โชว์

ธงชาติอเมริกันเป็น Background หรือฉากหลังจากที่เขานั่ง ทั้งๆ ที่ใม่ควร แต่ผู้พิพากษามาชองก็

ได้กล่าวว่า ความเคารพที่เขามีหมายถึงตำแหน่งหรือ OFFICE  มิใช่บุคคล ไม่แน่ว่านายทรัมป์

เข้าใจความหมายหรือไม่ เนื่องจากเขามักตีความเข้าข้างตัวเองเสมอ และถึงแมค้ำพิพากษาจะ

กล่าวถึง UNCONDITIONAL DISCHARGE แตท่ี่แนน่อนก็คือ ทรัมป์เป็น “CONVICTED FELON” 

เพราะกระบวนการยุติธรรมบ่งชัดแล้วว่า นายทรัมป์กระทำผิดอาญา สิ่งซึ่งเขากล่าวหรือกระทำ

ต่อไปไม่สามารถเปลี่ยนคำวินิจฉัยของคณะลูกขุนได้ ส่วนที่เขาจะอุทธรณ์คำพิพากษาจะต้องใช้

เวลาอีกหลายเดือน ไม่แต่เท่านั้น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาพ้นตำแหน่งไม่มีใครคาดเดาได้ในชั้นนี้ แต่

ที่ชัดเจนในขณะนี้ได้แก่ นายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกที่เป็น 

CONVICTED FELON ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง 

 สำหรับรายงานการสอบสวนและการตรวจหลักฐานการกระทำของนายทรัมป์ทั้งหมดซึ่ง

นาย Jack Smith อัยการพิเศษ ได้รับมอบหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมโดยถูกต้องตามกฏหมาย 

อันรวมถึงคดีแทรกแซงการเลือกตั้งด้วย นั้น นายทรัมป์ได้พยายามขัดขวางมาโดยตลอด รวมทั้ง

การให้ผู้พิพากษาแคนน่อนซึ่งเขาเป็นคนแต่งตั้งมาบ่อนทำลาย ทั้งโดยการกล่าวหาว่า อัยการ

พิเศษสมิธได้รับการแต่งตั้งมาอย่างไม่ถูกขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญและการออกคำสั่งให้ชะลอการ

เปิดเผยรายงาน นั้น รัฐมนตรียุติธรรมได้ให้ศาลอุทธรณ์ของสหพันธ์พิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยได้ 

และศาลฯ วินิจฉัยโดยละเอียดแล้วเห็นชอบด้วย 

 อัยการพิเศษสมิธ ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้ว แถลงข่าวว่า ด้วยหลักฐานตาม

รายงานของเขา นายโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับการพิพากษาว่ามีความผิดแน่ หากมีการดำเนินคดีต่อ

เขา แต่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่า คดีเช่นนี้มีอายุความหรือไม่และรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่จะดำเนินการ
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เพ่ือล้างคดีได้หรือไม่ เพียงใด เนื่องจากนายทรัมป์ยึดมั่นมาตลอดว่า เขาอยู่เหนือกฎหมาย และ

กล่าวอ้างเสมอมาว่าเขาไม่เคยกระทำความผิด  

  

 เมื่อเวลา 22.40 น. ของวันที่ 15 มกราคม ตามเวลาในประเทศไทย เจเรมีไดอามอนด์แห่ง

ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า กาตาร์ให้ข่าวว่า อิสราเอลและฮาม้าสบรรลุความตกลงให้มีการหยุดยิงแล้ว 

แต่ยังมิได้ลงนาม เพราะเนตันยาฮูจะนำไปให้ฝ่ายขวาจัดในสภารับทราบ ในเวลาใกล้เคียงกัน นาย

แอนโตนีบลิงเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ยืนยันในทำนองเดียวกันในการ

ให้สัมภาษณ์คร้ังสุดท้ายแก่คริสเตียนอามันพอร์ บรรณาธิการข่าวระหว่างประเทศของซีเอ็นเอ็น ว่า

ข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลของความพยายามที่จะให้ข้อเสนอ 3 ขั้นที่ประธานาธิบดีโจไบเดนริเริ่มมา

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 เป็นกรอบที่คู่พิพาทยอมรับ เจเรมีไดอามอนด์คาดว่า การหยุดยิง 

และการปล่อยตัวประกันในขั้นแรก น่าจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ศกใหม่นี้จนครบ 33 คน 

ซึ่งบลิงเก้นเชื่อว่าน่าจะดำเนินไปอย่างดีจนสามารถก้าวหน้าไปถึงขั้นที่ 2 และ 3 ได้ บลืงเก้นกล่าว

ด้วยว่าสหรัฐ เจรจาร่วมกับอียิปต์ กับฮาม้าสโดยผ่านคนกลางอันได้แก่กาตาร์     

 เมื่อเวลา 23.30 น. ของวันที่ 15 มกราคม นายแม็ตธิวช้านส์แห่งซีเอ็นเอ็นได้ทราบจากฮา

ม้าสว่า กลุ่มเห็นด้วยกับข้อตกลงหยุดยิงและการแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้ว 

 ประมาณสองชั่วโมงต่อมา ประธานาธิบดีโจไบเดนไดแ้ถลงอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาว

ว่า ข้อเสนอของเขาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ศกที่แล้ว เป็นที่ตกลงกันแล้ว ช้าไปประมาณ 7 เดือน 

นายอันโตนีโอกูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวต้อนรับ และให้หน่วยงานต่างๆ ใน

องค์การฯ เร่งดำเนินการตามความรับผิดชอบต่อไป ประชาชนในกาซ่าได้ฉลองรับข่าวดีด้วยความ

ปรีดี แม้ฉนวนจะเกลื่อนไปด้วยเศษปรักหักพังทั่วไป ในขณะที่นายกรัฐมนตรีกาตาร์ได้ปราศรัยถึง

สถานะล่าสุดในการเจรจา ขยายความต่อมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์ 

 ตามรายงานด่วนมากในวันที่ 16 มกราคม อิสราเอลยังโจมตีกาซ่าทางอากาศต่อมา ทำให้

ชาวปาเลสไตน์ 43 คนเสียชีวิต หรือ 81 คนนับจากเวลาที่ประกาศข้อตกลง และมีข่าวด้วยว่า 

คณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอล อันหมายถึงฝ่ายขวาจัด ยังมิได้ให้ความเห็นชอบกับ

ความตกลง จึงไม่แน่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น 
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 โฆษกรัฐบาลอิสราเอลชี้แจงต่อมาว่า ฮาม้าสเป็นฝ่ายทำให้ยังไม่อาจตกลงกันได้เนื่องจากได้

ยื่นเงื่อนไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้าไม่สู้จะแน่ใจในคำกล่าวอ้างของอิสราเอลเท่าใดนัก ในประเด็นนี้ ผู้

สังเกตการณ์ รวมทั้งนายอาร่อนมิลเลอร์ อดีตผู้แทนสหรัฐในกระบวนการสันติภาพ เห็นว่า ความ

ล่าช้าเกิดขึ้นเน่ืองจากสมาชิกจากพรรคขวาจัดไม่เห็นด้วยกับความตกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้า

สู่ขั้นที่ 2 อันย่อมหมายถึงการยุติการสู้รบ โดยขู่ที่จะถอนตัวจากรัฐบาลผสม ซึ่งนายเนตันยาฮูเกรง

ว่าจะทำให้รัฐบาลเขาอยู่ต่อไปไม่ได้ แม้นายแยร์ลาปิด หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านจะได้เสนอที่จะเข้ามา

เป็นพรรคร่วมรัฐบาลผสม แต่เนตันยาฮุยังเห็นว่าเสียงไม่มากพออยู่ดี และอาจทำให้รัฐบาลของเขา

ต้องเผชิญกับการเลือกตั้ง ซึ่งเขาไม่ต้องการในชั้นนี้ 

 ต่อมาในวันที่ 17 มกราคม นายแอนโตนีบลิงเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐได้มาที่ห้องกล่าวถ้อยแถลงที่อาคารของกระทรวงเพื่อสรุปผลงานของฝ่ายการ

ต่างประเทศทั่วโลก แต่ผู้ทีอ่ยู่ในกลุ่มคนฟัง 3-4 คนได้ตะโกนเรียกร้องคำตอบเกี่ยวกับกาซ่าจน

เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาขอให้อยู่ในความสงบก่อน ขณะที่       บลิงเก้นเองได้ขอให้กล่าวคำปราศรัย

ตามที่เตรียมมาเสียก่อน จะตอบคำถามให้ กว่าเหตุการณ์จะสงบเงียบก็ใช้เวลาพอสมควร 

 คำปราศรัยของแอนโตนีบลิงเก้นเป็นทำนอง TOUR D’HORIZON ของผลงานด้านระหว่าง

ประเทศของรัฐบาลไบเดน อันรวมถึงอย่างน้อย 2 กรณีที่ยังไม่ยุติลงแม้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะยัง

ดำเนินการสืบต่อมา รวมทั้งการทำคดีกับกองกำลังสนับสนุนเร็วในซูดานต่อศาลอาชญากรรม

ระหว่างประเทศด้วย กล่าวโดยสรุป สถานการณ์รอบโลกกลับดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจขณะนี้มากกว่า

เมื่อ 4 ปีที่แล้ว อิหร่านซึ่งระรานไปทั่ว รวมทั้งระดมยิงขีปนาวุธไปยังดินแดนของอิสราเอล โดย

สหรัฐและประเทศในภูมิภาคได้ช่วยปกป้องได้และกองกำลังติดอาวุธจากอิหร่านแทบจะไม่เหลืออยู่

แล้ว ส่วนความเข้มแข็งของสหรัฐก็ปรากฏชัดกว่าที่เคยเป็นมา ในกรณียูเครน ซึ่งถูกรุกรานมาเมื่อ

สามปีที่แล้ว ยังรักษาเอกราชไว้ได้อย่างมั่นคง และประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกกว่า 50 

ประเทศได้ร่วมกันให้ความสนับสนุนอย่างแข็งขันทั้งในขณะนี้และต่อไป กองกำลังทั้งของรัสเซีย

และต่างชาติก็ไดถู้กส่งเข้าสู่  ”เคร่ืองบดเนื้อ” เช่นเดียวกัน เขาเสริมด้วยว่ารัสเซียเองเสียทหารไป

ไม่ต่ำกว่า 750,000  ทั้งจากการตายและบาดเจ็บ การนำทหารเกาหลีเหนือไปเสริม ก็สูญเสียไป

แล้วไม่น้อยกว่าสามพันคน   
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 ในส่วนที่เกี่ยวกับกาซ่า นั้น ทุกคนทราบดีว่าสลับซับซ้อนปานใด และเพราะเหตุนี้ ตั้งแต่

เช้าของวันนี้ (16 มกราคม)  เขาได้โทรศัพท์ติดต่อกับในพ้ืนที่มาตลอด บลิงเก้นยืนยันว่า ความตก

ลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันจะมีผลปฏิบัติ “ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม” เขากล่าวต่อไป

ว่ายังมีประเด็นอื่นๆ อีก เช่นสันติภาพของปาเลสไตน์และการดำเนินการเกี่ยวกับกาซ่า 

 เช้าวันศุกรท์ี่ 17 มกราคม นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูยืนยันต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกว่า 

ความตกลงกับฮาม้าส (เพื่อการหยุดยิงในกาซ่าและแลกเปลี่ยนตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับ

ปาเลสไตน์) มีขึ้นแล้ว เขามิได้กล่าวว่า ฝ่ายขวาจัดอันได้แก่นายเบ็นกวีร์และนายสโมกริชไม่ยอมรับ

ขั้นตอนที่สองเพราะไม่ต้องการให้การสู้รบยุติลง แต่จะอย่างไรก็ตาม รัฐบาลฯยังอภิปรายกันอยู่ 

โดยจะลงมติกันหลังพลบค่ำวันเสาร์ที่ 18 มกราคม ส่อเจตนาของอิสราเอลที่จะโจมตีทิ้งระเบิด

ต่อไปจนนาทีสุดท้ายก่อนการหยุดยิง แม้ชาวปาเลสไตน์จะเสียชีวิตไปแล้วกว่าหนึ่งร้อยศพนับแต่

การประกาศเมื่อวันพุธว่าตกลงหยุดยิงกัน 42 วันได้แล้ว 

 อย่างไรก็ดี รายงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับการหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันกล่าวตามความ

จริงว่ามาจากข้อเสนอของไบเดนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว อันอาจสื่อความหมายว่าว่าที่

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มิได้มีส่วนโดยตรง แม้เขาจะมีหน้าที่สานต่อก็ตาม จึงมีรายงาน

ว่าทรัมป์คงได้เร่งรัดให้เนตันยาฮูรีบตกลงใจ เนื่องจากปรากฏว่า เนตันยาฮูได้เสนอวาระนี้เข้า

คณะรัฐมนตรีความมั่นคง ซึ่งอนุมัติความตกลงไปแลว้ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีทั้งคณะอันมีจำนวน 33 คน คาดว่ารัฐมนตรีฝ่ายขวาจัดไม่สามารถมีเสียงมากกว่าได้  

มติสุดท้ายไม่จำต้องชะลอถึงวันเสาร์ดังที่รายงานไว้ก่อนนี้ 

 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ได้พิจารณาร่วมกันจึงได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 

24 แต่มีรัฐมนตรี 8 คนจากพรรค Otzma Yehdit นำโดยนายอิตามาร์เบ็นกวีร์ ฝ่ายขวาจัดไม่เห็น

ด้วย สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นออนไลน์รายงานว่า รัฐบาลได้เสนอความตกลงไปยังศาลสูงเพื่อพืจารณา

ให้ความเห็นชอบภายใน 24 ชั่วโมง และว่า ความตกลงอันครอบคลุมขั้นที่ 1 ในเวลา 42 วัน โดย

จะมีการมอบตัวประกันทั้งหญิง เด็กและคนป่วย 33 คน เป็นเช่นเดียวกับข้อเสนอของ

ประธานาธิบดีไบเดนซึ่งนายเนตันยาฮูไม่ยอมรับมาแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยรัฐมนตรีบลิงเก้น

ได้รับแจ้งมาแต่บัดนั้น และได้พยายามให้อิสราเอลเปลี่ยนท่าทีมาตลอด ส่วนการชะลอการตอบรับ

ครั้งหลังสุด นั้น เนื่องจากนายเนตันยาฮูและรัฐบาลอิสราเอลได้ระดมการกระจายข่าวว่า ฮาม้าส 
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ยื่นข้อเรียกร้องมาใหม่ ซึ่งรายงานของข้าพเจ้าก่อนนี้ไม่ได้ยอมรับเสียทีเดียว บัดนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า

เป็นข้ออ้างเพื่อถ่วงเวลาเท่านั้นเอง 

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม นายเนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้กล่าวคำปราศรัยต่อ

สาธารณชนเป็นครั้งแรกนับแต่วันที่ได้ประกาศว่าจะมีการตกลงในการหยุดยิงและแลกตัวประกัน

ต่อไป โดยแถลงว่าการหยุดยิงไม่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก ฮาม้าสคงไม่ต้องการให้หยุดปฏิบัติการ

ทางการรบ โดยมิได้แจ้งชือ่ตัวประกันมาให้อิสราเอลจนบัดนี้ อิสราเอลจึงถือว่าความตกลงหยุดยิง

ยังไม่มีผลใช้บังคับ และโดยที่ยังไม่มีข้อตกลง อิสราเอลจึงถือว่า การสู้รบยังมีอยู่ อันตรงตามความ

ประสงค์ของเขาอยู่แล้ว 

 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม เครื่องบินรบอิสราเอลได้โจมตทีิ้งระเบิดที่ภาคกลางของกาซ่า

เป็นเหตุให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 4 ศพ (ตัวเลขดังกล่าวอาจมากกว่านี้) และบาดเจ็บ 25 คน  

ตามรายงานของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกาซ่า แต่รถลำเลียงเคร่ืองบรรเทาทุกข์ 

600 คัน ได้แต่เรียงแถวอยู่ด้านนอกของด่าน Karem Shalom 

 ต่อมา ปรากฏรายงานว่า อิสราเอลได้รับชื่อตัวประกันหญิง 3 คนแล้วกับยังได้รายชื่อ

ทั้งหมดด้วย ทุกฝ่ายก็เตรียมรับการมอบตัว ซึ่งช้ากว่าที่ได้ตกลงกันประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ 

 เมื่อมีการหยุดยิงและตัวประกันหญิงอิสราเอล 3 คนได้รับการส่งมอบให้แก่กาชาดซึ่งฝ่าย

อิสราเอลได้รับต่อโดยนำขึ้นเฮลิค็อปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางแล้ว 

ประธานาธิบดีไบเดนได้เดินทางในวันสุดท้ายของการครองตำแหน่งไปที่เมือง ชาร์ลสตั้น  

มลรัฐเซ้าธ์แคโรไลน่า เขาพอใจที่ข้อเสนอของเขาเริ่มคืบหน้าไปด้วยดี และเขาได้ให้เบร็ตต์แม็คเกิ๊อร์ก 

ผู้แทนของเขาในการประชุมที่กรุงโดฮาประสานงานกับผู้แทนของนายทรัมป์เพราะจะต้องติดตาม

การเจรจาต่อไป อันที่จริง เมื่อคราวที่นายทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 1 ทรัมป์ก็ได้ขอ

มอบหมายให้เบร็ตต์แม็คเกิ๊อร์ก ซึ่งอยู่ในอิรักอยู่แล้วในฐานะที่ปรึกษากองกำลังผสมที่ปราบปราม

กลุ่มไอซิสจนหมดไปจากนครโมซูลของอิรัก และตามขับไปจากนครรัคก้าของซีเรีย ช่วยควบคุม

สถานการณ์ให้แก่รัฐบาลทรัมป์ต่อไป ล่าสุดก่อนหน้านี้ แม็คเกิ๊อร์กได้ร่วมอยู่ในคณะผู้แทนสหรัฐใน

การประชุมปรึกษาครั้งแรกกับคณะรัฐบาลเฉพาะกาลในซีเรีย 
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 รายงานข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแจ้งว่า บริษัท Nippon Steel ของญี่ปุ่นขอซื้อบริษัท US Steel 

ของสหรัฐในมูลค่า 14.9 พันล้านดอลลาร์ โดยได้เสนอที่จะให้คนอเมริกันเป็นผู้บริหารระดับสูงและ

มีส่วนในการทำงานในบริษัทตามส่วน 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงความตั้งใจว่า เขาไม่เห็นด้วยกับ

การให้ต่างชาติมาครอบครองอุตสาหกรรมสำคัญเช่นบริษัทเหล็กกล้าขนาดนี้ ส่วนประธานาธิบดีไบ

เดน นั้น โดยพื้นฐานย่อมเห็นได้ว่าการที่อุตสาหกรรมเหล็กกล้านี้มีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง Pittsburgh 

ในมลรัฐเพ็นซิลเวเนีย คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองสำหรับเขาในปีที่จะมีการเลือกตั้ง จึงไม่น่า

แปลกใจที่ไบเดนมิไดแ้ถลงปฏิกิริยาต่อต้านอย่างแจ้งชัดอาจจะเนื่องจากเป็นคำขอจากญี่ปุ่นซึ่งเป็น

พันธมิตรใกล้ชิดในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

  คณะกรรมการด้านการลงทุนจากต่างประเทศ อันมี Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีอีกหลายคนเป็นกรรมการ เสนอแนะมาว่า   

การจำหน่ายอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ประธานาธิบดีไบเดนจึง

ต้องทบทวนแนวคิดของเขาอย่างรอบคอบ แม้เขาจะตระหนักดีว่าเขาจะพ้นจากตำแหน่งในอีกสอง

สัปดาห์เศษ  

 ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2025 ประธานาธิบดีไบเดนได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารมิให้ขาย US 

Steel แก่ญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสหบาลแรงงาน แต่ Nippon Steel ยังไม่ลดราความ

พยายาม อันเป็นหน้าที่ของไบเดนที่จะทำความเข้าใจกับญี่ปุ่น แต่ตามรายงานจากบีบีซีในวันที่ 6 

มกราคม ฝ่ายเอกชนญี่ปุ่นกำลังหารือกับฝ่ายกฏหมายในสหรัฐที่จะดำเนินการทางคดีกับรัฐบาล

สหรัฐ  

 จนถึงวันที่ 10 มกราคม นิตยสาร Nikkei ยังรายงานว่า “กาพย์” เรื่อง อุตสาหกรรม

เหล็กกล้าของสหรัฐคงไม่จบลงง่ายๆ แม้ประธานาธิบดีไบเดน ผู้ออกคำสั่งมิให้จำหน่ายแก่ต่างชาติ 

(ญี่ปุ่น) จะพ้นจากตำแหนง่ใน 10 วันจากวันนี้ก็ตาม 

 ในความเห็นของ Nikkei การที่สหรัฐเพ่งเล็งญี่ปุ่นน่าแปลกใจ เนื่องจากในบรรดา

อุตสาหกรรมเหล็กกล้าขนาดใหญ่ 10 แห่งในโลก 6 แห่งเป็นของจีน ใหญ่ที่สุดได้แก่ China 
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Baowu Steel Group เมื่อเป็นเช่นนี้จึงคิดไม่ถึงว่า ญี่ปุ่นซึ่งเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดของสหรัฐจะ

ดำเนินคดีกับสหรัฐอันสืบเนื่องมาจากการที่ Nippon Steel จะซื้อ US Steel  

 

 

 ชัยชนะในการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นไปอย่างเหลือเชื่อในหลายประการ เพราะ

ไม่แต่เพียงนายทรัมป์จะไดต้ำแหน่งประธานาธิบดี เท่านั้น พรรครีพับลิกันซึ่งเต็มไปด้วยความ

แตกแยกกลับได้ครองเสียงข้างมากทั้งในวุฒิสภาและในสภาผู้แทนราษฎร 

 สมัยประชุมใหม่ของรัฐสภาสหรัฐเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนหลังวันหยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาส

และปีใหม่ ซึ่งสำหรับวุฒิสภามิได้มีปัญหาเท่าใดนักเนื่องจากได้ดำเนินการมาก่อนในการเลือก

วุฒิสมาชิก John Thune เป็นหัวหน้าฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภา ด้วยดังที่รายงานมาก่อนแล้ว 

การที่พรรครีพับลิกันกลับมาเป็นเสียงข้างมากอีกวาระหนึ่ง ย่อมมีผลให้พรรคเดโมแคร็ตต้องเป็น

เสียงข้างน้อยไป แต่โดยทีค่ามาล่าแฮร์ริส ยังเป็นรองประธานาธิบดีอยู่เมื่อวันที่ 6 มกราคม จึงต้อง

ทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่งในการประกาศคะแนนคณะผู้เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 

เช่นเดียวกับเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021 ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งแพ้การเลือกตั้งต่อโจไบเดน 

พยายามจะบังคับให้นายไม้ค์เพ็นส์ รองประธานาธิบดีของเขาเปลี่ยนแปลงตัวเลข อันทำไม่ได้ พล

พรรคของนายทรัมป์ที่บุกเข้ายึดอาคารรัฐสภาจึงตะโกนลั่นว่า “แขวนคอนายเพ็นส์-HANG MIKE 

PENCE” แต่หาตัวไม่พบเพราะหลายคนพาเขาไปหลบซ่อนในห้องอื่นได้ทัน 

 วันแรกที่เปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระก่อนอื่นได้แก่การเลือกตั้งประธานซึ่งนาย

ไม้ค์จอห์นสัน ประธานคนก่อนได้ไปเกาะติดอยู่กับนายโดนัลด์ทรัมป์ที่มาร์-อา-ลาโก้ เพื่อส่ง

สัญญาณว่าทรัมป์สนับสนุนเขาให้เป็นต่อ แต่สมาชิกแนวอนุรักษ์นิยมในพรรคในจำนวนเริ่มแรก 6 

คนต่อต้านเขา 

 ปกติข้าพเจ้าจะไม่ติดตามดูว่า ใครจะได้เสียงสนับสนุนเท่าไร เพราะแม้ว่า พรรครีพับลิกัน

จะเป็นฝ่ายเสียงข้างมาก แต่ก็ไม่มากนัก จึงลองตามดู ปรากฏว่า หัวหน้าพรรคเดโมแคร็ต อันได้แก่

นาย Hakeem Jeffries ได้ลงแข่งด้วย เนื่องจากทราบว่า พรรครีพับลิกันยังผนึกกำลังได้ไม่

เพียงพอ การเลือกตั้งจึงใช้เวลานานมาก เพราะคะแนนสลับกันนำและตาม แต่ผู้ทำหน้าที่ประธาน
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เฉพาะกาลก็ไม่ลั่น Gavel จนดึกมากตามเวลาในประเทศไทย ทราบต่อมาว่า นายไม้ค์จอห์นสัน

พยายามจะให้พวกที่ดึงเรื่องไว้เปลี่ยนท่าที แต่ไม่อาจทราบได้ว่าเขาเสนออะไรเป็นการแลกเปลี่ยน 

และนายทรัมป์ได้โทรศัพทข์อให้ผู้ขัดขวางเปลี่ยนใจอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็ได้ผลตามรายงานข่าวใน

วันรุ่งขึ้น โดยนายไม้ค์จอห์นสันได้เป็นประธานในวาระปีนี้ 

 ตัวบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมในรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 จะเริ่มเข้าสู่การ

พิจารณากลั่นกรองโดยวุฒิสภาในวันอังคาร วันนี้ ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ โดย

สำนักงานสอบสวนกลางหรือเอฟบีไอได้ส่งรายงานการตรวจสอบภูมิหลังให้แก่วุฒิสภาแล้ว เริ่มคน

แรกที่นายพีทเฮ็กเสธในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีการร้องเรียนอยู่มาก ทั้งใน

ด้านความไม่สันทัดในการบริหารองค์กรขนาดยักษ์เช่น Pentagon และด้านพฤติกรรมส่วนตัวอัน

ฉาวโฉ ่

 คณะกรรมาธิการว่าด้วย ARMED SERVICES ของวุฒสิภาเป็นชุดแรกที่สอบปากคำนาย 

Pete Hegseth อันเป็นไปตามแนวพรรค ซึ่งสังเกตได้ว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กำกับ

ดูแลให้สมาชิกพรรครีพับลิกันตั้งคำถามและใช้ข้อมูลไปในทางที่จะแก้ข้อกล่าวหาที่สื่อได้รายงานให้

สาธารณชนได้ทราบมาตั้งแต่แรกเริ่ม ไม่แต่เท่านั้นเมื่อวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแคร็ตตั้งคำถาม

ในกรณีที่เป็นเรื่องอื้อฉาว คำตอบจากเขาจะได้แก่ “เป็นเพียงข้อกล่าวหาที่จะทำให้เขาต้องแปด

เป้ือนหรือ SMEAR” โดยตลอด 

 นายพีทเฮ็กเสธเองได้ถือโอกาสโจมตีพรรคเดโมแคร็ตหลายต่อหลายครั้ง รวมทั้งในประเด็น

ครอบจักรวาล เช่นการที่พลังในการป้องกันประเทศสหรัฐตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอในปัจจุบันเพราะ 

“โจไบเดนเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด” อาวุธยุทโธปกรณ์ล้าหลังประเทศฝ่ายตรงข้ามอย่างน่า

ละอายใจ และวิจารณ์การที่อดีตพลเอกลอยด์ออสตินไปเข้ารับการผ่าตัดระหว่างวันหยุดปีใหม่ซึ่ง

เขาได้รายงานลาประธานาธิบดีช้าไปเล็กน้อยและได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงใหม่โดยเวียนเรื่อง

ทั้งหมดให้สภาทราบนานแล้วว่า ออสตินกระทำผิดอย่างร้ายแรงด้วย “AWOL หรือ Absence 

Without Leave” 

 Tammy Duckworth วุฒสิมาชิกลูกครึ่งไทย-อเมริกันซึ่งเสียขาทั้งสองข้างจากการรบมิได้

ตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่พีทเฮ็กเสธเคยแถลงอย่างเปิดเผยว่า เขาไม่ต้องการให้ทหารหญิงมีส่วนใน

การรบ แต่ถามว่า เขาทราบหรือเปล่าว่า รัฐมนตรีกลาโหมมีส่วนในการเจรจาทำความตกลงกับ
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ประเทศต่างๆ ในการกำหนดบทบาทของฝ่ายทหาร ซึ่งเขาตอบมิได้ เธอจึงยกตัวอย่าง “Status of 

Force Agreement” แต่เขาก็ดูจะไมท่ราบอยู่ดี เธอขอให้เขากล่าวชื่อประเทศอาเซียนเป็น

ตัวอย่าง พีทเฮ็กเสธตอบว่า เกาหลี และหยุดคิดต่อก่อนจะเพ่ิมว่า ออสเตรเลีย อันผิดทั้งคู่ 

 คำถาม-คำตอบระหว่างแทมมี่ดั๊คเวิร์ธกับนายพีทเฮ็กเสธข้างบนนี้เป็นที่สนใจของ

สื่อมวลชนในประเทศไทยไม่น้อย โดยฉบับหนึ่งคือมติชนรายวันได้นำลงพร้อมพาดหัวในหน้าหนึ่ง 

แต่โดยที่พรรครีพับลิกันพยายามผลักดันผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกคน จึงคงจะไม่ง่ายนักที่จะคัดค้าน 

เมื่อรปูการณ์เป็นเช่นนี้ วุฒิสมาชิก Chuck Schumer หัวหน้าสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแคร็ตใน

วุฒิสภาซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย จึงตั้งข้อสังเกตเมื่อวันที่ 15 มกราคมว่า นายพีทเฮ็กเสธมิได้มีคุณวุฒิ 

(และคุณสมบัติ) เหมาะสมพียงพอสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกลาโหม 

 วุฒิสภามีนัดจะลงมติรับหรือไม่สำหรับนายพีทเฮ๊กเสธที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันที่ 24 มกราคม ศกนี้ (2025) ก่อนจะถึงเวลาประชุม 

วุฒิสมาชิกหญิงสองคน คือซูซานคอลลินส์และมิเกาบ์สกี้ จากพรรครีพับลิกัน เห็นว่านายพีทเฮ๊ก

เสธมีพฤติกรรมส่วนตัวอันทำให้เขาไม่น่าจะเหมาะสมกับตำแหน่ง แต่พรรครีพับลิกันก็พยายามจะ

ผลักดันให้เขาได้รับความสนับสนุนจากทั้งพรรค 

 ในที่สุด วุฒิสภาได้ประชุมกันในวันที่ 25 มกราคม เพื่อออกเสียงว่าจะรับรองนายเฮ็กเสธ 

ปรากฏว่า พรรคเดโมแคร็ตได้ออกเสียงคัดค้านร่วมกับซูซานคอลลินส์และมีเกาบ์สกี้จากพรรตรีพับ

ลิกันดังรายงานในวรรคก่อนหน้านี้ แต่วุฒิสมาชิกมิชแม็คคอนเนลล์ อดีตหัวหน้าฝ่ายเสียงข้างมาก 

สังกัดพรรครีพับลิกัน ได้ออกเสียงคัดค้านร่วมด้วย ทำให้เสียงของทั้งสองพรรคเสมอกัน ทำให้

วุฒิสภาต้องระงับการประชุม เพื่อตามตัวนาย JD Vance รองประธานาธิบดีของนายทรัมป์ซึ่งเป็น

ประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่ง มาเป็น TIE BREAKER ช่วยให้นายเฮ็กเสธได้รับการรับรองหรือ 

CONFIRMATION ด้วยคะแนน 51 ต่อ 50 จึงได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหม  

 ระหว่างการอภิปรายก่อนการออกเสียง พฤติกรรมของนายเฮ็กเสธทั้งในทางล่วงเกินสตรี

เพศโดยมีการจ่ายเงินปิดปาก การเสพสุราหนักระหว่างปฏิบัติงาน และการทุจริตเงินในหน้าที่

ได้รับการเปิดเผย ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธตลอด เมื่อวุฒิสมาชิกฮารุโนจากฮาวายถามว่า เขาจะใช้กำลังใน

การยึดคลองปานามากลับมาตามแนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่ คำตอบของว่าที่

รัฐมนตรีกลาโหมเป็นไปอย่างคลุมเครือ และวุฒิสมาชิกหญิงจากพรรคเดโมแคร็ตก็มิได้ออกเสียงให้ 
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ข้าพเจ้าหวังว่า ฝ่ายความมั่นคงและกองทัพไทยควรศึกษาปัญหาและการขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติ

ของรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐให้ดี เพราะในเร็วๆ นี้ จะมีการฝึกร่วม “จงอางศึก” กันแล้ว  

 ผู้ได้รับการเสนอชื่ออีกคนหนึ่งได้แก่ Pam Bondi สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรม ขึ่ง

ผู้แทนพรรครีพับลิกันได้ชมเชยเธอในการบรรยายคุณสมบัติของเธอต่อหน้าคณะกรรมาธิการตุลา

การของวุฒิสภาด้วยการตำหนิกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลไบเดนว่าได้ใช้กระบวนการยุติธรรม

เป็นอาวุธตลอดมาด้วยการตั้งข้อกล่าวหานายทรัมป์และพวกโดยมิได้ออกนามตลอดมา แต่แม้ว่า 

Pam Bondi จะเคยมีผลงานด้านกฏหมายที่พอรับได้ในฐานะอัยการของมลรัฐฟลอริด้า เธอไม่เห็น

ว่าทรัมป์ผิดตรงไหนที่พยายามจะ Overturn ผลการเลือกตั้ง และก่อความไม่สงบเมื่อวันที่ 6 

มกราคม 2021 ที่อาคารรัฐสภา 

 Tulsi Baggage ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติหรือ 

National Intelligence Agency-NIA เป็นอีกผู้หนึ่งที่คนทั้งในและนอกวงการข่าวกรองเห็นว่าไม่

เหมาะสมยิ่ง เนื่องจากเธอใช้ทัศนะคติตามแบบวลาดิเมียร์ปูตินตลอดมา ไม่มีประสบการณ์ด้าน

ข่าวกรองเท่าใดนัก และเมื่อสมัยที่บาชาร์อัลขอาสสาดยังเรืองอำนาจอยู่ในซีเรีย เธอได้ไปหาเขาที่

กรุงดาม้าสกัสในวันที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งตามข้อเสนอแนะของฝ่ายความมั่นคงให้ถล่มฐานทัพ

อากาศแถวกรุงดาม้าสกัสในซีเรียด้วยจรวดโทมาฮ้อคเกือบ 60 ลูก เป็นการลงโทษทีซ่ีเรียทิ้งระเบิด

เคมีลงทำร้ายเด็กนักเรียนทางภาคเหนือของซีเรีย ทรัมป์ออกคำส่ังดังกล่าวที่บ้านพักมาร์-อา-ลาโก้

โดยมีสีจ้ินผิงนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารและเป็นคนแรกที่ทราบ เธอมิได้เห็นว่า บาชาร์เป็นจอมเผด็จการ

ตรงไหน 

 แม้พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 47 ของสหรัฐจะต้องย้ายไปจัดขึ้นใน 

Capitol Rotunda แต่เห็นได้ว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล Trump 2.0 

จำนวนมาก รวมทั้งอัครมหาเศรษฐีและเจ้าของบริษัท Tech ทั้งหลาย ได้ไปร่วมในพิธีด้วย แม้

กระบวนการยืนยันการเข้าครองตำแหน่งโดยวุฒิสภาจะยังไม่เสร็จสิ้น เว้นแต่คนเดียว คือนาย 

Marco Rubio รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใน

วันที่ 20 มกราคม ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99 อันหมายความว่าสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแคร็ต

ทั้งหมดออกเสียงสนับสนุนด้วย 
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 วันพุธที่ 29 มกราคม วันนี้  คณะกรรมาธิการว่าด้วยการเงินของวุฒิสภาจะออกเสียงว่าจะ

รับรองใหน้าย Robert F. Kennedy Jr. เป็นรัฐมนตร ีHealth and Human Services ก่อนหน้า

นี้ Caroline Kennedy ลูกพี่ลูกน้องของเขาเปรียบเขาว่าเป็นนักล่าเหยื่อ โดยนำวิดีทัศน์ที่เขากล่าว

อย่างชัดเจนว่า วัคซีนทั้งหมดที่มีการนำมาใช้และที่จะใช้ต่อไปไม่มีแบบใดเลยที่ “ปลอดภัยและ 

EFFECTIVE’ แคโรไลน์เคนเนดี้เป็นบุตรขีองประธานาธิบดี John F. Kennedy และเคยเป็น

เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นก่อนกลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมีชื่อในสหรัฐ 

 บ้อบบี้เคนเนดี้ จูเนียร์ เป็นนักเคล่ือนไหวในการสร้างการต่อต้านวัคซีนมาหลายสิบปี 

รวมทั้งการปัน้ข้อกล่าวหาว่า วัคซีนที่ฉีดให้เด็กทำให้เด็กเรียนรูช้้า ซึ่ง CDC ไดเ้สียงบประมาณไป

มากเพื่อนำผลการทดลองมาแสดงให้เห็นว่าไม่เป็นดังที่เขากล่าวอา้ง 

    

 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม Sir Kier Starmer นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ได้

เดินทางไปยังกรุงคิ้ฟของยูเครนท่ามกลางการที่รัสเซียระดมการโจมตีเมืองหลวงด้วย โดรนอย่าง

หนัก แม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจะยิงตกได้อย่างมากเช่นเคย 

 สหราชอาณาจักรเป็นประเทศในยุโรปที่ให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนอย่างแข็งขันตลอดมา

นับแต่เริ่มแรกของการที่รัสเซียใช้กำลังกว่าหนึ่งแสนคนบุกเข้ารุกรานยูเครนเมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2022 จนบัดนี้ สหราชอาณาจักรได้ช่วยฝึกทหารยูเครนในดินแดนของอังกฤษกว่า 

50,000 คน รวมทั้งการฝึกการบินเครื่องบินเอฟ-16 ที่ยูเครนต้องการอย่างมากด้วย ความพร้อมใจ

ในการช่วยเหลือยูเครนมีอยู่ในพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคแรงงาน 

 แม้เคียร์สตาร์เม่อร นายกรัฐมนตรีจากพรรคแรงงาน จะเพ่ิงไปยังกรุงคิ้ฟเมื่อสองวันมานี้ 

แต่เขาได้เคยไปยังกรุงคิ้ฟมาแล้วในปี 2023 เมื่อเขายังเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านในสภาสามัญ ใน

การไปเยือนครั้งล่าสุดนี้ นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เม่อร์ตั้งใจจะจัดให้ยูเครนอยู่ในฐานะเข้มแข็งมาก

ที่สุดที่จะทำไดไ้ม่เพียงแต่ในปีนี้ แต่ในระยะหลังสงครามสืบต่อไปอีก 100 ปี “We are with you 

not just today, for this year or the next—but for 100 years long after this terrible 

war is over and Ukraine is free and thriving once again.” 
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 นายกรัฐมนตรีสตาร์เม่อร์ได้ลงนามในความตกลงความเป็นหุ้นส่วนกับยูเครนเป็นระยะ 

100 ปี สานต่อจากร่างที่เตรียมไว้ในสมัยของพรรคอนุรักษ์นิยม อันมีมูลค่า 12 พันล้านปอนด์ โดย

จะให้ต่อไปปีละ 3 พันล้านปอนด์ “for as long as it takes”   

 

 

 วันที่ 6 มกราคม Justin Trudeau แถลงที่กรุงอ็อตตาวาว่า เขาได้นำเสนอผู้สำเร็จราชการ

แคนาดาแล้ว โดยที่สภาไมส่ามารถทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไดด้้วยเหตุผลประการหนึ่งเนื่องจากเขาเป็น

รัฐบาลเสียงข้างน้อย เขาจึงขอให้ปิดสภาจนถึงเดือนมีนาคม เพื่อให้มีการแข่งขันกันเป็นหัวหน้า

พรรคลิเบร่อล คนใหม่ โดยเขาเองจะรักษาการไปจนกว่าจะมีหัวหน้าพรรคลิเบร่อลคนใหม่ ส่วน

เขาเอง ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีมาถึง 9 ปี จะไม่อยู่ในฐานะผู้ชิงตำแหน่งใด 

 ผู้เป็น Pollster มีข้อสังเกตว่า คะแนนนิยมของจัสติน ทรูโดล่าสุดต่ำลงมาอยู่เพียงร้อยละ 

22 ในขณะที่ นาย Pierre Poilievre หัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวตีฟ ได้รับคะแนนนิยมสูงกว่ามาก 

สมัยที่ข้าพเจ้าไปประจำการที่กรุงอ็อตตาวาในปี 1984  นาย  Brian Mulroney หัวหน้าพรรค 

Progressive Conservative ชนะการเลือกตั้งและเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี 

 ในระยะที่ผ่านมา มีการโต้เถียงกันมากเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของนายโดนัลด์ทรัมป์ในวัน

ถัดจากที่เขาได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญว่า เขาเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งตามคะแนนของคณะผู้

เลือกตั้ง ซึ่งเขาได้กล่าวถึงนโยบายการต่างประเทศบางประการ เช่นการที่เขาจะหาทางยึดการ

บริหารคลองปานามากลับมา การจะให้ได้กรีนแลนด์มาครอง (ที่จะวิเคราะห์ในส่วนอ่ืนต่อไป) 

ความเป็นไปได้ที่จะนำแคนาดาทั้งประเทศมาเป็น “มลรัฐที่ 51 ของสหรัฐอเมริกา” และการจะ

เปลี่ยนชื่อ “อ่าวเม็กซิโก” เป็น “อ่าวอเมริกา” 

 ในบริบทของประวัติศาสตร์สหรัฐ นายทรัมป์จะมีเจตนาซ่อนเร้นประการใดไม่อาจทราบได้ 

แต่เท่าที่เขาแถลงออกมาทำให้เขาอยู่ในกลุ่มชาวอเมริกันจำนวนน้อยซึ่งจะให้ประเทศของเขาเป็น

จักรวรรดินิยม ที่ในสมัยล่าอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 รัฐบาลอเมริกันไม่เคยเห็นชอบด้วย 

คำกราบบังคมทูลของ Townsend Harris ต่อรัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ในปี 1856 

ยืนยันสาระสำคัญยิ่งดังกล่าว ดังปรากฏในเอกสารของสยามสมาคมซึ่งข้าพเจ้าค้นได้จากกูเกิ้ลก่อน
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พิมพ์ยืนยัน ณ ที่นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้คำว่า “ชาวอเมริกันจำนวนน้อย” ก็เพราะคนสมัยนั้น เช่นอดีต

กงสุล Peter Parker และ Commodore Matthew Perry RN ที่เปิดประตญูี่ปุ่นเมื่อปี 1855 ก็

อดหลงคิดผิดนโยบายไม่ได้ด้วยการเสนอให้เข้าครองไต้หวันเป็นเมืองขึ้น เพื่อจะได้อำนวยให้

การค้ากับจีนบนแผ่นดินใหญ่ คล่องตัวขึ้น แต่ทั้งคู่กถ็ูกตำหนิจากรัฐบาลกลางอย่างชัดเจน 

(ข้าพเจ้ากล่าวถึงเรื่องนี้ได้เพราะเป็น “วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของข้าพเจ้า”) 

 Fareed Zakaria กล่าวในรายการ GPS เมื่อสักครู่นี้ (ของวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม) ว่า ว่า

ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะฟื้นแนวทาง “จักรวรรดิ์นิยมสมัยศตวรรษที่ 19” เมื่อเขา

กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกวาระหนึ่ง และได้ฟังความเห็นจากอดีตผู้นำประเทศต่างๆ ซึ่งกล่าวว่า 

ไม่มีทางได้ผลบ้างหรือเป็นเรื่องไม่ทันโลกบ้าง คนหนึ่งได้แก่อดตีนายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก-Anders 

Fogh Rasmussen- ซึ่งเคยเป็นเลขาธิการนาโต้มาแล้วด้วย เขากล่าวว่า หากนายทรัมป์ต้องการให้

กรีนแลนด์เป็นแนวต้านการบุกรุกสหรัฐทาง Northern Sea Route โดยจีน ดว้ยความร่วมมือกับ

รัสเซียซึ่งเป็นฝ่ายควบคุมคลอง สหรัฐกับเดนมาร์กได้ร่วมกันตั้งแนวดังกล่าวมานานแล้ว และ

กรีนแลนด์มีส่วนร่วมด้วย 

 สำหรับแคนาดา นั้น นายทรัมป์ได้โพสตแ์ผนที่สหรัฐอเมริกาซึ่งครอบคลุมแคนาดาทั้ง

ประเทศและดินแดนทั้งหมดจนถึงขั้วโลกเหนือ ลงใน Truth Social ของเขา โดย Justin 

Trudeau ซึ่งมาร่วมรัฐพิธีศพจิมมี่คาร์เตอร์ที่กรุงวอชิงตันในฐานะที่สนิทสนมกับปิแอร์ทรูโด บิดา

เขา ยืนยันแก่ Jake Tapper แห่งซีเอ็นเอ็นว่า แผนการของนายทรัมป์ที่จะผนวกแคนาดาเป็นส่วน

หนึ่งของสหรัฐ นั้น “เป็นไปไม่ได้” แต่แม้นายทรัมป์จะกล่าวอ้างเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เส้น

ขนาน 49 ซึ่งแบ่งเขตแคนาดากับสหรัฐ นั้น เป็นเส้นที่ลากขึ้นอย่างไม่สมจริงหรือ Artificially 

Drawn ก็ตาม เมื่อสหบาลแรงงานในแคนาดาประท้วงด้วยการปิดถนนและสะพานระหว่าง

แคนาดากับสหรัฐอันทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่แคนาดาอยู่หลายวัน นายทรัมป์ได้ยุ

ยงฝ่ายก่อความยุ่งยากให้สร้างความลำบากต่อ  

 ตามข่าวต่อมา Mark Carney อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติอังกฤษ-Bank of England มี

โอกาสดีที่จะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคลิเบร่อลในแคนาดา ส่วนคริสเตียฟรีแลนด์ อดีตรัฐมนตรี

คลังนาดาซึ่งลาออกเนื่องจากไม่พอใจที่จัสตินบากหน้าไปหารือกับนายทรัมป์ นั้น ไม่มีข่าวว่า เธอ
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จะลงแข่งด้วย คาร์นี่มีผลงานซึ่งได้รับการชมเชยสมัยที่เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของสหราช

อาณาจักรในช่วงที่จะมี BREXIT พอดี   

 คลาวเดียเชินบอร์ม ประธานาธิบดีเม็กซิโก กล่าวว่า ชื่อ “Gulf of Mexico” ปรากฏใน

กฤษฎีกามาตั้งแต่คริสต์ศักราช 1600 เศษ (ข้าพเจ้าจำเศษไม่ได้เอง) แต่นัยยะกค็ือ ก่อนมี

สหรัฐอเมริกากว่า 100 ปี เธอมิได้กล่าวว่าดินแดนของอเมริกาขนาดมหาศาลจนถึงแม่น้ำริโอก

รานเด้ที่ร่องน้ำลึก ตกเป็นของสหรัฐเพราะได้ใช้สงครามบุกเข้ายึด เชินบอร์มแนะต่อมาว่า อาจ

เรียกว่า Mexican-American Gulf ก็ไดไ้ม่ทราบว่าเธอกล่าวเช่นนั้นเป็นการประชดหรือเปล่า เพ่ือ

ประโยชน์ของนักประวัติศาสตร์ Mexican-American War ยุติลงด้วยการเจรจาสนธิสัญญา 

Guadalupe Hidalgo อันได้รับการลงนามในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1848 โดยเม็กซิโกโอนดินแดน

ของตนเองร้อยละ 55 ให้แก่สหรัฐ ดินแดนดังกล่าวประกอบด้วยมลรัฐ California, Nevada, 

Utah, New Mexico, most of Arizona and Colorado, parts of Oklahoma, Kansas and 

Wyoming. 

 กรณีคลองปานามา นั้น ท่านประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ ซึ่งเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจน

ไม่สามารถรับภาระทางการเงินในการสร้างคลองต่อได้ จึงขอให้ปานามารับภาระไปสร้างต่อโดย

เรียกค่าตอบแทนเพียง 1 ดอลลาร์และระบุสิทธิของสหรัฐที่จะใช้กำลังในการรักษาความมั่นคงของ

สหรัฐได้ และฟาร๊ีดซักกาเรียได้แสดงความเห็นในรายการของเขาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม ว่า

การบริหารจัดการคลองของปานามาดำเนินมาตลอดอย่าง “ดีเยี่ยม” และจีนมิได้มาเกี่ยวข้องกับ

คลองปานามาดังที่นายทรัมป์กล่าวอ้างแม้แต่น้อย 

 ไม่แต่เท่านั้น ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคละตินอเมริกาหลายประเทศแถลงเป็นทางการว่า 

พร้อมที่จะมาช่วยปานามาหากถูกสหรัฐคุกคาม  ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ฉากทัศน์ที่อดีต

ประธานาธิบดีสหรัฐคาดคิดในการประกาศ “ลัทธิมอนโร” เมื่อปี 1823 

 ในวันแรกที่นายทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิบดี ในสมัยที่สอง อันได้แก่วันจันทร์ที่ 20 

มกราคม เขาได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้ายึดคลองปานามากลับมา โดยอ้างเหตุผลหลัก 2 

ประการ อันได้แก่ 1. ปานามาเก็บค่าใช้คลองมากเกินควร แม้สหรัฐจะได้ยกคลองให้ในปี 1977 

เป็นขั้นๆ จนปี 1999 (โดยจิมมี่คาร์เตอร์ให้ปานามารับไปดำเนินการให้เสร็จในมูลค่า 1 ดอลลาร์) 
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เนื่องด้วยการประท้วงเพราะสิ้นเปลืองเงิน และเพื่อผ่อนภาระทางการเงิน และ 2. จีนเข้ามา

บริหารจัดการคลอง 

 ทางการปานามาไม่พอใจอย่างยิ่ง ในการที่สหรัฐสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ “Treats 

Panama very badly” และ Patrick Oppman ผู้สื่อข่าวในภูมิภาคแคริบเบียนของซีเอ็นเอ็น 

รายงานเพ่ิมเติมว่า จีนมิได้เข้ามาบริหารจัดการคลองปานามาแต่อย่างใด ในปานามามีบริษัทเล็กๆ 

จากฮ่องกงอยู่หนึ่งแห่งอันได้แก่ Hutchison Whampoa ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในเครือของมหา

เศรษฐีฮ่องกง ในชื่อ หลีก้าฉิง ซึ่งเคยขอซื้อที่ดินที่เป็นสถานที่จัด EXPO’86 ในแวนคูเวอร์ จน

นิตยสาร Far Eastern Economic Review กระเซ้าเรียกชื่อแวนคูเวอร์ว่า “แวนกง” แต่มิได้

เกี่ยวข้องกับคลองปานามาในทางใด เมื่อมีการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่กรุงลิม่า ใน

ประเทศเปรู ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ได้เปิดท่าเรือขนาดใหญ่หรือ MEGAPORT ของบริษัทเดินเรือ

จีน Cosco  อันอยู่ห่างไปทางใต้จากทางเช้าสู่ปากคลองปานามามิใช่น้อย และอยู่บนฝั่งมหาสมุทร

แปซิฟิก ขณะที่ปานามาอยู่ในอเมริกากลาง 

 อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำเปรูซึ่งเกษียณไปนานแล้ว ทราบดีถึงความต้องการของจีนที่

จะขยายการเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศในอเมริกาใต้เช่นเปรู โดยเขาเองเห็นเครือข่ายร้านค้า 

Wong ของจีนในกรุงลิม่าอยู่มากทำนองเดียวกับ Seven Eleven ในไทย แต่ไม่มากเท่า อดีตทูต

ไทยคนนี้เคยไปเยือนปานามา และเห็นเขตหวงห้ามเฉพาะของคนอเมริกันเท่านั้น  

 ตามสถิติจากฝ่ายที่เป็นกลาง ปัจจุบันนี้สหรัฐใช้คลองปานามามากกว่าประเทศอื่นใด 

เนื่องจาก Container ships จากอเมริกากว่าร้อยละ 40 ผ่านเข้า-ออกคลองในอเมริกากลางแห่งนี้

ในขณะที่การค้าโลกที่ขนสง่ทางเรือใช้คลองปานามาเพียงร้อยละ 5  เท่าที่ทราบการใช้คลอง

ปานามาต้องใช้ระบบพิเศษ เนื่องจากระดับน้ำทางแปซืฟิกต่างจากทางแอ็ตแลนติก อันเป็นปัญหา

เช่นเดียวกันหากประเทศไทยจะขุดคลองทางภาคใต้ดังที่ข้าพเจ้าได้เคยนำเสนอในประมวลรายงาน

และวิเคราะห์ข่าวมาหลายครั้งแล้ว 

 ดำริของผู้นำไทยที่จะสร้าง Land Bridge ทางภาคใต้ของประเทศไทย นั้น ข้าพเจ้ามี

ความเห็นต่างตั้งแต่ระยะทีคุ่ณสมัคร สุนทรเวชเสนอต่อท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเปรม ติณสูลานนท์

ต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว ความเห็นข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ทักษิณฯ และได้ไปรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และระดับน้ำทะเลจากนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ที่
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กองบัญชาการฯ ซึ่งความเห็นของข้าพเจ้าเป็นเช่นไร ได้แจ้งแก่คุณสนั่น อังค์อุบลกุล ประธานสภา

การค้าฯ ทราบมากกว่าหนึ่งครั้งแล้ว     

 Michael McFaud เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียสมัยประธานาธิบดีโอบามา กล่าว

ในบริบทนี้ว่า “You cannot be a president for peace and take back the Panama 

Canal” 

    

 เมื่อปี 2016 ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น

ได้เชิญผู้ที่ศึกษากิจการอเมริกามาให้ความเห็นเกี่ยวกับทรัมป์ ซึ่งในจำนวนนั้น มีนายเดวิดมิลิ

แบนด์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร อยู่ด้วย ทั้งหมดเป็นห่วงอนาคตของสหรัฐอย่าง

ยิ่ง เนื่องจากทุกคนทราบว่าทรัมป์มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาน้อยมาก 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีมากกว่านี้ แต่เท่าที่กล่าวถึงน่าจะเพียงพอแล้ว 

 

 

 คืนวันที่ 7 ต่อ 8 มกราคม ตามเวลาในประเทศไทย ข้าพเจ้าเข้านอนประมาณ 03.00 น. 

ดึกกว่าปกติบ้าง เพราะติดตามข่าวการเคลื่อนหีบบรรจุร่างของท่านประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์

จาก Carter Center ในมลรัฐจอร์เจีย ขึ้นเคร่ืองบิน Air Force One มายังฐานบินร่วมแอนดรูใน

มลรัฐแมรี่แลนด์เพื่อไปตั้งรับการเคารพที่  CAPITOL ROTUNDA ก่อนพิธีศพแห่งชาติในวัน

พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม ในมหาวิหาร National Cathedral  ของกรุงวอชิงตัน ซึ่งประธานาธิบดี

โจไบเดนจะเป็นผู้กล่าวคำไว้อาลัย ตามคำขอร้องของคาร์เตอร์เมื่อหลายปีมาแล้ว 

 ที่ศาลากลางอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันหรือ CAPITOL ROTUNDA เมื่อวันที่ 7 

มกราคม คามาล่าแฮร์ริส รองประธานาธิบดี ได้กล่าวคำไว้อาลัยประธานาธิบดีคนที่ 39 ซึ่งถึงแก่

อสัญกรรมในวัย 100 ปี มีความสำคัญตอนหนึ่งว่า: “Jimmy Carter was that all too rare 

example of a gifted man who walks with humility, modesty and grace.’ Jimmy 

Carter was a “respected global leader.” Kamala acknowledged how Carter 

achieved peace between Israel and Egypt and instituted diplomatic relations with 
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China. “He lived his faith. He served the people and he left the world better than 

he found it. And in the end, and in the end, Jimmy Carter’s work, and those 

works, speak for him—louder than any tribute one can offer.” 

 สันติภาพที่ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ใช้เวลา 13 วันที่ Camp David ริเริ่มขึ้นในตะวันออก

กลาง ยังยั่งยืนมาจนทุกวันนี้ โดยทั้งอียิปต์และอิสราเอลไม่เคยขอแก้ไขเปล่ียนแปลงความตกลง

แม้แต่น้อย แม้ชาวอียิปต์หัวรุนแรงจะแสดงความโกรธผู้นำของตนเองด้วยการสังหาร

ประธานาธิบดีอันวาร์ซาดัตที่ไปตกลงกับอิสราเอลโดยใช้ทหารที่เดินสวนสนามลั่นปืนเข้าไปยังแท่น

ที่ซาดัตยืนตรวจแถวทหารในลานกว้างกลางกรุงไคโร ทำให้คณะทูตานุทูตบางประเทศเสียชีวิตไป

ด้วย 

 ผลงานอันมากมายและวิสัยทัศน์ของจิมมีคาร์เตอร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งในยามที่เกิดปัญหา

รุมเร้าประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ยกเว้นวาระที่เกิด Great Depression เมื่อปี 1929 แม้

ท่านจะเป็นประธานาธิบดีเพียงวาระเดียวได้รับการนำมากล่าวถึงโดยละเอียดจากลูกหลานของ

ผู้นำและคนใกล้ชิดในรัฐพิธีศพของท่านประธานาธิบดีในมหาวิหารแห่งชาติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 

ซึ่งทำให้ปรากฏชัดว่า ท่านจิมมี่คาร์เตอร์ได้สร้างมรดกตกทอดไว้มากมายเพียงใด ไม่เฉพาะแก่ชาว

อเมริกันเท่านั้น แต่ต่อมนุษยชาติทั่วไปในโลก 

 เพ่ือยืนยันผลงานมากมายที่ท่านได้อทุิศกายและใจดำเนินการไปทั้งในระหว่างดำรง

ตำแหน่งระดับมลรัฐและระดับชาติและในช่วงทีท่่านทำด้วยความคิดริเริ่มของตัวเอง มีดังที่ขอ

กล่าวถึงบางประการเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 ในฐานที่เป็นคนปักษ์ใต้อันได้แก่มลรัฐจอร์เจียและถูกมองว่า ท่านเป็นคนกลุ่มน้อยทั้งๆ ที่

เป็นคนผิวขาว ท่านส่งเสริม “สิทธิพลเมือง-CIVIL RIGHTS” มาตั้งแต่แรก เมื่อท่านได้รับเลือกเป็น

ผู้ว่าการมลรัฐจอร์เจีย ท่านได้ประกาศปฏิญญา” ฉบับแรกให้ยกเลิก Racial Discrimination 

ภายในมลรัฐจอร์เจีย ผู้ที่กล่าวถึงประเด็นเหล่านี้ที่ข้างหีบบรรจุศพของท่านในรัฐพิธีที่มหาวิหาร

แห่งชาติได้แก่ Rev. Andrew Young อดีตเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวร ซึ่งเคยไปรับประทาน

อาหารค่ำตามคำเชิญของข้าพเจ้าขณะประจำการ ณ สหประชาชาติ นครเจนีวา และเขาได้เชิญ

ข้าพเจ้าไปชิม chicken gumbo แบบปักษ์ใต้ของอเมริกันที่คุณแม่เขาเป็นผู้ปรุงที่ทำเนียบทูต

อเมริกันบนเพ้นท์เฮ้าส์ของโรงแรม Waldorf Astoria ในนครนิวยอร์กด้วย อายุเขาขณะนี้ที่ 91 
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มากกว่าข้าพเจ้าเพียง 1 ปี แต่น้อยกว่าท่านจิมมี่คาร์เตอร์ 10 ปี Young ใช้ชื่อ James Earl 

Carter ตลอดรัฐพิธีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 

 เมื่อท่านจิมมี่คาร์เตอร์ตัดสินใจสมัครรับเลือกตั้งระดับชาติ หลายคนคิดว่าจะเป็นตำแหน่ง

รองประธานาธิบดี แต่เขาตอบว่าไม่ใช่ เป็น“ประธานาธิบดี”ต่างหาก  และเขาก็ได้รับเลือกเป็น

ผู้แทนพรรคเดโมแคร็ตในตำแหน่งประธานาธิบดี โดยได้ชัยชนะในการเลือกตั้งระดับชาติ และเขา

ได้เลือก Walter Mondale เป็นรองประธานาธิบดี 

 ประธานาธิบดีคนที่ 39 ในประวัติศาสตร์สหรัฐ เริ่มทำงานที่ทำเนียบขาวตั้งแต่ 06.30 น. 

ทุกวัน ช่วงนั้นรัฐบาลประสบปัญหาหนักหน่วงตั้งแต่เริ่มแรก: วิกฤตพลังงานเป็นปัญหาหนึ่ง ซึ่ง

ประธานาธิบดีให้ทุกคนประหยัดการใช้พลังงาน เช่นการให้ข้าราชการงดการใช้รถ การกำหนด

ขีดจำกัดในการตั้งเธอโมสตัตสำหรับเคร่ืองปรับอากาศ และในสมัยนั้นซึ่งคนทั่วไปยังไม่ทราบถึง 

“ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ได้ติดตั้ง Solar panels บน

หลังคาทำเนียบขาวในระยะที่น้อยคนเห็นคุณค่าของการรับแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและ

ประหยัด ในวันปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง เขาได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการเดินไปสู่ทำเนียบขาว 

แทนการใช้ขบวนรถซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำมัน 

 ปัญหาที่ท้าทายเขาในระยะนั้นไดแ้ก่ภาวะเงินเฟ้อ อันประจวบกับความถดถอยทาง

เศรษฐกิจ นำไปสู่ภาวะ STAGFLATION การจะปรับเปลี่ยนสภาวะย่อมต้องหาคนที่กล้าพอที่จะ

ผลักดันอัตราธนาคารกลาง Federal Reserve ให้เหมาะสม ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ทราบว่า ผู้ที่

จะใช้มาตรการเด็ดขาดดังกล่าวได้แก่ Paul Volcker เขาจึงมอบตำแหน่งประธานธนาคารกลางให้

เมื่อเดือนสิงหาคม 1979 ปรากฏว่าใน 3 ปี โวลค์เก้อร์ทำให้การเศรษฐกิจสหรัฐพ้นจากสภาวะเงิน

เฟ้อและแก้ปัญหา STAGFLATION เป็นผลสำเร็จต่อมา จนได้รับความชื่นชมจากวงการเศรษฐกิจ-

การเงินระหว่างประเทศต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้  

 ผลงานอันโดดเด่นของท่านจิมมี่คาร์เตอร์ในฐานะประธานาธิบดีที่หาผู้อื่นเทียบทันยาก

น่าจะได้แก่ความริเริ่มและดำเนินการทางการทูตในการสร้างสรรค์สันติภาพในตะวันออกกลาง 

ปรากฏเป็นเอกสารชิ้นแรกในประวัติศาสตร์คือ CAMP DAVID ACCORDS หรือ FRAMEWORK 

FOR PEACE IN THE MIDDLE EAST AND FRAMEWORK FOR THE CONCLUSION OF A 

PEACE TREATY BETWEEN EGYPT AND ISRAEL ซึ่งยุติความขัดแย้งอันยืดเยื้อมานานถึง 30 ปี 
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นับย้อนไปถึงการจัดตั้งรัฐอิสราเอล เนื่องจากเป็นกรอบที่รวมแผนสำหรับการปกครองตนเองหรือ 

SELF RULE ของชาวปาเลสไตน์เหนือดินแดนใน WEST BANK และ GAZA STRIP 

 ชาวอิสราเอลฝ่ายขวาและขวาจัดได้ขัดขวางแผนดังกล่าวมาตลอดด้วยการใช้ชื่อแต่โบราณ

กาลว่า Judaea and Samaria ซึ่งเปล่ียนสถานะมาหลายรอบแล้ว เช่น ทรานส์จอร์แดน ดินแดน

ในอาณัติหรือ Mandated Territory ภายใต้กติกาสัญญาสันนิบาตชาติ และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ

จอร์แดน จนถูกอิสราเอลใช้กำลังเข้ายึดครองในสงคราม 6 วันเมื่อปี 1967 แต่ศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศวินิจฉัยเมื่อปี 2023 ว่าอิสราเอลไม่มีสิทธิตามกฏหมายที่จะครอบครอง  

 ทั้งในตำ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000แหน่งประธานาธิบดีและหลังจากนั้น ท่านจิมมี่คาร์เตอร์

ยึดมั่นตามแผนที่อิสราเอลตกลงไว้แล้ว จึงไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลไปตั้งถิ่นฐานหรือนิคม—

SETTLEMENTS—ใน WEST BANK—ถึงขั้นที่เหลืออดด้วยการแต่งหนังสือในชื่อว่า PEACE OR 

APARTHEID ออกมา โดยเป็นที่ทราบกันว่าท่านอดึตประธานาธิบดีได้ให้คำปรึกษาหารือแก่เนลสัน

แมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้เป็นคร้ังคราว แต่ในอีกบริบทหนึ่ง ประวัติศาสตร์ย่อมสามารถบันทึกได้

ว่าท่านจิมมี่คาร์เตอร์เป็นผู้ริเริ่ม “Two-State Formula” ในการแก้ปัญหาในตะวันออกกลาง ซึ่ง

ยังใช้ได้อยู่แม้ท่านจะได้ล่วงลับไปแล้ว 

 จิมมี่คาร์เตอร์เข้าใจดีว่าอิสราเอลไม่มีทางมีสันติภาพตราบใดที่ไม่ถอนจากดินแดนของ

ปาเลสไตน์ ประเด็นนี้เป็นเหตุผลของการที่ท่านได้เขียนหนังสือเล่มดังกล่าวซึ่งทำให้หลายคนตำหนิ

ท่าน แม้ว่าสูตรสองรัฐน้ีจะเป็นที่ยอมรับของผู้นำสหรัฐและประเทศส่วนใหญ่ในโลกสืบต่อมาจน

บัดนี้ 

 แม้ว่าอิสราเอลกับฮาม้าสจะบรรลุข้อตกลงที่จะหยุดยงิในกาซ่าขั้นที่ 1 อันจะใช้ไปเป็นเวลา 

42 วัน ซึ่งถึงวันที่ 22 มกราคม วันนี้ เป็นวันที่ 4 การหยุดยิงในกาซ่ายังมีผลใช้บังคับอยู่ โดยชาว

ปาเลสไตน์ในกาซ่าได้กลับไปสู่พื้นที่ที่เคยเป็นบ้านของตน แต่ร้อยละ 90+ มีแต่เศษอิฐ หินและสิ่ง

ปรักหักพังจากเวลาสิบเดือนกว่าของการทิ้งระเบิดจากเคร่ืองบินรบของอิสราเอล ปินใหญ่ ยาน

เกราะและอาวุธยุทโธปกรณ์ จากกองกำลังอิสราเอล ซึ่งปลิดชีวิตชาวกาซ่าไปสี่หมื่นกว่าศพ แต่
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วารสารการแพทย ์Lancet ของ สหราชอาณาจักร ประเมินตัวเลขไว้ที่ หกหมื่น ส่วน

ผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวนในหลักแสน 

 เมื่อวันที่ 21 ต่อมาถึงวันนี้ กองกำลังอิสราเอลและฝ่ายขวาจัดได้เปิดปฏิบัติการ IRON 

WALL โดยบุกเข้าไปใน West Bank โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจนิน ตามรายงานในวันนี้ ชาว

ปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้ว 10 ศพ ที่อื่นจะตายและบาดเจ็บเท่าใดยังไม่ได้รับรายงาน แต่

กระทรวงกลาโหมอิสราเอล ชี้แจงว่า กองกำลังอิสราเอลใช้แบบอย่างจากปฏิบัติการในกาซ่าอันน่า

วิตกว่า ชีวิตชาวปาเลสไตน์จะถูกทำลายไปอีกเท่าใดโดยไอดีเอฟไม่เคยกล่าวถึง เพียง 2-3 วันที่

ผ่านมา ไอดีเอฟเริ่มกล่าวถึงคนในเจนิน เฮบรอนและเขตอื่นๆ ในฝั่งตะวันตกที่เสียชีวิตว่าเป็น 

“ผู้ก่อการรา้ย” โดยส่อเจตนาว่า เนตันยาฮูคงจะใช้วิธีนี้เพ่ือจะประกันว่า อิสราเอลจะเข้าครอง

ดินแดนทั้งหมดที่เป็น (หรือควรจะเป็น)  ของปาเลสไตน์ เนื่องจาก นายโดนัลด์ทรัมป์มักจะยอม

ตามวิธีคิดของเนตันยาฮูตลอดมา 

 การหยุดยิงในกาซ่าผ่านไปได้เพียง 4 วัน นายเนตันยาฮูได้แถลงว่า “Large-scale 

operations” ในฝ่ังตะวันตกของกองกำลังอิสราเอลยังไม่แล้วเสร็จ และนายอิสราเอลคัตซ์ที่คิดไม่

ต่างจาก “บีบี” ได้กล่าวย้ำในทำนองเดียวกัน ซึ่งการที่ “บีบี” และรัฐมนตรีกลาโหม แถลงถึง

ปฏิบัติการนอกเขตกาซ่าในบริบทของการหยุดยิงในกาซ่า เป็นกรณีน่าวิตกอย่างยิ่งว่าขอบเขตการ 

“เข้าแย่งยึดดินแดนหรือ LAND GRAB” ของอิสราเอลอยู่ ณ ที่ใด ตามรายงานในวันที่ 23 

มกราคม รถถังของอิสราเอลก็ได้ยิงมาที่กาซ่าทำให้ชาวปาเลสไตน์ต้องเสียชีวิต 2  ศพ ตามรายงาน

รอยเตอร์และอัลจาซีร่า กระสุนรถถังอิสราเอลมาตกที่ Tal as-Sultan ในส่วนใต้ของกาซ่า ทาง

ตะวันตกของราฟา สำนักข่าวอื่นก็ได้รายงานข่าวนี้เช่นกัน 

 การที่ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่ง แทนที่จะเป็นสัญญาณเตือนให้เนตันยาฮู

ปรับเปลี่ยนแนวทางสู่วิถีของสันติภาพในตะวันออกกลาง กลับเป็นแรงกระตุ้นให้เนตันยาฮูใช้กำลัง

ในทิศทางต่างๆ รวมทั้งในเลบานอนที่อิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกไปตามเส้นตายในวันอาทิตย์ที่ 

26 มกราคม ในขณะที่เลบานอนเองได้เปลี่ยนประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีใหม่ด้วยการเลือก

ตัวบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติอันด่างพร้อยมาก่อน 

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม นายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่

ของสหรัฐ กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวซึ่งมีซีเอ็นเอ็นด้วยว่ารัฐบาลทรัมป์จะ PRO-ISRAEL มากที่สุดใน
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ประวัติศาสตร์ ในรายการต่อจากนั้น ผู้เสนอรายงานตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเนตันยาฮูอยู่ข้างทรัมป์ใน

ฐานะประธานาธิบดี ไม่แน่ใจว่าใครเป็น “ผู้นำมหาอำนาจ” ในประสบการณ์ของข้าพเจ้าเอง 

ทรัมป์ทำตามที่เนตันยาฮูเสนอแนะมาตลอด ดังเห็นได้จากการที่ให้นครเจรูซาเล็ม “เป็นเมืองหลวง

ของอิสราเอล” การที่สหรัฐย้ายสถานเอกอัครราชทูตจากกรุงเทลอาวิฟไปตั้งอยู่ที่เจรูซาเล็ม แม้

สหประชาชาติโดยข้อมติหลากหลายและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะถือว่าสถานะดังกล่าวไม่

ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำส่ังให้อิสราเอลครอบครองที่ราบสูง

โกลานอันเป็นเขตยึดครองจากซีเรียโดยไม่มีอำนาจทั้งทางกฏหมายและทางอื่นใด ซึ่งขณะนี้ เนตัน

ยาฮูได้นำทหารเข้าไปตั้งอยู่และล้ำพื้นที่เข้าไปในซีเรยี รวมทั้งยอดเขาสูงอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่

เห็นทั้งซีเรียและเลบานอนอย่างน่าห่วง  

 แม้ว่านายเนตันยาฮูจะยังนัดวันเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ในสหรัฐไม่ได้ แต่การ

สั่งการของทรัมป์เกี่ยวกับเขตที่เป็นปัญหาในปัจจุบันตลอดสองสามวันมานี้ดูสอดรับกับความ

ต้องการของนายเนตันยาฮูทุกประการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ .- 

 1 เมื่อมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันชุดที่ 2 โดยฮาม้าสนำทหารหญิงอิสราเอล 4 คนมาส่งที่

กาซ่า (ตามระบบของอิสราเอลทั้งหญิงและชายต้องเป็นทหาร) โดยฝ่ายฮาม้าสใช้นักรบใน

เคร่ืองแบบพร้อมอาวุธครบครัน เพ่ือผลทางโฆษณาชวนเชื่อว่า ฮาม้าสยังคงมีพลังไม่น้อยลง 

อิสราเอลจึงปล่อยนักโทษหญิงชาวปาเลสไตน์ จำนวน 200 คน แต่ได้กันนักโทษ 121 คนมิให้เข้า

ไปฝั่งตะวันตกเพราะถือว่าเป็น “อิสลามิกญิหาด” จึงให้เข้าไปอยู่ในอียิปต์  แม้กาซ่าภาคเหนือและ

กาซ่าภาคอื่นก็เข้าไปไม่ได ้

 2 ในวันที่ 25 มกราคม ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐจัดส่งระเบิด

ขนาดหนัก 1,800 ลูกไปให้อิสราเอล ซึ่งสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีไบเดนเคยให้อิสราเอลแต่ได้

ระงับมาหลายเดือนแล้วเพราะได้ทำลายกาซ่ามากเกินเหตุและละเมิดกฏหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ และเป็นเหตุหนึ่งที่ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศออกหมายจับนายเนตันยาฮูฐาน

กระทำอาชญากรรมสงคราม    

 3 ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แถลงว่า ควรย้ายชาวปาเลสไตน์ออกจากกาซ่าให้หมดสิ้น โดยให้

ย้ายไปอยู่ในอียิปตแ์ละจอร์แดนแทน อันตรงกับข้อเสนอของฝ่ายขวาจัดในอิสราเอลให้ขยายการ
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ตั้งถิ่นฐานหรือ Settlements ของอิสราเอลไปอยู่เพ่ิมเติมในกาซ่า จนถึงวันนี้ ที่ 26 มกราคม ยัง

ไม่มีปฏิกิริยาจากอียิปต์ 

 รายงานในวันที่ 27 มกราคมให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า อียิปต์ไม่เคยยอมรับคนเข้าเมือง และไม่

เคยตกลงกับอิสราเอลในประเด็นนี้ หากจะมีการบังคับส่งคนมา อียิปต์อาจยกเลิกความตกลงเมื่อปี 

1979 ได ้อันได้แก่ความตกลงภายใต้ CAMP DAVID ACCORDS ซึ่งท่านจิมมี่คาร์เตอร์อดหลับอด

นอนจนได้ผลอันเป็นการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ส่วน

จอร์แดนไดแ้สดงความไม่พร้อมที่จะรับชาวปาเลสไตน์เพ่ิมเติม โดยกษัตริย์อับดัลลาห์ตรัสว่าได้รับ

ไปมากแล้ว 

 อย่างไรก็ดี อิสราเอลได้ปรับท่าทีใหม่ด้วยการยอมให้ชาวกาซ่ากลับไปในกาซ่าภาคเหนือได้

หลังจากที่ไอดีเอฟขวางอยู่นาน แต่อิสราเอลยังไม่ยอมรับผิดในการโจมตีชาวเลบานอนซึ่งกำลังจะ

กลับสูบ่้านของตน เป็นเหตุให้เสียชีวิตไป 22 ศพ บาดเจ็บ 124 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 

อันเป็นวันสุดท้ายตามข้อตกลงหยุดยิง เหตุเกิดขึ้นทางใต้ของเลบานอน ที่อิสราเอลยังไม่ยอมถอน

ทหารออกจนบัดนี้ แต่แทนที่สหรัฐซึ่งร่วมกับฝร่ังเศสในการเสนอให้มีการสงบศึก จะขอให้

อิสราเอลหยุดยิงตามข้อเสนอ กลับออกคำส่ังขยายเวลาให้มีการหยุดยิงออกไปอีก 3 สัปดาห์  

 ไม่ทราบว่า นายเนตันยาฮูต้องการอะไรจากสหรัฐเพ่ิมเติมอีกเพราะเขาจะไปหารือกับ

ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวด้วยตนเองในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ แม้ในวันที่ 27 

มกราคม เลขาธิการสหประชาชาติ จะได้ขอให้สหรัฐยุติการส่งอาวุธไปให้แก่อิสราเอลเสียที

เนื่องจากอิสราเอลได้ใช้กำลังสร้างความบาดเจ็บล้มตายแก่ประเทศเพ่ือนบ้านตลอดมา 

 การที่รัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายเบ็นจามินเนตันยาฮูต่อต้านการปฏิบัติงาน

ด้านมนุษยธรรมของ UNWRA ทั้งๆ ที่เป็นองค์กรของสหประชาชาติซึ่งช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ใน

ตะวันออกกลาง ด้วยการบรรเทาทุกข์ ให้การศึกษาแก่เยาวชน จัดหางานให้ทำเพื่อดำรงชีพ 

รวมทั้งบริหารจัดการค่ายลี้ภัยให ้มาเป็นเวลาประมาณ 80 ปี นับแต่วาระที่ชาวปาเลสไตน์ถูกชาว

อิสราเอลสร้างสถานการณ์รุนแรงอันเป็นโอกาสให้สูญเสียถิ่นฐานทั้งหมดที่ NAKBA และเขตอื่นๆ 

ซึ่งกลับกลายเป็น “รัฐอิสราเอล” แต่โดยที่ความเป็นมาขององค์กรนี้มีนัยยะพาดพิงถึงความชอบ

ธรรมของการสถาปนาประเทศ เนตันยาฮูจึงหาทางขับไล่ด้วยการตั้งข้อหาประการต่างๆ เช่น 

“พนักงานของ UNWRA มีส่วนร่วมในการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตลาคม 2029” ซึ่งเลขาธิการ
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สหประชาชาติและผู้บริหารองค์กรได้สอบสวนและไล่บุคลากรที่ถูกสงสัยออกไป ล่าสุดรัฐบาล

อิสราเอลประกาศว่า จะยุติการให้ความร่วมมือในทุกด้านกับ UNWRA ในวันพฤหัสบดีที่ 30 

มกราคม 2025 ยังไม่ทราบว่า จะห้ามมิใหป้ฏืบัติหน้าที่ในกาซ่าหรือไม่ เพราะอิสราเอลมิใช่

ประเทศผู้ปกครองกาซ่า  

 ในวันอังคารที่ 28 มกราคม ซีเอ็นเอ็นเสนอรายงานว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ไดส้ั่งให้เขาได้

สั่งใหน้ายพีทเฮ็กเสธ รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ พิจารณาสร้างอาวุธต้านจรวดและขีปนาวุธแบบ 

IRON DOME เช่นที่อิสราเอลมีอยูซ่ึ่งสามารถสกัดขีปนาวุธที่อิหร่านยิงมาโจมตีอิสราเอลกว่า 300+ 

ลูก เนื่องจากเขาเห็นว่าสหรัฐควรมีไว้ป้องกันตัวเองในจำนวนที่มากพอ เพราะอิสราเอลมีขนาดเล็ก

กว่าสหรัฐมาก 

 ข้าพเจ้ารับข่าวดังกล่าวด้วยความไม่แน่ใจในข้อมูลของนายทรัมป์ เพราะข้าพเจ้าทราบมา

ตั้งแต่แรกว่า เมื่ออิสราเอลถูกฮาม้าสระดมยิงด้วย Projectiles หลายร้อยลกูในการปะทะกันในปี 

2021 อิสราเอลใช้ IRON DOME จากสหรัฐยิงสกัด ต่อมาอิสราเอลได้ปรับแต่งอาวุธต้านขีปนาวุธ

แบบนี้เพ่ือให้มีเพดานบินสูงขึ้น ทั้งหมดนี้ฝ่ายทหารสหรัฐทราบดี จึงไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด 

ทรัมป์จึงมาสั่งการดังในวรรคก่อนหน้านี้  

 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม วันนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันอิสราเอล 3 คนและมีตน

งานไทยอันเป็นผลของการเจรจาต่างหากอีก 5 คน กับนักโทษชาวปาเลสไตน์ในที่คุมขังของ

อิสราเอล 110 คน โดยฝ่ายฮาม้าสได้นำตัวประกันทั้งแปดขึ้นขบวนรถมามอบตัวที่ข่านยูนิส 

ท่ามกลางชาวปาเลสไตน์ทีม่าชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก นายเนตันยาฮูได้แสดงความไม่พอใจอย่าง

มาก ไม่แน่ใจว่า เพราะฮาม้าสในเครื่องแบบนักรบพร้อมปืนที่ใช้ในสงครามกระหนาบตัวประกันมา

เช่นคราวที่แล้วเป็นการสำแดงอำนาจเหนือกาซ่าต่อหน้าชาวปาเลสไตน์ หรือเพราะเมื่อวานนี้ ฮา

ม้าสได้แจ้งว่า ตัวประกันอิสราเอลเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอีก 8 คน ซึ่งข้อนี้ นายเนตันยาฮูก็มีส่วนร่วม

รับผิดชอบเพราะเขาเองถ่วงเวลาในการยอมรับข้อเสนอเพ่ือการหยุดยิงที่ไบเดนแจ้งให้เขาทราบ

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ศกที่แล้ว ทำให้เสียเวลาไปกว่า 7 เดือน 

 สำหรับตัวประกันชาวไทย นั้น การที่ได้รับกลับมา 5 คนในวันนี้ และยังเหลืออีกหนึ่งคน 

นับว่าช้าอย่างมาก เนื่องจากฮาม้าสทราบดีว่า คนงานไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทด้านอื่นของ
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อิสราเอล จริงอยูก่ารเจรจาเรื่องตัวประกันไม่ว่าที่โดฮา ที่ไคโร หรือที่อื่นไม่ค่อยจะมีในระยะที่ผ่าน

มา 

 ผู้นำสหรัฐที่ได้รับการยกย่องในผลงานดีเด่นที่ได้สร้างสรรค์มาในอดีตมกัจะใช้โอกาสในการ

อำลาตำแหน่งฝากแนวทางสำหรับอนาคต ดังเช่น Washington Farewell Address ของ

ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา อดีตประธานาธิบดี Dwight D. Eisenhower ซึ่งเตือนให้

ระวังการขยายอำนาจของ Military-Industrial Complex ส่วนประธานาธิบดี Joe Biden ได้

เตือนให้ระวังการเพ่ิมพูนอำนาจของอัครมหาเศรษฐีหรือที่เขาใช้คำ Oligarch แบบในรัสเซียใน

วงการรัฐบาลและการเพิ่มพูนบทบาทของอุตสาหกรรมเท็คโนโลยี่ขั้นสูง 

 ตัวอย่างของไบเดนคงจะได้แก่คนประเภทนายอีลอนมัสก์ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินมากที่สุด

ให้แก่กองทุนเพ่ือการเลือกตั้ง กับยังให้รางวัลอีกคนละหนึ่งล้านเหรียญแก่ผู้ที่ตอบปัญหาเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง รวมเป็นเงินกว่าร้อยล้านดอลลาร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินในการ

เลือกตั้งได้เรียกเขาไปสอบปากคำ แต่มัสก์ไม่ยอมไปจนบัดนี้ หลังจากที่ทร้มปไ์ด้รับเลือกตั้ง มัสก์ได้

มี่ส่วนชี้นำทั้งในการคัดเลือกตัวบุคคลและการกำหนดนโยบาย ทั้งภายในและการต่างประเทศ 

ความที่มัสก์ร่ำรวยที่สุด เป็นปัจจัยสำคัญ 

 สิ่งที่น่าห่วงได้แก่การที่เขานิยมและส่งเสริมลัทธินิยมแบบขวาจดั รวมทั้งแนวทางแบบนาซี 

โดยได้เข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในของหลายประเทศในยุโรป โดยล่าสุดได้เข้าไปปราศรัย

สนับสนุนพรรค AFD ซึ่งกำลังแข่งขันในการเลือกตั้งกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตย เมือ่วานนี ้อี

ลอนมัสกก์ล่าวคำปราศรัยในวันครบรอบ 80 ปขีองค่ายกักกันชาวยิวที่เอา้ชวิตช์ ที่สังหารชาวยิวไป

ประมาณหนึ่งล้านคน ว่านายกรัฐมนตรีโข้ลทซ์ของเยอรมนีมัวแต่เสียเวลาในการคำนึงถึง 

“ความผิดในอดีตจนไม่ไดแ้ก้ปัญหาของชาวเยอรมันในปัจจุบัน” และส่งเสรมิให้ชาวเยอรมัน

สนับสนุนพรรคขวาจัด 

   

เพลิงไหม้ป่าและสิ่งปลูกสร้างในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งบางคร้ังลามไปลุกไหม้ในมลรัฐทาง

ตะวันตกของสหรัฐอุบัติขึ้นเป็นประจำ ผลของอัคคีภัยร้ายแรงเกินความสามารถที่จะควบคุมได้
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โดยง่าย เมื่อถูกซ้ำเติมจากภาวะอากาศที่แห้งแล้ง อันย่อมเกิดขึ้นจากความแล้งเพราะขาดฝนและ

ความชื้นในอากาศ 

 อัคคีภัยเช่นนี้เริ่มเกิดขึ้นบ่อยและทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น เมื่อบัดนี้ความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปแล้ว ดังวัดได้จากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก

ในปี 2024 ได้ขึ้นถึง 1.6 องศาเชลเซียสเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยในระยะก่อนมีการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม 

 ไฟที่ลุกลามในเทศมณฑลล้อสแองเจลิสเริ่มที่ Palisades และลามด้วยกระแสลมจัดปาน

พายุไปลุกไหม้ที่ Altadena  Eaton Hurst Paradise Malibu และเมืองต่างๆ อย่างรุนแรงเป็น

ประวัติการณ์ เผาผลาญคฤหาสน์และบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รถยนต์นับพันคัน สิ่งมีค่าเหลือ

คณานับ ระบบสายส่งไฟฟ้า สาธารณูปโภคต่างๆ ทำให้ศูนย์กลางบันเทิงเช่นฮอลลี่วู๊ดต้องระงับ

กิจกรรมต่างๆ เป็นครั้งแรก จนทำให้บริษัทรับประกันวินาศภัยต้องขอเลิกกรมธรรม์ และรัฐบาลทั้ง

ระดับมลรัฐและสหรัฐต้องช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในทางต่างๆ เช่น FEMA ตกลงรับที่จะช่วยค่า

ชำระล้างและเคล่ือนย้าย Debris อันมีมากมายและเป็นพิษด้วย ให้ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น สิ่ง

ที่ทรัมป์แถลงเมื่อแวะไปเยือนมลรัฐที่ประสบภัยอย่างหนักได้แก่การที่เขากำลังจะสั่งให้ยุบ 

FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT ADMINISTRATION--FEMA 

 โดนัลด์ทรัมป์มีปัญหาลึกล้ำมากกับเพลิงไหม้ในแคลิฟอร์เนีย และกับผู้ว่าการ Gavin 

Newsom โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ย้อนหลังไปถึงสมัยที่เขาเป็นประธานาธิบดี ครั้งที่หนึ่ง เนื่องจากเขา

ไม่ยอมรับว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้ เขาจึงเดินทางไปประชุมร่วมกับผู้ว่าการ Newsom 

เพ่ือจะปฏิเสธว่าไฟป่าใหญ่ที่เผาผลาญแคลิฟอร์เนียเป็นผลจาก Climate Change และโต้เถียงใน

ประเด็นนี้กับบรรดานักวิทยาศาสตร์ซึ่งติดตามศึกษาวิจัยด้านอากาศมาหลายสิบปี 

 ไม่แต่เท่านั้น GRETA THUNBERG เด็กสาววัยประมาณ 15 ชาวสวีเดนซึ่งตระหนักแน่ใน

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลของการใช้ Fossil Fuel โดยได้ใช้เรือใบเดินทาง

ข้ามมหาสมุทรแอ็ตแลนตกิไปประชุมด้านอากาศที่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ได้ท้าอภิปรายกับ

นายทรัมป์ในประเด็นนี้ เนื่องจากเธอเห็นว่าทรัมป์เบาปัญญาที่คิดไม่ถึงภัยต่อมวลมนุษย์ ขณะนี้ 

เธออายุ 22 ปีซึ่งปรากฏว่านายทรัมป์ที่กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกในอายุ 75 เพ่ิงประกาศถอน

ตัวสหรัฐออกจากความตกลงปารีสว่าด้วยอากาศอีก และได้ออกคำส่ังให้สหรัฐเร่งขุดเจาะน้ำมัน
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และระดมการใช้ Fossil Fuels ให้เต็มที่ เพราะเขาไม่สนใจถึงความเดือดร้อนของมวลมนุษย์จาก

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปเยือนสถานที่ซึ่งต้องประสบวินาศภัย

ทางธรรมชาติครั้งมหาศาล อันได้แก่มลรัฐนอร์ธแคโรไลน่า จากความยืดเยื้อและมหันต์ภัยทีต่ามมา

ของเฮอร์ริเคนเฮลีน และมลรัฐแคลิฟอร์เนียในเมืองหลายแห่งในเทศมณฑลล้อสแองเจลีส ที่

ประสบอัคคีภัยร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแม้สถานการณ์จะ

กระเตื้องขึ้นบ้าง แต่เพลิงได้ลุกไหม้ขึ้นอีกทางตอนเหนือใกล้กับลอสแองเจลีสเมื่อสองวันที่ผ่านมา 

สถานที่แห่งหนึ่งที่คุ้นหูไดแ้ก่ Santa Monica 

 สำหรับมลรัฐทางตะวันออก ต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างความจริงกับข้อกล่าวหาเพ่ือผลทาง

การเมือง เมื่อเฮอร์ริเคนเฮลีนพัดเข้าถล่มมลรัฐฟลอริด้า และซัดต่อขึ้นมาทางเหนือ ความเสียหาย

ต่อฟลอริด้า และมลรัฐเหนือขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตะวันตกของมลรัฐนอร์ธแคโรไลน่า เริ่ม

ปรากฏชัดต่อเนื่องกันอยู่หลายวัน ประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาล่าแฮร์ริสได้

ทุ่มเทเวลาและระดมทรัพยากรกับหน่วยงานของสหรัฐในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างไม่เห็นแก่

เหน็จเหนื่อย ในขั้นแรก ประธานาธิบดีไบเดนได้เลื่อนกำหนดการเดินทางไปเยือนภูมิภาคแอฟริกา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแองโกลา แม้เขาจะได้มุง่หมายที่จะไปยังแอฟริกาก่อนที่จะพน้ตำแหน่ง ดังที่ได้

แถลงไว้ในการประชุมกับผู้นำภูมิภาคหรือ African Summit ที่กรุงวอชิงตัน 

  เมื่อเล่ือนการไปแอฟริกาโดยยังมิได้กำหนดใหม่แล้ว ไบเดนได้กล่าวคำปราศรัยต่อฝ่าย

ต่างๆ แทบทุกวัน เพ่ือประสานการปฏิบัติการฉุกเฉินของบรรดาหน่วยงานต่างของรัฐบาลกลาง

รวมทั้ง FEMA เพราะเขาตระหนักดีถึงวินาศภัยเมื่อ Katrina ถล่มนิวออร์ลีนส ์และอุทกภัยทีท่ำให้

อาคารบ้านเรือนตลอดอาณาบริเวณทั้งหมดจมอยู่ใต้มวลน้ำ ซึ่งประธานาธิบดีคราวนั้น มิได้ให้

ความเอาใจใส่ทันท่วงที 

 แต่โดยที่เป็นฤดูกาลการเลือกตั้ง นายทรัมป์จึงตั้งหน้าตั้งตาตำหนิทั้งไบเดนและคามาล่า

แฮร์ริสว่า มิได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวินาศภัยแต่อย่างใด แต่ไบเดนซึ่งมวีุฒิภาวะสูงกว่านาย

ทรัมป์อย่างเทียบกันมิได้ กลับมิได้ตอบโตแ้ต่อย่างใด นายทรัมป์คงไม่ทราบว่า เมื่อเฮอร์ริเคน “ลี” 

ถล่มเมืองในมลรัฐฟลอริด้าจนเสียหายหนัก ประธานาธิบดีไบเดน ซึ่งสังกัดพรรคเดโมแคร็ต ได้
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เดินทางไปช่วยบรรเทาสาธารณภัยให้อย่างเต็มใจ แม้ขณะนั้น นายรอนดิซานติส ผู้ว่าการมล

รัฐฟลอริด้าสังกัดพรรครีพับลิกัน จะติดภารกิจอยู่นอกมลรัฐก็ตาม 

  

 

 

 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2025 เวลาเที่ยงวันตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ นาย

โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ จะปฏิญาณตนเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 47 ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา อันจะเป็นสมัยที่ 2 แต่ไม่ต่อเนื่องกันสำหรับเขา ในพิธีซึ่งจะมีขึ้นในศาลากลาง 

ROTUNDA ของอาคารรัฐสภากลางกรุงวอชิงตัน ที่เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021 นายทรัมป์ได้ยุยง

ให้กลุ่มก่อความไม่สงบบุกเข้ายึดจนกลุ่มคนพวกนี้ในจำนวนกว่าหนึ่งพันคนต้องถูกศาลตัดสินให้

จำคุกมาจนถึงวันนี้ 

 แต่นายทรัมปไ์ด้ลงนามในคำส่ังฝ่ายบริหารชิ้นแรกๆ ให้อภัยโทษแก่พวกที่ก่อจลาจลที่

รัฐสภาแม้พวกนี้จะทำให้ตำรวจเสียชีวิตไป 5 คน แม้นายเจดีแวนส ์รองประธานาธิบดีจะให้

สัมภาษณ์แก่สื่อว่า ผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงจะไม่อยู่ในข่ายได้รับการอภัยโทษ ปรากฏว่า หัวหน้ากลุ่ม 

Oath Keepers ซึ่งใช้ความรุนแรงกลุ่มหนึ่ง เยาะเย้ยผู้รักษากฏหมายต่อมาด้วยการไปปรากฏตัว

ในอาคารรัฐสภาเพียงวันหรือสองวันหลังจากที่ทรัมป์ลงนามในคำสั่ง วุฒสิมาชิกลินด์ซี่แกรม สังกัด

พรรครีพับลิกัน แถลงต่อสาธารณชนว่า พวกก่อความรุนแรงในวันที่ 6 มกราคม 2021 ไม่ควร

ได้รับการอภัยโทษ  

 ตามปกติ พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งจะมีขึ้นนอกอาคาร แต่ฝ่ายอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐ

พยากรณ์ว่า อากาศภายนอกจะหนาวจัดมากในวันจันทร์ที่ 20 วันนี้  ฝ่ายจัดจึงตัดสินใจให้จัดรัฐ

พิธีใน CAPITOL ROTUNDA แม้โดนัลดท์รัมป์จะเคยให้ความสำคัญกับจำนวนคนที่มาร่วมในพิธี

เป็นพิเศษ ดังเป็นปัญหามาแล้วในเดือนมกราคม 2017 

 การจัดพิธีในร่มเคยดำเนินการมาก่อนคร้ังหนึ่งในปี 1985 ในการรับตำแหน่งวาระที่สอง

ของประธานาธิบดี Ronald Reagan ด้วยเหตุเพราะอากาศหนาวจัด 
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 ด้วยความที่เห็นว่า พรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากเป็นพิเศษ (แม้จะไม่

ถึงขั้น “ถล่มทะลาย”) นายจอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้สั่งการให้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอด

เสา เนื่องจากประธานาธิบดีไบเดนในฐานะประธานาธิบดีได้สั่งการให้ลดธงครึ่งเสาตามสถานที่

ราชการทุกแห่ง “เป็นเวลา 30 วัน เพ่ือเป็นการคารวะการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีเจมส์ 

เอิร์ล คาร์เตอร์ในวัย 100 ปี” ซึ่งวันที่นายทรัมป์จะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งภายใน CAPITOL 

ROTUNDA ยังไม่ครบ 30 วัน เท่าที่สังเกตเห็น ธงชาติเหนือทำเนียบขาวยังอยู่ที่ครึ่งเสาเมื่อ

ประธานาธิบดีไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งจัดเลี้ยงน้ำชาแก่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์และเมลา

เนียทรัมป์ในห้องสีน้ำเงินของทำเนียบขาว หลังจากนั้น ทั้งสี่ได้ร่วมกันในรถประจำตำแหน่งจาก

ทำเนียบประธานาธิบดีไปสู่บริเวณพิธี ทั้งนี้ เนื่องจากไบเดนต้องการรักษาขั้นตอนทุกประการตาม

ประเพณี PEACEFUL TRANSFER OF POWER อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า ขณะปฏิญาณตน โดนัลด์

ทรัมป์มิได้วางมือบน BIBLE 

 ในโลกแห่งความเป็นจริง นายทรัมป์จะวางมือบนพระคัมภีร์หรือไม่ เขามิได้ให้ความสำคัญ

กับรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเท่าใดนัก เพราะเขาถือว่าการภักดีต่อเขาสำคัญ ดังเห็นได้จาก

การปลดนายเจมส์โคมี่ย์ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เพียงเพราะนายโคมี่ย์กล่าวแก่เขา 

(ทรัมป์) ว่าเขา (โคมี่ย์) ปฏิญาณตนว่าจะยึดมั่นและปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเหนือสิ่ง

อื่นใด 

 นายเดวิดมิลลิแบนด์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร 

ปัจจุบันนี้เป็นประธาน International Rescue Committee สลดใจอย่างยิ่งที่ประธานาธิบดี

ทรัมป์มิให้ชาวอัฟกานิสถานหลายคนละเมิดสิทธิ ซึ่งเคยปฏิบัติงานให้แก่กองกำลังสหรัฐที่ไป

ปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน และได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยจากพวกตะลิบันไปอยู่ในสหรัฐ เดินทางเข้าไป

ได้ ทั้งๆ ที่มีเอกสารและใบสำคัญครบถ้วน มิลลิแบนด์เห็นว่า การกระทำของนายทรัมป์ละเมิดสิทธิ

ในการล้ีภัย ยิ่งกว่านั้น การถอนทหารจากอัฟกานิสถานเป็นผลของการเจรจาของรัฐบาลทรัมป์เอง 

ด้วยการตกลงกบักลุ่มตะลิบัน หากพวกเขาจะกลับไปย่อมจะมีอันตราย กรณีนี้ไม่ทราบว่าจะแก้ไข

ได้อย่างใด แต่คณะกรรมการระหว่างประเทศกำลังหาทางช่วยเหลืออยู่ 

 ในด้านสิทธิมนุษยชน พวกตะลิบันได้กำหนดขัอห้ามผูห้ญิงอย่างเหลือเชื่อ ไม่แต่เพียงการมิ

ให้เด็กหญิงและผู้หญิงได้รบัการศึกษาเท่านั้น แต่ให้เก็บตัวอยู่ภายในบ้านที่ต้องปิดประตูและ
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หน้าต่างเพ่ือมิให้คนเห็นหน้าหรือร่างกาย นักเคล่ือนไหวด้านสตร ีกล่าวว่า หญิงอัฟกันที่หลบหนี

ออกจากประเทศไปได้ ต้องไปหาที่พักพิงในปากสีถาน และอิหร่าน แต่จำนวนไม่เท่าใดนัก 

 

 

 วันแรกที่ทรัมป์กลับมาเริ่มทำงานใน OVAL OFFICE อีกวาระหนึ่ง เขาได้เริ่มลงนามใน

คำส่ังฝ่ายบริหารเนื่องจากเขาหลงไหลใน SIGNATURE ของเขา ลายมือชื่อแบบเดียวกันดังปรากฏ

ในเช็คต่างๆ ที่เขาจ่ายในคดี HUSH MONEY ซึ่งเป็นหลักฐานทำให้เขากลายเป็น CONVICTED 

FELON คนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นประธานาธิบดี 

 ศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard ชี้แจงว่า Executive Order มิใช่

บทบัญญัติเช่นกฎหมาย เพราะเป็นคำส่ังที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ บรรดาคำสั่ง

ประมาณกว่าสามร้อยฉบับที่ออกไป อาจเป็นปัญหาได้ เช่นคำส่ังยกเลิกสัญชาติของผู้ที่เกิดใน

สหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้พิพากษาสหรัฐคนหนึ่ง และอัยการที่ซีแอตเติล ยื่นฟ้องต่อศาลว่า เป็น Blatant 

Violation of the United States Constitution และศาลได้ออกคำส่ังที่เรียกว่า RESTRAINING 

ORDER อันหมายความว่าให้ระงับการดำเนินการต่อไป ซึ่งทรัมป์และบอนดี้ รัฐมนตรียุติธรรมคน

ใหม่ประกาศจะต่อสู้คำสั่งระงับอย่างไม่ลดละ แม้เธอจะทราบดีว่า ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งเธอเพ่ิง

ปฏิญาณตนว่าจะธำรงรักษาไว ้ผู้ที่เกิดในสหรัฐจะได้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติ 

 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากอาจารย์ด้านกฎหมายที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 

71 ปีมาแล้ว ว่าประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มต้นด้วยพลเมืองอันเป็น “คนเข้าเมือง” การ

กำหนดสัญชาติจำต้องเลือกตามถิ่นฐานที่ถือกำเนิด หรือ Jus SOLI ในภาษิตกฎหมายละติน อัน

ต่างจากการกำหนดตามสายโลหิตหรือ Jus SANGUINIS กฏเกณฑ์ทั้งสองประการนี้ได้รับการ

ยืนยันเม่ือข้าพเจ้าไปศึกษาต่อที่ The Fletcher School of Law and Diplomacy 

 การที่ทรัมป์ถือว่าการเนรเทศผู้อพยพเข้าเมืองเป็นนโยบายสำคัญอันดับแรกของเขาซึ่งเขา

แถลงว่าพวกนีไ้ด้กระทำการ INVASION อันไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทีเดียว แต่ทรัมป์ได้แต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อดำเนินการโดยเฉียบขาด รวมทั้งผู้ที่เขาเรียกว่า BORDER CZAR และการใช้ทหาร
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ประจำการไม่น้อยกว่า 15,000 คนเพ่ือการนี้ กับการใช้เคร่ืองบินลำเลียงขนาดใหญ่รุ่น C-17 เพ่ือ

ขนผู้อพยพไปส่งตามประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอเมริกาใต้และอเมริกากลาง 

 โคลอมเบียในอเมริกาใต้ ซึ่งเคยมีสัมพันธภาพฉันมิตรกับสหรัฐมานาน รับมิได้ที่จู่ๆ 

เคร่ืองบินทหารสหรัฐละเมิดความเป็นมิตรด้วยการขนผู้อพยพจำนวนมากจะไปลงในประเทศ 

Gustavo Petro ประธานาธิบดีแห่งโคลอมเบียจึงสั่งมิให้เครื่องบินสหรัฐร่อนลง  อันถือได้ว่าเป็น 

DIPLOMATIC INCIDENT ระหว่างกัน 

 ประธานาธิบดีทรัมป์กลับใช้วิธีกดดันด้วยการขู่ว่า หากโคลอมเบยีขัดขวางอีก สหรัฐก็จะ

เรียกเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าจากโคลอมเบียในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ซึ่งกาแฟจาก

โคลอมเบียที่สหรัฐเป็นตลาดนำเข้ารายใหญ ่ปรากฏว่า ประธานาธิบดี Petro ยินยอมในที่สุด แม้

ประชาชนส่วนหนึ่งจะไม่เห็นด้วยก็ตาม โดยคนหน่ึงออกความเห็นทาง You Tube ว่าเมื่อพวกที่

เดินทางโดยเรือ Mayflower ไปถึงฝั่งที่เป็นอเมริกาทุกวันนี้ คนพ้ืนเมืองก็ไม่ยอมให้ผู้อพยพขึ้นฝั่ง

เหมือนกัน ไม่ทราบแน่ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร ที่แน่ใจได้แก่กรณีที่สหรัฐใช้สงครามในการยึด

ดินแดนร้อยละ 55 จากอาณาจักรเม็กซิโกมาเป็นส่วนของสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ 

 ไม่แต่เท่านั้น การที่นายทรัมป์ประกาศเปลี่ยนชื่อ “อ่าวเม็กซิโก” ซึ่งมีกฏหมายรองรับมา

ก่อนการประกาศอิศรภาพของสหรัฐอเมริกากว่า 100 ปีเป็น “อ่าวอเมริกา” นั้น คงเป็นการยากที่

เม็กซิโกและประเทศที่ไม่ยอมรับ “จักรวรรดินิยม” จะให้การรับรอง แต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม กู

เกิ้ลในสหรัฐได้พิมพ์ชื่อใหม่ไว้ในแผนที่สหรัฐแล้ว 

 

 ในประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกาไดส้่งทหารไปช่วยรบและสงวนรักษาเอกราชของประเทศ

ต่างๆ ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี ซึ่งถูกรุกรานจากฝ่ายที่ไม่เป็น

ประชาธิปไตย โดยสละชีวิตทหารอเมริกันไปนับล้านคน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาล

สหรัฐยังได้ทุ่มเทเงินทองและทรัพยากรเป็นจำนวนมากในการฟื้นฟูบูรณะทั้งพันธมิตรและคู่ศึกใน

ลักษณะและรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน อันย่อมอยู่ในความทรงจำของประเทศต่างๆ  

 แผนการมาร์แชลล์ ซึ่งช่วยฟื้นฟูบูรณะประเทศต่างๆ ในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็น

ตัวอย่างที่ประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ สำนึกในความใจกว้างของสหรัฐเป็นอย่างดี อัน
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วิธีการทำนองนีพ้ัฒนาต่อมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐ ทั้งในระหว่าง

สงครามเย็นและนับแต่นั้นมา โดยสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาและด้อย

พัฒนาที่มิได้วางตัวเป็นศัตรู ในระบอบพหุภาคี สหรัฐได้ให้การอุดหนุนแก่องค์กรต่างๆ เช่นใน

ระบอบสหประชาชาติ โดยกำหนดวงเงินไวใ้นตารางที่ใช้คำว่า Assessed Contributions โดยมี

การจัดตั้งสำนักงานเพ่ือการนี้ไว้ในกระทรวงการต่างประเทศ เช่น USAID ซึ่งฝ่ายที่มีอุดมการณ์

ต่างกันก็ได้โฆษณาโจมตีในทางต่างๆ ตลอดมา อันพฤติกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศ 

 นักการเมืองอเมริกันบางคนเห็นคุณค่าของการร่วมมือเฉพาะทาง ดังเห็นได้จากความริเริ่ม

ของวุฒิสมาชิกเจ.วิลเลียม ฟุลไบรท์ อันนำไปสูก่ารจัดตั้งมูลนิธิการศึกษา เช่นที่มีในประเทศไทย 

อันได้แกทุ่นฟุลไบรท์ โดยที่นักศึกษาไทยได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาไทและเอก และ

อาสาสมัครจากอเมริกาในวัยไม่มากนักได้รับการคัดเลือกให้มาสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

นอกจากนั้น บัณฑิตจากไทยยังมีโอกาสไปค้นคว้าและวิจัยในสหรัฐอีกด้วย ที่นำมากล่าวถึง เพราะ

ข้าพเจ้าเคยได้ทำหน้าที่ประธานมูลนิธ ิ(ฝ่ายไทย) ต่อเนื่องกันถึง 10 ปี ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ส่วน

เอกอัครราชทูตสหรัฐ นั้น แม้จะเป็นประธาน (ฝ่ายอเมริกัน) ก็มิได้ทำหน้าที่ประธานในการประชุม 

ไม่ทราบว่า มีการเปลี่ยนแปลงประการใดหรือเปล่า 

 อย่างไรก็ดี นโยบายสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คงไม่ต้องการให้มกีาร

ช่วยเหลือต่างประเทศ ดังไดท้ราบมาตังแต่สมัยทรัมป์ 1.0 แล้วว่า เขาสั่งการนิกกี้เฮลี่ย์อย่างไรใน

การไปรับตำแหน่ง เอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ และเมื่อสองวันมานี้ นาย

มาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศภายใต้ทรัมป์ 2.0 สั่งยุบ FOREIGN AID ทั้งหมด ตามหลักการ 

AMERICA FIRST ของนโยบาย 

 

 เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 29-30 มกราคม ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา 

เครื่องบินโดยสารของสายการบิน American Airlines จาก Wichita ในมลรัฐ Kansas ซึ่งกำลัง

จะบินลงที่ท่าอากาศยาน Ronald Reagan National ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประสบเหตุชนกันกับ

เคร่ืองเฮลิค็อปเตอร์แบล็คฮ๊อคของทหารอเมริกัน ทำให้เครื่องทั้งสองตกลงในแม่น้ำโปโตแม็คซึ่ง

น้ำแข็งพอดี นับเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงคร้ังแรกใน 27 ปี  
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 ผูม้ีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ฝ่าน้ำซึ่งหนาวเหน็บตลอดกว่า 10 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพ่ือกู้ภัย แต่ยังไม่

พบว่ามผีู้ใดรอด ผูโ้ดยสารและนักบินทั้ง 67 คนรวมทั้งคนที่มากับเฮล ิ  ค็อปเตอร์คงเสียชีวิตหมด 

นักกีฬา Figure Skating ของทีม USA และผู้ฝึกสอนอยู่ในกลุ่มผู้โดยสารหลายคน รายงานว่า บาง

คนได้ร่วมการแข่งขันระดบัโลกและโอลิมปิกมาแล้ว แต่ทางการขอไม่ประกาศชื่อตอนนี้    

   

 

        

 

                                                     ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  

       ประธานคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

   และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2025 (2568) 

 

 คุณลักษณะสำคัญยิ่งสำหรับบุคคลซึ่งหวังจะเป็นผูน้ำรัฐบาลที่คูค่วรแก่การยกย่อง

น่าจะได้แก่ความซื่อสัตยแ์ละมีความสุจริตธรรมประจำใจ ตลอดจนการไม่นำความเท็จมากล่าว

อันอาจทำความเสียหายหรือความเข้าใจผิดในบุคลิกภาพของผู้อื่น ตามหลกัการนี้ น่าแปลกใจ

ที่ผู้มีสิทธิออกเสียงชาวอเมริกันนับล้านคนได้เลอืกคนที่ใช้ความเท็จเป็นนิสัยประจำตัวมาเป็น

ประธานาธิบดี 

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม ทั่วโลกได้ทราบถงึโศกนาฏกรรมของการที่เครื่องบินโดยสารของ

สายการบิน American Airlines ชนกับเครื่องบินเฮลิค็อปเตอร์ของทหารบกอเมริกัน ขณะที่

เครื่องบินโดยสารกำลังร่อนลงที่ท่าอากาศยานแห่งชาติรอนอลด์เรแกนตามเส้นทางที่

หอบังคับการบินได้อนุมัตแิล้ว เป็นเหตุให้ทั้งสองเครื่องตกลงในแม่น้ำโปโตแม็คซึ่งน้ำถึงขั้นแข็ง  

คนในเครื่องทั้งสอง 67 คนเสียชีวิตหมด รวมทั้งนกักีฬา Figure Skating จากทีมแห่งชาติ

สหรัฐจำนวนหนึ่ง ครูฝึกสอนและนักสเก้ตจากรัสเซียอีก 2 คน  จน 23.30 น ตามเวลาในไทย

ของวันที่ 31 มกราคม ยังหาร่างที่อยู่ในน้ำไม่พบอีก 14 ศพ 

 ในฐานะประธานาธิบดี แทนที่นายโดนัลดท์รัมป์ซึง่มาที่ห้องแถลงข่าวจะบรรยาย 

ตามความจริง ณ ขณะนั้นว่า National Transportation Safety Board—NTSB ยัง

สอบสวนไม่แล้วเสร็จ ทรัมป์กลับใช้วาจากล่าวหาว่า (อดีต) ประธานาธิบดโีอบามากับไบเดน

และพวกต่างให้คนซึ่งขาดประสบการณ์มาทำงานทางด้านความปลอดภัยของบริการ

เดินอากาศ  โดยให้ความสำคัญแก่นโยบายความหลากหลายทางเพศและเผ่าพันธุ์ กับยัง

พาดพิงไปถึง (อดตี) รัฐมนตรีขนส่ง Pete Buttigieg ว่าให้พวกที่มปีัญหาทางจิตและเพี้ยนไป

อยู่กับ FAA หรือฝ่ายบริหารการบิน จึงเกิดเหตุร้ายแรงระดับชาติขึน้ ทรัมป์กล่าวต่อโดยมไิด้



ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความเปน็ขอคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขยีน 

3 
 

ระบุชื่อว่าความไม่รู้เร่ืองของอดีตรัฐมนตรีคนนี้เป็นมาตั้งแต่สมัยเขาเป็นนายกเทศมนตรีใน

ท้องถิ่นแล้ว อันทำให้ผู้สือ่ข่าวหลายคนไม่พอใจ ทั้งที่ฟังอยู่ในห้องโฆษกและตามสำนักข่าว

ทั้งหลาย 

 การกล่าวหาแบบหาเสียงนี้ นายทรัมป์กระทำมาเป็นประจำเพราะเขาดูจะไม่ยอมรับ

ข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญว่า เขาจะกลับมาเป็นประธานาธบิดอีีกสมัยหนึ่งไม่ได้ ทรมัป์จงึไม่

พอใจอย่างยิ่งทีสื่อหลายแห่งกล่าวถึงการดำรงตำแหน่งของเขาว่า เป็นวาระ “เป็ดง่อยหรือ 

LAME DUCK” ในขณะเดียวกัน แม้เขาจะปากแข็งว่า เขาไม่มีความผิดใดๆ บางที ทรมัป์คง

อดเป็นกังวลไม่ได้ว่า เขาอาจจบวาระการดำรงตำแหน่งด้วยการถูกนำตัวไปสู่ห้องขงั  

 เมื่อวันที่ 3 มกราคม ศาสตราจารย์ Kim Lane Scheppele ผูน้ำนักเคลื่อนไหวเพ่ือ

ปกป้องประชาธิปไตยและต่อต้านระบอบอัตตาธิปไตย กับ Norman Eisen ผู้เช่ียวชาญด้าน

รัฐศาสตร์อเมริกันและอดีตประธานคณะตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการเมือง ได้ยืนยันแก่คริส

เตียนอามันพอร์แห่งซีเอ็นเอ็นว่าทรัมป์กับทมีงานได้เริ่มความมุ่งมั่นที่ “จะเขียนรัฐธรรมนูญ

สหรัฐใหม่เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปตามรูปแบบที่เขาต้องการด้วยการออกคำสั่ง

ทางบริหารโดยเลียนแบบการบัญญัติกฏหมาย” ถงึบัดนี้ ศาลได้ลั่นสัญญาณเตือนไปสองเรื่อง

แล้ว 1 คือสัญญาณเตือน มิให้ทรัมป์ยกเลิก BIRTH RIGHT หรือการได้สัญชาติโดยการเกิด 

ในสหรัฐ ตามหลักกฏหมาย Jus Soli ที่รัฐธรรมนูญสหรัฐบัญญตัิไว้ และ 2 การออกคำสั่ง 

ฝ่ายบริหารให ้FREEZE งบประมาณสำหรับผู้ได้รับค่าตอบแทนจากสหรัฐหลายหมื่นคน 

โดยไมม่ีการพิจารณาตามหลัก Meritocracy ซึ่งใช้มาเป็นเวลานาน แม้งบการเงินจะได้รับ

อนุมัติจากสภาแล้วอันเปน็หลักการ CHECKS AND BALANCES ในระบอบประชาธิปไตย 

คำสั่งนี้ ศาลได้ขอให้คำวินิจฉัยในวันจันทร ์แต่ในวันศุกร์ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

ออกคำสั่งสั้นๆ ให้ “RESCIND” คำสั่งฝ่ายบริหารโดยมิได้ชี้แจงเหตุผลประกอบ 

 เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ Scheppele ได้ลงบทความเตือน 

ชาวอเมริกันว่า สหรัฐกำลัง “ละเมอเดินไปเข้าสู่ระบอบเผด็จการแล้ว” เธอตั้งข้อสังเกตว่า 

โดนัลด์ทรัมป์ได้พบกบั Viktor Orban แห่งฮังการมีาสามรอบแล้วซึ่งเธอไดต้ิดตามดูกลวิธ ี
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ของออร์บานในการเปลี่ยนแปลงระบอบในฮังการเีป็นอัตตาธิปไตยจากมมุมองในกรุงบูดาเปสต์

โดยเธอได้เรียนภาษาฮังกาเรียนเพื่อจะได้เข้าใจความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ชดัเจนอย่างแท้จริง 

 ในฐานะที่เป็นนักวิขาการฝ่ายประชาธิปไตย Kim Scheppele จึงเปน็ห่วงกังวลยิ่ง 

เพราะเธอเห็นว่านายทรัมป์ซึ่งนิยมนายวิคเตอรอ์อร์บานเป็นทุนอยู่แล้วจะเดนิตามกลวิธีของ

เขา เนื่องจากนายทรัมป์ไม่พยายามสงวนรักษาเสาหลักแห่งเสรีภาพอันเป็นมรดกตกทอดใน

อเมริกามากว่า 236 ปี ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่า ทรัมปท์ราบหรือเปล่าว่า สหรฐัอเมริกามิได้เป็น

ประเทศแรกที่เรียกตำแหน่งเขาว่า PRESIDENT เนื่องจาก Hendrik Van Nassau ชาวดัตช ์

เป็นคนแรกที่ใช้ตำแหน่งนี้ในปี 1588 

 เพ่ือเป็นภูมิหลังขอเพิ่มข้อมูลว่า ประเด็นการจะเปลี่ยนแปลงระบอบและวาระงาน

ของทรัมป์ 2.0 เหล่านี้เป็นไปตาม PROJECT 2025 ซึ่งฝ่ายขวาจัดในพรรครีพับลิกันได้จัดทำ

ขึ้น โดยนายทรัมป์ยืนกรานตลอดมาว่า เขาไม่เคยสนใจ แต่คำสั่งฝ่ายบริหารกว่า 300 คำสั่งที่

ทีมงานนำมาให้เขาลงนามซึ่งทรัมป์สนใจดูแต่ลายเซ็น ไม่เห็นเขาอ่านข้อความในคำสัง่ รวมทั้ง

คำสั่งทั้งสองที่แยกมากล่าวถึง คงเป็นไปตามแนว PROJECT 2025 ในสาระสำคัญ คำกล่าว

ของทรัมป์มีค่าตามความจริงเพียงใด ได้ให้ค่ามาหลายรอบแล้ว 

 ตามรายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันที่ 7 กมุภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบศพทั้ง 67  

จากแม่น้ำโปโตแม็ค อันเป็นร่างของผู้โดยสารและนักบินที่ชนกันจนตกลงไปในลำน้ำ  

ซึ่งสายน้ำที่ไหลเอื่อยๆ ในฤดูกาลที่เป็นปกติที่ข้าพเจ้ามักจะเฝ้ามองเพ่ือผ่อนคลายจากหน้าต่าง

ห้องทำงาน เมื่อโอกาสอำนวยในระยะเกือบ 30 ปีมาแล้ว 

 :ซีเอ็นเอ็นเสนอรายงานในวันจันทร์ที่ 17 กมุภาพันธ์ว่า เจ้าหน้าที่ประจำ Federal 

Aviation Administration—FAA หลายร้อยคนถูกปลดจากหน้าที่—แต่ในชั้นนี้ยังไม่รวมถึง

เจ้าหน้าที่ในหอบังคับการบินหรือ Air Traffic Control ประจำท่าอากาศยานต่างๆ  เข้าใจว่า

คำสั่งปลดมาจากหน่วยงานภายใต ้DOGE ซึ่งบังคบัการโดยนายอีลอนมัสก์ และมีนายวิเวกซา

มาสวามี เป็นผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกปลดมไิด้รับแจง้เหตุผล เช่นเดียวกับอีกหลายพันคนจาก

หน่วยงานอื่นของรัฐบาลกลาง—Federal Government แต่จนบัดนี้คณะกรรมการดแูล 
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ความปลอดภัยของการขนสงทางอากาศก็ยังมิได้แถลงรายงานเกี่ยวกับต้นตอของอุบัติเหตุ

ทางการบินซึ่งพร่าชีวิตไป 67 คนขณะที่เคร่ืองบิน American Airlines กำลังจะร่อนลงทีท่่า

อากาศยานแห่งชาติรอนอลด์เรแกน 

 รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อ้างมาตลอดการรณรงค์หาเสียงว่า การปลดข้าราชการจำนวน

หลายหมื่นคนออกจากงาน เพ่ือเป็นการลดราคาสินค้าในท้องตลาดให้ต่ำลง อันมิได้เกิดขึ้นจริง 

เพราะรายงานจากหลายฝ่าย รวมทั้งจากธนาคารกลางด้วย ยืนยันตรงกันวา่ ราคาผู้บริโภค

กลับสูงขึ้นกว่าร้อยละ 3 ทำให้ล่าสุด ประธานธนาคารกลาง รวมทั้งคณะกรรมการฯ ไม่แต่

เพียงปรับเปลี่ยนแผนการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอกีสองคร้ังในปี 2025 เป็นเพียงครั้งเดียว 

หรืออาจจะไม่ลดลงเลย 

 ตลอดฤดูกาลของการหาเสียง นายโดนัลดท์รัมป์กลา่วเท็จมาโดยตลอดว่า การ

เศรษฐกิจของสหรัฐตกต่ำที่สุดอย่างไม่เคยเป็นมากอ่น ทั้งๆ ทีป่ระธานาธิบดไีบเดนได้ดำเนิน

นโยบายในทางต่างๆ เพ่ือต้านสภาวะเงินเฟ้อซึ่งสูงถึงร้อยละ 9 โดยธนาคารกลางได้ขึ้น

ดอกเบี้ยนโยบายจนเกินร้อยละ 5+ เพ่ือจะดงึสภาวะเงินเฟ้อให้ลงถึงเป้าที่ร้อยละ 2 อันเป็น

เร่ืองเหลือเชื่อ เนื่องจากในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารภายใต้โจไบเดนไดก้ระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็น

มิตรต่อสภาพแวดล้อมและดำเนินการในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ ปรากฏผลว่า

การเศรษฐกิจสหรัฐได้รับผลดีที่สุดเป็นที่ยอมรับของทกุประเทศในโลก  

  

 เมื่อหัวค่ำของวันที่ 31 มกราคม ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมรกิาเครื่องบิน 

Lear Jet Medevac พร้อมผู้อยู่ในเครื่อง 6 คน บินขึ้นได้ประมาณไม่ถึง 3 นาทีจากทางวิ่ง

ของสนามบินทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครฟิลาเดลเฟียด้วยความเร็ว 11,000 ฟีตต่อนาที

เกิดระเบิดเป็น fireball ขนาด “MASSIVE” จนบดันี้ยังไมม่ีรายงานผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บ 

นอกเหนือจากข่าวว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 รายซึ่งไมแ่น่ว่าเป็นคนจากเคร่ืองบินหรือคนภายนอก 

กำลังได้รับการรักษาพยาบาลอยู่และทางการขอให้ผู้ที่อยู่ทางภาคพื้นดินแถวนั้นใหร้ะวงัสภาวะ
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ที่เป็นพิษอันกระจายอยู่ทั่วและมอบเศษของชิน้ส่วนต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่เพ่ือพิสูจน์หลักฐาน

ต่อไป 

 เครื่องบินด้งกล่าวเป็นอากาศยานจากบริษัท Bombardier ซึ่งมีฐานการผลิตใน

แคนาดา ใช้มาแล้ว 43 ปี ตั้งแต่ปี 1981 ซึ่งผู้เช่ียวชาญการบินเห็นว่าไม่น่าเป็นปัญหาเพราะ

ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี   เครื่องบินพยาบาลเคร่ืองนี้จะนำคนป่วยไปส่งที่เม็กซิโกซติี ้

 ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นในวันอาทิตย์ที่ 2 กมุภาพันธ์ เหตุเครื่องบินระเบิดมีผู้เสียชีวิต

จากในเคร่ือง 6 คน และในรถยนต์ที่ท้องถนนอีก 1 รวมเป็น 7 คน ในจำนวนนี้เป็นนักบิน 2 

คน แพทย์ 1 เด็กซึ่งเป็นคนป่วย 1 ส่วนคนที่อยู่บนภาคพื้นดินได้รับบาดเจ็บ 19 คน สาเหตุ

ของอุบัติเหตุทางการบินคร้ังนี้คงใช้เวลาในการสอบสวนพอสมควร 

 สำหรับคนทั่วไปที่ได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดของเครื่องบินพยาบาล นั้น รายงาน

จากฟิลาเดลเฟียในวันจันทร์ที่ 3 กมุภาพันธ์แจ้งว่าอีก 5 คนยังคงอยู่ในโรงพยาบาล 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กมุภาพันธ์ เครื่องบินโดยสารของสายการบิน Delta จาก 

Minneapolis มลรัฐมินเนโซต้าในสหรัฐ  พร้อมนักบินและผู้โดยสาร 80 คน ประสบอุบัติเหตุ

ขณะร่อนลงที่ Lester Pearson International Airport ในนครโตรอนโตของแคนาดา แต่

เกิดลื่นไหลในหมิะและลมกรรโชกจนปีกหกัด้านหนึง่และพลิกคว่ำอย่างคาดไม่ถึง  เคราะห์ดีที่ผู้

อยู่ในเครื่องทั้ง 80 คนรอดชีวิต โดยมีคนได้รับบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาลเพียง 2 คน 

แต่อาการไม่ถึงสาหัส 

 ผู้สื่อข่าวเช่ือว่า อุปกรณ์ใหม่หลายอย่างที่ตดิตั้งในเคร่ืองจาก Bombardier มีส่วนใน

การช่วยให้ทุกคนปลอดจากอันตรายร้ายแรง ส่วนสาเหตุของอุบัติภัยที่เกิดข้ึน ต้องได้รับการ

สอบสวนต่อไป โดย NTSB ของแคนาดากำลังตรวจสอบหลกัฐานต่างๆ อยู่ โดยสามารถตรวจ

รายงานละเอียดจากกล่องดำซึ่งได้เกบ็มาครบแล้ว 

 เพ่ือความไม่ประมาท หน่วยงานรักษาความปลอดภัยของการเดินอากาศของแคนาดา

ปล่อยให้เครือ่งบินเดลต้าแอร์ไลนส์ที่พลิกคว่ำขณะร่อนลงที่ท่าอากาศยานโตรอนโต้คงอยู่ใน
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สภาพนั้นจนวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ จงึเริ่มที่จะเคลื่อนย้ายลำตัวของเครื่องออกไปทีละ

เล็กน้อย เพ่ือการสอบสวนประกอบกับกล่องดำและเตรือ่งบันทึกเสียงภายในซึ่งได้เกบ็ไปตัง้แต่

วันแรกที่เกิดเหตุแล้ว 

 

วันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2025 เป็นวันครบรอบ 4 ปีของการที่พลเอกอาวุโสมินอ่อง หล่าย ผู้

บัญชาการทหารสูงสุด ไดก้่อการรัฐประหารในเมียนมาด้วยการโค่นล้มรัฐบาลของพรรค

สันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตยนำโดย Daw Aung San Suu Kyi ซึ่งชนะการเลือกตั้งมา

อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 

เช่นเดียวกับเมื่อ 4 ปทีี่แลว้ รัฐบาลคณะรัฐประหารได้ขยายเวลาสภาวะฉุกเฉินออกไป

อีก 6 เดือน  

 นายพล Aung San บิดาของซูจีซึ่งร่วมกับชนช้ันนำกลุ่มหนึ่งในการสถาปนาประเทศ

เอกราชข้ึนในระยะหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 จบชีวติลงด้วยความรุนแรง เมือ่คนร้ายบุกเข้าไป

ระดมยิงสังหารอูอองซานและคณะรัฐมนตรีขณะประชุมร่วมกัน อันเป็นการปูทางไปสู่การ

รัฐประหารโดยคณะทหารภายใต้การนำของอูเนวินเมื่อวันที่ 2มนีาคม ค.ศ. 1962 และทำให้

พม่าอยู่ใต้การปกครองของทหารต่อเนื่องกันมาประมาณ 59 ปี  

ตามรายงานเมื่อสี่ปีที่แล้ว การรัฐประหารในเมียนมาครั้งนี้อาจจะต่างจากครั้งก่อนๆ 

เพราะมีการต่อต้านจากภาคประชาชนและนักเคลื่อนไหว ในทางต่างๆ อย่างเปิดเผย ทั้งใน

นครย่างกุ้ง มัณฑะเลและกรุงเนปิดอ มีการประท้วงกันมากกว่าปกติ บุคลากรทางสาธารณสุข

ซึ่งมีหน้าทีต่่อสู้กับโรคระบาดใหญ่จากเช้ือ “COVID 19” นบัร้อยได้จัดตั้งเป็นขบวนการ Red 

Ribbon Movement และ Black Ribbon ไปทั่วเพื่อประท้วงการยึดอำนาจ รวมทั้งนักเรียน

และครูกับพระสงฆ์ ประชาชนได้ตีกระป๋องและฝาหม้อเป็นสัญญาณของการต่อต้าน โดยมีการ

อารยะขัดขืน (Civil disobedience) ด้วย ชาวพม่าในกรุงเทพฯ ได้ชุมนุมประท้วงที่หน้า

สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาและที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติบนถนนราชดำเนินนอก 

ส่วนเลขาธิการสหประชาชาติก็ขอให้การยึดอำนาจล้มเหลว  
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ฝ่ายต่อต้านได้จัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ในช่ือภาษาอังกฤษว่า NATIONAL 

UNITY GOVERNMENT-NUG ขึ้น ซึ่งนอกจากการดำเนินการทางการเมืองและการ

ต่างประเทศเพ่ือให้มีการรับรองสถานะแล้ว มีการนำหนุ่มสาวไปฝึกทหาร จนในที่สุดกลุ่มชาติ

พันธุ์ได้ประสานปฏิบัติการระหว่างกัน แม้บางกลุ่ม เช่นว้าแดง ซึ่งมีอำนาจเงินมากจากการ

ผลิตและค้ายาเสพติด จนสามารถยึดพื้นที่ได้มากขึน้ประชิดมาแถบชายแดนไทย ในขณะทีก่ลุ่ม

ต่อต้านรัฐบาลได้รุกรบอย่างได้ผลมากกว่าสมยัใด โดยใช้ยุทธการป่าล้อมเมืองครอบคลุมพื้นที่

ในภาคต่างๆ  ทำให้กองทัพตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด แมจ้ะได้ใช้เครื่องบินที่

ได้รับมาจากรัสเซียในการโจมตทีิ้งระเบิดในจุดต่างๆ ซึ่งบางคร้ังล่วงล้ำเข้ามาในฝั่งไทย อัน

หลีกเลี่ยงได้ยาก เนื่องจากเครื่องบินรบเช่น MIG-29 มีความเร็วสูง จงึลุกล้ำเข้ามากลับเคร่ือง

เหนือดินแดนไทย 

ตามมาตรฐานของพม่า เครื่องบินไอพ่นทันสมัยจากรัสเซียเป็นเหตุผลที่ทำให้

กองทัพอากาศไทยต้องเตรียมสรรพาวุธและสมรรถภาพของอากาศยานอยู่ตลอดมา เนื่องจาก

ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยเป็นประเทศด่านหน้าซึ่งมีพรมแดนติดกับพม่าหรือเมียน

มาต่อเนื่องจากเหนือไปใต้ยาวถึง 2,401 กิโลเมตร สิ่งที่ไทยต้องมีย่อมได้แกเ่ครื่องเรดาร์ ซึ่ง

สามารถตรวจความเคลื่อนไหวของเครื่องบินรบและอากาศยานไร้คนขับได้อย่างละเอียด และ

ฝูงบินสกัดที่พร้อมจะบินขึ้นได้ทันท่วงที การเลือกใช้เครื่องกรพิเพ่นจากสวีเดน อาจช่วยให้

วางใจได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากสวีเดนเองก็ได้ใช้เครื่องประเภทเดียวกันในการเตรียมรับมือกับ

การคุกคามจากรัสเซียตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเองได้เคยพบกับเอกอัครราชทูตสวีเดน 

ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งเคยประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีบทบาทสำคัญในการแนะนำ

เครือ่งบินกริพเพ่นจนกองทัพอากาศไทยได้สั่งซื้อมาประจำการรุ่นแรก ได้เห็นรายงานข่าวจาก

หนังสือพิมพ์รายวันเมื่อเร็วๆ นี้ ว่ากองทัพอากาศไทยพอใจที่เคร่ืองกริพเพ่นสามารถร่อนลงบน

ท้องถนนไม่กว้างนักในไทยได้เมื่อจำเป็น 

คนจีนจำนวนหนึ่งได้เข้ามาตั้งฐานทำธุรกิจสีเทาและมิจฉาชีพในรัฐฉานและรัฐ

กะเหรี่ยง มีทัง้คาสิโนจนแปรสภาพเป็นสิ่งที่เรียกกันว่า CALL CENTERS โดยใช้

โทรศัพทม์ือถือไปหลอกลวงผู้คนในประเทศใกล้เคียงก่อนและขยายวงไปยังยุโรป แอฟริกาและ
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อเมริกาเพ่ือลวงสอบข้อมูลส่วนตัวและหมายเลขบัญชีเงินฝากในธนาคาร ทำให้คนที่หลงเช่ือ

สูญเงินไปหลายพันล้าน  ทราบว่าคณะรัฐประหารในเมียนมาได้รับเงินจากกลุ่มนี้เป็นประจำจงึ

ไม่เคยมีรายงานว่ารัฐบาลทหารได้ปราบปรามกลุ่มนอกกฏหมายดังกล่าวแมแ้ต่น้อย อน่างไรก็ดี 

หลังจากดารามีชื่อจากจนีถูกลักพาตัวผ่านประเทศไทยไปยังเมียนมา ฝ่ายปราบปรามในไทยได้

สืบสวนจนได้เบาะแส และสามารถนำตัวกลับออกมาและส่งกลับไปจีน ทางการจีนได้ร่วมกับ

ไทยในการปราบปรามอยู่ขณะนี้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทยได้ตดัสายส่งในหลายจุด

เพ่ือสกัด CALL CENTERS ให้ได้ผลมากขึ้น อันมิใช่เรื่องง่ายเพราะเหล่าร้ายกระทำมิจฉาชีพ

มานาน โดยมีศูนย์บัญชาการอยู่นอกเขตอำนาจของไทย แม้เครือข่ายบางส่วนจะอยู่ในประเทศ

ไทยก็ตาม เพียงแตห่วังวา่กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้มิได้ครอบงำผู้รักษากฏหมายของไทยบางคนไว้ 

โดยที่หน่วยงานปราบปรามมิจฉาชีพของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันมีข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับ 

CALL CENTERS เหล่านี ้และเคยนำลงใน FACEBOOK หวงัว่าฝ่ายปราบปรามของไทยจะ

ประสานงานกัยสหรัฐต่อไป ไม่ทราบว่า หน่วยงานของสหรัฐกำลังวุ่นวายกบัการคุกคามของ 

DOGE ภายใตน้ายอีลอนมัสก์อยู่หรือเปล่า 

การนำเร่ืองอาวุธยุทโธปกรณ์มากล่าวถึงในวรรคก่อน เนื่องจากมหาอำนาจทีม่ักเป็น

พันธมิตรเหนียวแน่นอันได้แก่สหรัฐอเมริกา นั้น ไมอ่าจวางใจได้อีกนานนัก ด้วยอิทธพิลของ

ปูตินเหนือนายทรัมป์ดจูะกลับมาเป็นปจัจัยที่ไม่อาจมองข้ามได้อกี ปัญหาเฉพาะหน้าได้แก่นาย

โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยชื่นชมในความเข้มแข็งของผู้นำรัสเซียต่อหน้าสาธารณชน และการที่เขา

ให้โอกาสคนขวาจัดเช่นอีลอนมัสก์เข้ามาเกี่ยวข้องกับนโยบายทั้งภายในและภายนอกมากเกิน

ควรในระยะเริ่มแรกของ “Trump 2.0 ซึ่งต้องอาศัยเวลาติดตามดูว่าทั้งคูจ่ะ “บริหารรัฐกิจได้

เหมาะสมหรือไม่เพียงใด” จนบดันี้ ทรัมป์ใหม้ัสก์รวบอำนาจไวไ้ม่น้อย โดยมิได้คำนึงถึง

แบบอย่างและขั้นตอนตามประเพณี ตอดจนข้อบทกฎหมายในแต่ละกรณี  เพราะเขามั่นใจว่า

ในส่วนตัว อีลอนมัสกไ์มม่ีทางมาขวางต่อไป เพราะเขาเคยกล่าวว่า มัสก์ไมม่ีทางได้เป็น

ประธานาธิบดีเนื่องจากเขามิได้เกิดในสหรัฐอเมริกา อันแสดงว่าทรัมป์ยังมิได้เลิกความตั้งใจที่

จะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารไปตลอดชีวิต ดังเห็นได้ว่าเขาได้ถือโอกาสหาเสียงอยู่ตลอดมา ดังเห็นได้

จากการที่เขาติเตียนผลงานดีเด่นของโอบามาและไบเดนอยู่เกือบตลอดเวลา  
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เช่นเดียวกับในเขตยึดครองในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประชาชนจากเมียนมาต้องพลัด

ถิ่นไปเป็นจำนวนมาก บางส่วนลี้ภัยออกไปทางอินเดีย นับล้านหนีมาหางานทำเลี้ยงชีพในฝั่ง

ไทย ตามรายงานของไอวานว็อตสันแห่งซีเอ็นเอ็นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ คนจากเมียนมากว่า

สามหมื่นคนซึ่งต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาลจากแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ในฝั่งไทยด้วยเงิน

ช่วยเหลือจาก USAID ตลอดมา ถูกรัฐบาลทรัมปห์ยุดการจ่ายเงินตามคำสั่งฝ่ายบริหารของ

ประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 20 มกราคม ศกใหม่นี้ อันเป็นคำสั่งแรกๆ ในจำนวนประมาณ 300 

คำสั่งหลังจากที่นายทรัมป์ได้ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง ด้วยข้ออ้างหลายวนัต่อมาว่า เป็น

การนำเงินจากกองทุนซึ่งมีการทุจริตไปจ่ายกันโดยปราศจากการควบคุมโดยเคร่งครัด ทั้งๆ ที่

ไม่มีหลักฐานอ้างอิงได ้

โดยที่ไมม่ีการแจ้งเตือนลว่งหน้า จึงเกดิความทุกขร์้อนไปทั่วในบรรดาชาวเมียนมาที่

ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็น หญิงท้องแก่ถงึกำหนดคลอดหลายคนไม่อาจคอยต่อไปได้ หนุม่คนหนึ่งมี

ปัญหาที่กระดูกบนไหล่ แต่อ็อกซิเย่นที่ต้องการด่วนไม่อาจหามาได้ จนถึงเวลารายงานอยู่นี้ ยัง

ไม่ได้รับรายงานคืบหน้าว่าทางการฝ่ายใดจะหาทางออกประการใด นี่เพียงแต่กล่าวถึงปญัหา

ในที่เดียว เพราะผลกระทบจากการยุติ USAID มีตอ่คนทั่วโลกที่ยากไร้อยู่แลว้นับพันล้านคน 

ซึ่งนายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ ให้ความสนับสนุนด้วยความเต็มใจมาทุกคร้ัง

เมื่อเขาอยู่ในคณะกรรมาธิการต่างประเทศของวุฒิสภา ไม่ทราบว่า นโยบายล่าสุดของเขาเป็น

เช่นไร 

ตามรายงานต่อมาทั้งจากนายไอวานว็อตสันแห่งซีเอ็นเอ็นและจากสำนักข่าวอื่นๆ เงิน

จาก USAID ส่วนนี้เป็นการช่วยค่าใชจ้่ายทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลท้องถิ่นไทยใกล้กับ

ค่ายผู้ลี้ภัยจากเมียนมา ซึง่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลรวมทั้งการผดุงครรภโ์ดยเฉลี่ยวันละ 

500 ชีวิต ถึงวันที่ 12 กมุภาพันธ์ โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจาก USAID 

ด้วยพอใช้ได้อีกไม่ถึงหนึ่งเดือนคร่ึง 
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โดยที่การแถลงข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยมีรายละเอียด

ครบถ้วนกว่าที่รายงานมาข้างต้น จึงขอนำข้อมูลของฝ่ายไทยมานำเสนอดังนี้ เพ่ือความ

เที่ยงตรง  

ฝ่ายไทยได้ให้การดูแลศูนย์พกัพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบในเมียนมา อันมีอยู่หลาย

แห่ง คือบ้านน้ำเงินและสวนผึ้งในจังหวดัราชบุร ีบ้านต้นยางในอำเภอสังขละบุรี ของจังหวัด

กาญจนบุรี ที่บ้านนาโพในจังหวดัตาก ซึ่งมีที่อำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระและอำเภอท่าสอง

ยางอีกด้วย 

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลทรัมป์แจ้งระงับการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ International 

Rescue Committee อนัเป็นหน่วยงานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ ซึ่งกำลังประสบ

อุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจนานัปการรวมทั้งผู้ลีภ้ัยชาวอัฟกานิสถานที่เคยช่วยงานทหาร

อเมริกันมาด้วยดี แต่ในประเทศไทย ความขลุกขลักเฉพาะหน้าได้แก่การสาธารณสุข ซึ่งผู้แทน

ไทยประจำองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขได้รีบติดต่อกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือหาทาง

แก้อุปสรรคขัดข้องในการรับมือกับกรณฉีุกเฉิน โดยยังคงร่วมมือกบัองค์การอนามัยโลกในการ

ดูแลกลุ่มที่เป็นคนไขอ้ันมใิช่เป็นโรคติดต่อ หรือ NCDs--Non Communicable Diseases 

ด้วย ส่วนองคก์รไมห่ากำไรของฝรั่งเศส ได้หันมาให้ความร่วมมือ อันเป็นเช่นที่แพทย์ไร้

พรมแดนหรือ MSF ได้ทำตลอดมา ไม่ว่าพรรคใดจะเป็นรัฐบาลในฝร่ังเศสก็ตาม   

แต่เมื่อต้องประสบปัญหาความไร้จิตสำนึกของนายทรัมป์และนายอีลอนมัสก ์

คณะแพทย์ไทยจึงได้หารือกับผู้แทนองค์การอนามัยโลกว่าจะหาทางออกอยา่งไรด ีโชคดีที่ทาง

ฝ่ายฝรั่งเศสแสดงความพร้อมที่จะมาร่วมในการบรรเทาวิกฤตการณท์างมนุษยธรรมคร้ังนี้ อัน

น่าได้รับความชื่นชม เนื่องจากเป็นการตัดสินใจในวันเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีเอ็มมานู

เอลมาครองแสดงความไม่เห็นด้วยกบัการที่นายโดนัลด์ทรัมปจ์ะให้ย้ายชาวปาเลสไตน์

ประมาณสองล้านคนออกไปจากบ้านเกิดของเขาในกาซ่า เพ่ือนายทรัมป์จะได้พัฒนาฉนวนให้

เป็นอสังหาริมทรัพย์หรูหราเช่นเดียวกับริเวียรา่ตามที่เขาใฝ่ฝันมาและมิได้เก็บไว้เงียบๆ 
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ด้วยความที่สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธแก่จอร์แดนมาในอดีต นายทรัมป์จึง

พยายามจะทวงบุญคุณดว้ยการบีบให้กษัตริย์อับดลุลาห์ยอมรับให้จอร์แดนรับชาวปาเลสไตน์

ไปอยู่ในจอร์แดน ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ยินว่าท่านทรงเหน็ชอบด้วย แต่ชาวปาเลสไตน์ในกาซ่าเองก็

มิได้ปรารถนาจะย้ายไปอยู่ในที่อื่น 

คนที่มีปัญญาย่อมตระหนกัดีว่า การให้ความช่วยเหลือผูค้นที่ยากไรท้ั่วไปในโลกย่อมยงั

ผลดีให้แก่ประเทศผูใ้ห้ ด้วยเหตุนี้ ประธานาธิบดีจอห์นเอฟ็เคนเนดี้จึงจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นในปี 

1961 เช่นเดียวกับที่ได้ริเริ่มให้มี PEACE CORPS ขึ้นในระยะใกล้เคียงกัน จีน ซึ่งแข่งจะเป็น

มหาอำนาจอันดับหนึ่ง ได้เร่งรัดโครงการให้ตวามช่วยเหลือแก่ประเทศพัฒนาน้อยในภูมิภาค 

เพราะทราบดีว่า นายทรัมป์ ไม่เห็นคุณค่าของการช่วยผู้อื่น เพราะนโยบาย AMERICA FIRST 

หมายความว่า AMERICA ALONE 

โดยที่ USAID เป็นการใหก้ารบรรเทาทุกข์แก่คนทั่วโลก รวมทัง้การให้ปวงชนที่ไม่อาจ

ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บในภมูิภาคต่างๆ ดังเช่นโรคมาลาเรีย ฝีดาษ อีโบลา  และ ฯลฯ ผู้มีจิต

ศรัทธาจึงมิไดจ้ำกัดขอบเขตอยู่เพียงการรักษาและเยียวยาซึ่งจำเป็น แต่ได้คน้คว้าวิจัยถึง

ต้นเหตุและทางทีจ่ะป้องกันมิให้แผ่กระจายต่อไป ดังเช่นการบริจาคของผูม้ีฐานะร่ำรวย เช่น

มูลนิธิของบิลล์เกตส์ ซึง่ได้เงินมาจากธุรกจิ Software ที่มีแนวคิดต่างจากอัครมหาเศรษฐีอี

ลอนมัสก์ ที่คุยล่วงหน้าวา่เขาจะเป็น TRILLIONAIRE ในปี 2026 และได้สกดัเงินช่วยเหลือ

ต่างประเทศที่จะไปช่วยสงเคราะห์ชาวแอฟริกาใต้ผู้ยากไร้ที่บ้านเกิดของเขาเอง  

Fareed Zakaria ผู้จัดรายการ Global Public Square ทาง CNN เมื่อวนัอาทิตย์ที่ 

23 กุมภาพันธ์ ย้ำว่าตั้งแต่ได้รับการจัดตั้งมาเป็นกองทุนอิสระด้วยความริเร่ิมของ

ประธานาธิบดี John F, Kennedy USAID ได้ให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนทั่วทุกมมุโลก

โดยจัดหายารักษาโรค อาหาร และสิ่งจำเป็นเพ่ือการดำรงชีวิตไปให้ ผู้บริหารกองทุนได้แก่

นักการทูตหรือนักวิชาการอาวุโสซึ่งมีประวัติการทำงานดีเด่นมาตลอด มิใช ่“A bunch of 

deranged people” ดงัที่นายทรัมป์กล่าวอ้างตอ่สาธารณชน และ   USAID มิได้ผันเงิน
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หลายพันล้านดอลลาร์เพ่ือซื้อ CONDOM ไปให้ชาวกาซ่าดังที่ Karoline Claire Leavitt 

โฆษกคนใหม่ของทำเนียบขาวแถลงข่าวโดยไม่มมีลูความจริงแม้แต่น้อย 

ซีเอ็นเอ็นรายงานในวันจันทร์ที่ 24 กมุภาพันธ์ ว่าอลีอนมัสก์ส่งอีเมล์ไปยังคนทำงานกับ 

USAID ให้ตอบคำถามเกี่ยวกับงานที่ทำหรืออะไรทำนองนั้น และนายทรัมป์แถลง (เข้าใจว่า

ระหว่างวันสุดสัปดาห)์ วา่จนถึงตอนนั้น คนที่ทำงานให้ USAID ถูกปลดไปแล้วกว่าสองพันคน 

ที่เหลิออยู่ระหว่างการพิจารณา ไม่มีผู้ใดในทำเนียบขาวชี้แจงถึงค่าตอบแทนในการปลดออก

จากตำแหน่งของทุกคนแต่อย่างใด 

การปลดหรือบังคับให้คนทำงานนบัหมื่นลาออกนี้เป็นงานสำคัญของหน่วยงานใหม่ใน

ชื่อว่า DOGE หรือ Department of Government Efficiency อันได้รับการจัดตั้งมาตั้งแต่

วาระแรกของรัฐบาลทรัมป์ สมัยที่ 2 โดย Executive Order อันมิได้ผ่านการพจิารณาของ

สภานิติบัญญัติในข้ันตอนใด และประธานาธิบดีทรัมป์แต่งตัง้ให้ นายอลีอนมัสก์เป็นผู้บริหาร

สูงสุด โดยให้นายวิเวกรามาสวามีเป็นรองหรือผูช่้วย 

เหตุปัจจัยเดิมของการจัดตั้ง DOGE คงจะมาจากความระแวงของนายทรัมป์เมื่อเข้าสู่

วงการเมืองว่าจะถูก “ข้าราชการประจำกลั่นแกล้งในทางต่างๆ” หรืออกีนัยหนึ่ง “พวก Deep 

State” คำขวัญของคณะหาเสียงของทรัมป์ประมาณปี 2016 จึงได้แก่ การ Drain the 

Swamp อันสอดคล้องกบัแนวคิดของพรรครีพับลิกันในอดีตว่าไม่ต้องการ BIG 

GOVERNMENT  ซึ่งต่างจากพรรคเดโมแคร็ตในอดีตที่ต้องใช้คนมากเพ่ือดำเนินนโยบายรัฐ

สวัสดิการและการช่วยเหลือคนกลุ่มน้อยที่เปราะบางในสังคม 

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่สงครามโลกคร้ังที่ 2 เป็นต้นมา จำนวนคนทำงานให้แก่รัฐที่มากขึ้น

และความหลีกเลี่ยงมิได้ทีภ่ารกิจของรัฐบาลสหรัฐที่เป็นอภิมหาอำนาจในโลกทำให้ BIG 

GOVERNMENT กลายเป็นปรากฏการณ์จำเป็นไม่ว่า Republican หรือ Democrat จะเข้า

มาเป็นรัฐบาลก็ตาม 
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สำหรับ DOGE นั้น ผิดพลาดในหลายประการ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ใหอ้ำนาจแก่

นายอีลอนมัสก์มากเกินทกัษะของเขา การบริหารงานบุคคล นั้น ขาดมิได้ซึ่ง Compassion 

and Professionalism อันเป็นคุณลักษณะที่ไม่แน่ว่าอัครมหาเศรษฐี       อีลอนมัสก์มีอยู ่

แม้รัฐบาลทรัมป์จะมิได้บง่ชัดว่า DOGE มีสถานะเป็นกระทรวงหรือเปล่าและนายอี

ลอนมัสก์เป๊นรัฐมนตรีหรือไม่ เพราะเขามิได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาตามหลักการ 

“Advice and Consent” ประธานาธิบดีโดนัลดท์รัมป์ซึ่งเรียกประชุม “คณะรัฐมนตรีของ

รัฐบาลทรัมป์” เป็นคร้ังทีห่นึ่งที่ทำเนียบขาวเมื่อวนัที่ 26 กมุภาพันธ์ โดยอลีอนมัสก์นั่งในแถว

ที่มิใช่รัฐมนตรี แต่เป็นคนแรกที่ได้รับเชิญให้กล่าวถอ้ยแถลงถึงงานที่เขารับผิดชอบ ซึ่งแน่นอน

เกี่ยวกับการส่งอืเมลไ์ปยังบุคลากรต่างๆ โดยเร่ืองนี้ Office of Personnel Management 

ของรัฐบาลกลางได้แนะนำข้าราชการว่า อเีมล์ที่มีคนส่งไป นั้น มิใช่มาตรการบังคับ ไม่จำต้อง

ตอบก็ได้ แต่อีลอนมัสก์แถลงย้ำว่า การไม่ตอบอีเมล์เป็นการแสดงเจตนาว่าจะลาออก 

การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของทรัมป์ 1.0 นัน้ โฆษกขณะนั้นเป็นผู้จัดและมีการ

ถ่ายทอดสด เช่นเดียวกับคร้ังแรกเมื่อวันอังคาร วานนี้ ข้าพเจ้าจำได้ดีว่าในสมัยที่ 1 รัฐมนตรี

แต่ละคนจะสรรเสริญนายทรัมป์เท่านั้น ซึ่งเขาจะยิม้แย้มแจ่มใส เนื่องจากไม่มีคำกล่าวอย่าง

อื่นใดจนเสร็จการประชุม 

ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ รัฐมนตรีทั้งคณะจะกล่าวถึงเร่ืองใด ดูเหมือนจะ

มิได้รับการถ่ายทอดสด ซึง่มาเริ่มตอนที่นายทรัมป์ให้สัมภาษณ์ผู้แทนสื่อมวลชน โดยนาย

ทรัมป์ได้กล่าวตอบอยู่คนเดียวในเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง อันนานกว่าเวลาของการประชุม

คณะรัฐมนตรีอย่างมาก ข้าพเจ้าพอจำได้ ทรัมป์กล่าวหลายตอนถึงสงครามในยูเครน อัน

หลีกเลี่ยงมิได้เพราะนโยบายของไบเดน “ถ้าเป็นเขา คงจะบอกปูตินว่าอย่า. . .” โดยมิได้กล่าว

เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ 
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 ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ วันนี้ รัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออก

คำสั่งใหเ้ร่ิมเก็บพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 25 % สำหรับสินค้าเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก นาย 

Justin Trudeau รักษาการนายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศว่าจะมีการตอบสนองอย่าง

ทันท่วงที ส่วน Chrystia Freeland อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังแคนาดา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อจัสตินทรูโดเดินทางไปหารือกับนาย

ทรัมป์ที่บ้านพักมาร์-อา-ลาโก้กรณีการขึ้นพิกัด จะให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นในวันอาทิตย์ที่ 2 

กุมภาพันธ์ หากมีรายละเอียดควรแก่ความสนใจและเวลาอำนวย ก็จะนำมาสรุปเสนอใน

รายงานนี้ 

 เม็กซิโก ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกา เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งถูกเรียก

เก็บพิกัดภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งประธานาธิบดีคลาวเดียเชนิบอมจะตอบโต้ด้วย

มาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษีใหส้าสมกับมูลค้าการค้าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อไป โดยยัง

มิได้ชี้แจงรายละเอียดในชั้นนี้ 

 ส่วนจีน นั้น นายทรัมป์กำหนดอัตราภาษีในชั้นนี้เพียงร้อยละ 10 นาย Marc Stewart 

ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นประจำจีนรายงานว่า ขณะนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลตรุษจีน แต่

หลายฝ่ายได้ทราบความตั้งใจของนายทรัมป์มานานแล้ว เช่นเดียวกับในสมยัที่หนึ่ง 

ประธานาธิบดีทรัมป์ไดป้ระกาศสงครามทางการค้ากับจีน ซึ่งได้กำหนดแนวทางตอบโต้ไว้แล้ว 

และตั้งใจจะร้องเรียนการข้ึนอัตราภาษีกับจีนไปให้องค์การการค้าโลกพิจารณาตามกฏเกณฑ์

ของ WTO ซึ่งผูกพันสหรัฐในฐานะสมาชิกด้วย ส่วนอาจารย์ด้านเศรษฐกิจประจำ London 

School of Economic and Political Science—LSE กล่าวในรายการ Global Public 

Square ของ Fareed Zakaria เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่

ในฐานะทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมากกว่าที่คนเข้าใจกัน สหรัฐกล่าวถึงการจะขึ้นพิกัดกับจีนมา

ตั้งแต่ระหว่างหาเสียง จีนทราบมานานแล้วว่า ถ้ามีการขึ้นภาษี ทั้งสหรัฐและจีนจะเสีย

ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จีนจึงได้สร้าง Resilience ของการเศรษฐกิจจีนให้เหนียวแน่นมาตลอด 

การสร้างศัตรูรอบด้านเช่นที่ทรัมป์กำลังดำเนินการอยู่นี้ เป็นการยากที่จะคาดหมายว่าจะเป็น

ผลดีแก่สหรัฐต่อไป 
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 อันที่จริง การขึ้นภาษีศุลกากร นั้น ขัดกับหลกัการที่ตั้ง World Trade 

Organization—WTO  และองค์การก่อนหน้า คือ General Agreement on Tariffs and 

Trade—GATT แต่นายทรัมป์ได้พยายามบั่นทอนการปฏิบัติงานของ WTO อยู่หลายเดือน

ด้วยการชะลอการให้ความเห็นชอบกับผู้ทีจ่ะมาเปน็ผู้อำนวยการองค์การคนใหม่เมื่อ

ผู้อำนวยการคนก่อนครบวาระ จนในที่สุด ผูอ้ำนวยการหญิงคนปัจจบุันซึ่งเป็นอดีต

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลังไนจีเรียได้รับเลือก เข้าใจว่าขณะนั้น นายทรัมป์พ้นตำแหน่ง

ไปแล้ว   

 

 เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 กมุภาพันธ์ นายจัสตินทรูโด รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

แคนาดาแสดงความผิดหวังที่สหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลดท์รัมป์เลือกวิธีลงโทษแคนาดา 

ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดรว่มเป็นร่วมตายเคียงข้างกันมาหลายสมรภมูิและไว้วางใจได้โดยการ

ขึ้นภาษีศุลกากรแก่สินค้าเข้าจากแคนาดา อันเป็นตลาดสินค้าเข้าสูส่หรัฐที่ทำให้แคนาดา

จำต้องตอบโต้ให้ครอบคลุมมูลค่าการค้า 155 พันล้านดอลลาร์ต่อไป 

 ในวันเดียวกัน จัสตินทรูโดได้นำคำกล่าวเกี่ยวกับแคนาดาของประธานาธิบดี John F. 

Kennedy แห่งสหรัฐอเมริกา ต่อรัฐสภาแคนาดา เมื่อเดือนพฤษภาคม  1961 ว่า 

"Geography has made us neighbours. History has made us friends. Economics 

has made us partners. And necessity has made us allies." 

 ต่อมาเมื่อเวลา 10.15 เศษ ตามเวลาในภาคตะวันออกสหรัฐของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

Khrystia Freeland อดีตรัฐมนตรีคลังของแคนาดา ซึ่งฟารี๊ดซักกาเรียแนะนำว่าเป็น Front 

Runner ในตำแหน่งสืบแทนจัสตินทรูโด กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์คิดผิดอย่างมากในการตั้ง

กำแพงภาษีศุลกากรเพื่อจะขวางกั้นสินค้านำเข้าจากประเทศสัมพันธมิตรเช่นแคนาดา เพราะ

สหรัฐจะตื่นกลัวการตอบโต้จากแคนาดา อันมีอำนาจต่อรองสูงกว่ามากและเป็นผู้ผลิตสินค้า

นานาชนิดอันเป็นที่ต้องการของตลาดสหรัฐ 
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 นายซายูอูเอโนะ ประธานบริษัท Mitsui & Co. ในสหรัฐ เตือนสติรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์

ว่า พิกัดอัตราภาษศีุลกากรเป็นเสมือนภาษใีนการบริโภค ฉะนั้นภาษีที่ทรัมป์ชื่นชอบจึงส่งผล

กระทบต่อผู้บริโภคอันเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเสียมากกว่า 

สื่อชั้นนำในสหรัฐเห็นพ้องกันว่าการข้ึนภาษขีองนายทรัมป์เป็นมาตรการที่ DUMBEST 

IN HISTORY หรือ “โง่เขลาที่สุดในประวัติศาสตรข์องสงครามทางการค้า”  ตลาดหุ้นและ

ตลาดทุนในเอเชียดิ่งลงทัว่กันในวันจันทรท์ี่ 3 กุมภาพันธ์ อันเป็นปรากฏการณ์ในตลาดของ

ยุโรปและวอลล์สตรีทในระยะต่อมา เมื่อทุกฝ่ายได้รบัฟังความเห็นของนักการตลาดแล้วว่า 

สงครามการค้าที่กำลังจะอุบัติขี้น ไม่มีใครเป็นผู้ชนะ แม้โดนัลด์ทรมัป์เองก็ยอมรับว่าคน

อเมรกิันจะต้องประสบความเจ็บปวดจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น แต่ตัวเขาเองก็ยังชื่นชมว่า 

TARIFFS ARE BEAUTIFUL” ในขณะทีส่ีหน้าเขาซึ่งปรากฏทางโทรทัศน์ดหูมองคล้ำอย่างเห็น

ได้ชัด 

 ตามรายงานการสำรวจคะแนนนิยม ร้อยละ 51 ไมเ่ห็นด้วยกับการข้ึนภาษีศุลกากร 

วุฒิสมาชิกมิชต์แม็คคอนเนลล์ อดีตหัวหน้าวุฒิสมาชิกรีพับลิกันสมัยที่เป็นเสยีงข้างมาก ให้

สัมภาษณ์โทรทัศน์อเมริกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์และซีเอ็นเอ็นนำมาประกอบข่าวว่า 

ไม่ควรจะขึ้นภาษีอย่างยิ่ง 

 

 โดยที่ยานยนต์เป็นสินค้ารายการสำคัญที่มีการผลิตในเม็กซิโก แคนาดาและสหรัฐ การ

ขึ้นพิกัดจะมีผลให้กำไรจากการจำหน่ายยานยนต์หดหายไป 33,000 พันลา้นดอลลาร์ 

ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานจะเกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อภาษีดังกล่าวเร่ิมใช้บังคับในวันอังคารที่ 4 

กุมภาพันธ ์

 ตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 

2024 ยานยนต์และชิ้นสว่นจากเม็กซิโกมีส่วนแบ่งการตลาดในสหรัฐจากการนำเข้า ร้อยละ 

27 และจากแคนาดาร้อยละ 12  S&P Global Mobility รายงานยอดขายยานยนต์ในสหรัฐ 

เมื่อปี 2024 รถยนต์เป็นรอ้ยละ 22  ของที่ผลติในเม็กซิโกและแคนาดา หรือที่ย้ายไปผลิตใน
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สองประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้ความตกลง USMCA ซึ่งทรัมป์เป็นผู้ขอให้มกีารเจรจาเพ่ือใช้

แทนความตกลงเขตการค้าเสรีในอเมริกาเหนือหรือ NORTH AMERICAN FREE TRADE 

AGREEMENT-NAFTA 

 ความตกลงฉบบัเดิมเหมาะสมกับการเศรษฐกิจของทั้งสามประเทศ แต่เมื่อนายทรัมป์

เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่แล้ว เขาได้ยกเลิกความตกลงต่างๆ ที่รัฐบาลบารัคโอบามา

รับผิดชอบในการเจรจามาเกือบทั้งหมด มีแต่ NAFTA เท่านั้นที่เขาให้มีการเจรจาใหม่ ซึ่งหาก 

USMCA ที่ทรัมปก์ำกับการเจรจาให้ตอบโจทย์ของอเมริกาได้อย่างครบถ้วน การเปิดฉาก

สงครามทางการค้ากับแคนาดาและเม็กซิโกคงไมจ่ำเป็น ไม่แตเ่ท่านั้น นายทรัมป์ไม่สันทดัใน

ด้านเศรษฐกิจการคลังเท่าใดนัก หากเขามีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริง 

เขาย่อมระมัดระวังมากกว่านีใ้นการขึ้นภาษีกับเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งต่างก็บูรณาการทาง

เศรษฐกิจ (อันรวมภาคส่วนต่างๆ ทางอุตสาหกรรมด้วย) กับการเศรษฐกิจของสหรัฐตามผล

ของทั้ง NAFTA และ USMCA อย่างหลีกเลี่ยงมิได ้

 การที่ขา้พเจ้ายกประเด็นนี้มากล่าวถึงเพราะพีส่าวแท้ๆ ของนายทรัมป์เองเปิดเผยว่า 

ทรัมป์ไดจ้้างชายคนหนึ่งไปสอบเข้า WHARTON SCHOOL OF ECONOMICS ที่

มหาวิทยาลัยเพ็นซิลเวเนยีแทนเขา ซึ่ง WHARTON ได้รับเรื่องไปสอบสวนเพื่อคัดชื่อทรัมป์

ออกจากสารบบ อีกคนหนึ่งซึ่งทราบพฤติกรรมทำนองนี้ของนายทรัมป์และได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนมาแล้ว ได้แก่หลานสาวแท้ๆ ของเขาเองซึ่งเป็น CLINICAL PSYCHOLOGIST ใน

ชื่อ Mary Lee Trump ผู้แต่งหนังสือ “Too Much and Never Enough ที่มีผู้ซื้อไปเกือบ

หนึ่งล้านเล่มในวันที่วางจำหน่าย   

 ในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม ทรัมป์ได้โทรศัพท์กับประธานาธิบดีเชินบอมแห่งเมก็ซิโกและ

นายจัสตินทรูโดแห่งแคนาดา โดยที่เชินบอมตกลงจะส่งกองกำลัง 10,000 คน มาระวังการณ์

ในบริเวณชายแดนร่วมกับสหรัฐเพ่ือควบคุมผู้อพยพมิให้หลั่งไหลเข้าสหรัฐอนัเป็นนโยบายหลัก

ของรัฐบาลทรัมป์ และให้มีการป้องกันมิใหม้ีการลักลอบนำยาเสพติด Fentanyl เข้าไปใน
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สหรัฐ ส่วนปัญหาการค้า นั้น ทรัมป์กับเชินบอมจะหารือกันต่อไป ในช้ันนี้ ทรัมป์ตกลงจะยังไม่

ใช้ภาษีศุลกากรตามที่ได้ออกคำสั่งไปแล้วใน 30 วนั 

 ในการหารือทางโทรศัพท์กับนายจัสตินทรูโด แคนาดาจะมีการระวังมิให้เกิดปัญหาด้าน

ชายแดนต่อเนื่องกัน แม้ในความเป็นจริง คนข้ามแดนไปสู่แคนาดาจะมีมากกว่า ผู้อพยพเข้า

เมืองสหรัฐ นอกจากนี้ แคนาดายังจะตั้งผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการป้องกัน Fentanyl จาก

แคนาดาเข้าสู่สหรัฐ อันมีปริมาณน้อยมากจนแทบจะไมม่ีผูต้ิดตามหาตัวเลขที่แท้จริง แตผ่ล

ของการหารือเป็นเช่นกรณีของเม็กซิโก โดยนายทรัมป์ชะลอการใช้อัตราใหม่ไปอีก 30 วัน 

 เมื่อปรากฏรายงานว่ามีการเลื่อนกำหนดวันใช้บังคับอัตราออกไป ตลาดหุ้นในเอเชียได้

กลับขึ้นมา เว้นแต่ตลาดเซี่ยงไฮซ้ึ่งยังแดงอยู่ ส่วนฮ่องกงและเสินเจิ้นไม่ปรากฏในรายงาน 

 สำหรับจีน นั้น อัตรา 10 % เร่ิมใช้บังคับในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ และจนีได้ออก

มาตรการตอบโต้แล้ว อันมีรายการเช่น LNG ถ่านหินบางอย่าง ฯลฯ และจะร้องเรียนไปยัง

องค์การการค้าโลกด้วย 

 จึนเองถูกขึ้นภาษีศุลกากรโดยสหรัฐสมัยไบเดนมาหลายรายการอยู่แล้วด้วยเหตุผล

ต่างกัน และสีจิ้นผิงกับไบเดนก็ได้พบปะหารือกันในระดับสุดยอดกับยังได้ตกลงให้มกีารหารือ

กันในระดับรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราวอกีด้วย ส่วนที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงได้พบกับฝ่ายจีนในที่

ต่างๆ ทั่วโลกอีกหลายครั้ง นอกเหนือจากการหารือกันโดยนายแอนโตนีบลงิเก้น รัฐมนตรี

แจเน็ตเยลเล่นและรัฐมนตรีรายมอนโด้กับหลายระดับในจีน รวมทัง้สีจิ้นผงิด้วย 

 รัฐมนตรีหญิงทัง้สองคนทีก่ล่าวนามมานี้ทราบและเข้าใจกลไกอันซับซ้อนของเศรษฐกิจ

การเงินเป็นอย่างดี เยลเล่นเองประคับประคองการเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นประธานธนาคาร

กลางหรือ Federal Reserve Board ในช่วงหลายปีก่อนหน้าที่นายทรัมปจ์ะมาเป็น

ประธานาธิบดีและตั้งให้นาย Jerome Powell มารับตำแหน่งแทนและเป็นมาจนบัดนี้ เยล

เล่นมีส่วนสำคัญในการชี้แจงให้สีจิ้นผิงและไบเดนเข้าใจจังหวะในการจะดำเนินการ 

Decoupling ด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งรายมอนโดได้ไปสานต่อ อันน่าจะเป็น
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แบบอย่างในการคัดเลือกตัวบุคคลผูจ้ะต้องเจรจา ที่ต่างจากแนวทางของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่ง

เอาตนเองเป็นที่ตั้งหรือเป็นสรณะ มิใช่ส่วนรวมหรือผลประโยชน์แท้จริงของชาติ 

 ประมาณวันที่  12 กมุภาพันธ์ นายพีทเฮ็กเสธ ซึ่งเพิ่งได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ได้พยายามแสดงว่าเขาพร้อมอยู่เสมอที่จะทำหน้าที่ในการสั่งให้กำลังรบ

ออกปฏิบัติการด้วยการแถลงว่า เครื่องบินรบจากเรือ Harry S. Truman (ซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจ

ว่าอยู่ในกองเรือ Carrier Strike Force ในตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเหนือ) ได้โจมตีฐานใน

เทือกเขาของโซมาเลียเพื่อปราบปราม “กลุ่มไอซสิ” หากแถลงเพียงนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว 

แต่ทรัมป์แถลงต่อว่า การที่กลุ่มก่อการร้ายอยู่มาได้เพราะความละเลยของรัฐบาลไบเดน 

 คำแถลงของทรัมป์ไม่อาจช่วยเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้แก่นายเฮ็กเสธได้เท่าใดนัก ใน

ประการแรก กลุ่มก่อการร้ายในโซมาเลียที่น่าเกรงขาม ได้แก่กลุ่มอัลชาบาบซึ่งก่อเหตุร้ายทั้ง

ในโซมาเลีย เคนยาและใน HORN OF AFRICA ตอ่เนื่องกันมาหลายปี รัฐบาลอเมริกัน ได้

เตรียมหน่วยปฏบิัติการพิเศษขึ้นมาเพ่ือปราบปราม หลายครั้งและรายงานผลปฏิบัติตรงไปยัง

ประธานาธิบดีที่ทำเนียบขาว ทั้งในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีไบเดน 

กลุ่มไอซสิได้พยายามจะเข้าไปก่อเหตุร้ายในแถบนั้นของแอฟริกา โองการเวียนของอัล-บั๊คดาดี้

ให้ทุกกลุม่แสดงความจงรักภักดีตอเขาเมื่อปี 2014-15 ไม่ได้รับการตอบสนองจากกลุม่อัล-ชา

บาบ ด้วยการกล่าวเลี่ยงว่า พวกตนภักดีต่ออัล-เคด้า 

 ในประการที่สอง กลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสจึงใช้คนรุ่นใหม่ เช่นแพทย์และนักศึกษา

แพทย์แทรกซึมเข้าไปก่อเหตุร้ายในเคนยา ด้วยความร่วมมือของคนรุน่เดียวกันในยูกานดา แต่

ถูกหน่วยปฏิบัตกิารพิเศษของเคนยาซึ่งได้รับการฝึกฝนโดยหน่วยพิเศษอเมริกันฝึกอบรมและ

ร่วมการปราบปราม กำลังของไอซิสบางส่วนจึงไปลักลอบตั้งเครือข่ายในขุนเขาอันมีอยู่ทั่วไป

ใน Horn of Africa คงจะเป็นพวกนี้ที่เครื่องบินรบอเมริกันไปโจมตีเมื่อวันที่ 12 กมุภาพันธ์ 

และนายเฮ็กเสธนำไปแถลง โดยไม่ปรากฏข่าวอื่นๆ ต่อมา เพียงแต่มกีารแถลงข่าวสั้นๆ โดย

ฝ่ายโซมาเลียเองคล้ายกับว่า “ก็ดีแล้วทีไ่ปปราบปราม”  
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 ในประการที่สาม หลังจากการโจมตฐีานที่ตั้งในโซมาเลียของอัลชาบาบ ตามคำสั่งของ

รัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีไบเดน ไมม่ีรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้อีก แต่

ข้าพเจ้าเชื่อว่าอัลชาบาบยังมีกำลังพอทีจ่ะก่อการร้ายได้ถ้าเห็นว่าจะได้ประโยชน์   เนื่องจาก

กลุ่มนี้มีอิสระพอทีจ่ะก่อเหตุร้ายได้ ทำนองเดียวกบักลุ่มโบโกฮารามทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของไนจีเรีย ซึ่งในระยะหลังมานี้ มิได้ก่อเหตมุากกว่าการลักพาเด็กนักศึกษาไปเพ่ือเรียกค่าไถ่

เมื่อโอกาสอำนวย 

 

 

 เบ็นจามินเนตันยาฮุ นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เดินทางไปยังกรุงวอชิงตัน และจะเป็น

ผู้นำต่างชาตคินแรกที่จะได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ก่อนทีจ่ะเร่ิมการเจรจาข้ันที่ 2 

ของการหาทางยุติสงครามกับฮาม้าส PHASE II สำคัญมาก เนื่องจากจะเปน็จุดเริ่มต้นของการ

ยุติสงครามในกาซ่า ซึ่งเพ่ือความอยู่รอดทางการเมืองของเขา เนตันยาฮูคงพยายามชักนำ

ใหท้รัมป์ไม่เร่งรัดให้สงครามยุติลง แม้นาย Steve Witkoff ทูตพิเศษของทรัมป์จะมีส่วนใน

การเจรจาจนมีการหยุดยงิขั้นที่ 1 มาแล้ว 

 แต่ในขณะเดียวกัน เนตันยาฮูก็ได้เร่ิมการรุกรบและกวาดล้างปาเลสไตน์ในฝั่งตะวันตก 

ทำให้พลเรือนปาเลสไตน์ รวมทั้งเด็กเลก็ ถูกทำร้ายจาก Operation Iron Wall เป็น

ประจำวัน 

 ข่าวใหญ่จากการให้สัมภาษณ์ร่วมที่ทำเนียบขาวของนายทรัมป์และนายเนตันยาฮูเมื่อ

วันที่ 4 กมุภาพันธ์ได้แก่คำกล่าวของ “จักรวรรดินิยมและนักธุรกจิอสังหาทรัมป์” ทีจ่ะเข้ายึด

ครองกาซ่า “โดยใช้กำลังทหารสหรัฐ” หลังจากที่เก็บกวาดระเบิดในฉนวนไปหมดแล้ว นาย

ทรัมป์เห็นว่า ชาวปาเลสไตน์ประมาณ 2 ล้านขีวิตในกาซ่าก็ควรไป  “พลัดถิน่”ต่อตาม

ประเทศในภูมิภาค เช่น อียปิต์และจอร์แดน ซึ่งปฏิเสธมาหลายครั้งแล้ว โดยที่นายเนตันยาฮอูยู่

ในที่ซึ่งทรัมปก์ำหนดชะตากรรมของชาวปาเลสไตน์ดังกล่าวจงึค่อนข้างจะแน่นอนว่า บีบีมิได้

ไร้เดียงสา 
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 สำหรับคราวนี้ ซาอุดิอาระเบียซึ่งส่งเสริมปาเลสไตน์อย่างแข็งขันได้แถลงต่อต้านอย่าง

เต็มที่ ในขณะที่ วุฒิสมาชิกลินด์ซี่แกรม สงักัดพรรครีพับลิกัน แถลงชัดว่าทหารอเมริกันจา

กมลรัฐที่เขาเป็นผู้แทนไมพ่ร้อมที่จะไปช่วยรบเพ่ือให้ได้กาซ่าอย่างแน่นอน 

 โดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวถึงกาซ่าในทำนองนี้มาก่อนแล้ว โดยคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบถึง

วิธิคิดของเขา เมื่อไม่กี่วันมานี้ นายทรัมป์ลองวาดภาพกาซ่าซึ่งมีทั้งชายหาดและท้องทะเล ถ้า

หากไม่ถกูทำลายเช่นขณะนี้จะเป็น “ทัศนียภาพทีง่ดงามเช่นริเวียร่า” แห่งหนึ่ง เขาได้พูดต่อ

มาถึงความเป็นไปไดท้ี่จะสร้างสนามกอล์ฟเช่นที่ดูไบทำได้อย่างงดงาม เมื่อถามว่า ใครจะไปอยู่

ในกาซ่าที่เขาจะพฒันาใหม่ ทรัมปต์อบว่า “the world people” และการพัฒนาให้เป็นเมือง

ทันสมัยจะเป็นการสร้างงานสำหรับชาวปาเลสไตน์ดว้ย ทั้งนีม้ิได้หมายความว่าเขาจะเปิดเมือง

ใหม่นี้ใหช้าวปาเลสไตน์กลับไปอยู่ในบ้านเรือนเดิมของตน 

 นายอันโตนีโอกูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาต ิเปรียบแผนการยึดกาซ่าและให้ชาว

ปาเลสไตน์ไปอาศัยอยู่ในดินแดนอื่นเสมือนเป็น “การล้างเผ่าพันธุ์” ซึ่งข้าพเจ้าขอเสริมว่า

ตลอดเวลากว่าหนึ่งพันปทีี่ผ่านมา แผนการของนายทรัมป์และของนายจาเรด็คุชเน่อร ์ลูกเขย

เขา เมื่อปี 2020 มีเป้าหมายไม่ต่างกัน 

 เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ในสมัยที่ 1 และจาเร็ดคุชเน่อร ์ลูกเขยคนโปรดไปเยือน

อิสราเอลอย่างเป็นทางการคร้ังแรก ข้าพเจ้าได้เห็นรายงานว่าทั้งทรัมป์และครอบครัวคุชเน่อร์

อาจมีหรือกำลังจะมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านในเขต settlement ในอิสราเอลหริอ West Bank 

ต่อมาไม่เห็นสื่ออเมริกันรายงานประเด็นนี้อีก ทราบแต่ว่า บิดาของจาเร็ดต้องถูกจำคุกในคดี

ทางธุรกิจที่คริสต์คริสตี้ อดีตผู้ว่าการมลรฐันิวเจอร์ซี่และผู้หาเสียงให้นายทรัมป์เมื่อปี 2016 

สมัยที่คริสตี้เป็นอัยการสูงสุดในมลรัฐเป็นผู้ทำคดี เมื่อบิดาของจาเร็ดได้รับการอภัยโทษ

จากทรัมป์ 2.0 ทรัมป์ได้ตัง้ให้เขาเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ส่วนจาเร็ดเองถูกคดเีป็น

ผู้รับเงินเดือนเป็นประจำมานานจากมกุฏราชกุมารบินซัลมานจากซาอุดิฯ แต่มิได้ขึ้นทะเบียน

เป็น FOREIGN AGENT ตามกฎหมาย ซึ่งยังไม่ถกูดำเนินคดีเพราะทรัมป์คุ้มกันได ้
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 กษัตริยอ์ับดุลลาห์แห่งฮัชฌิไม้ตจ์อร์แดนรับสั่งในบริบทของแผนเอาใจนายเนตันยาฮู

ของนายทรัมป์ว่า การแก้ปัญหาโดยสูตร “สองรัฐ”เป็นที่ยอมรับของเกือบทัง้โลก เพราะ

ปาเลสไตน์มีสิทธิอย่างเตม็ที่ในดินแดนโดยชอบธรรมของตน แม้จะเสียหายอย่างยับเยินด้วย

การโจมตีจากอิสราเอลตลอด 15 เดือนที่ผ่านมา ประเทศในภูมิภาคก็จะช่วยกับประเทศอ่ืนใน

การบูรณะ ไม่ว่าจะใช้เวลานานเพียงใด แต่การดำเนินงานของประเทศต่างๆ ก็ต้องทำให้ถูก

จังหวะ เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้านทั้งหลายก็สังวรณ์ดีว่า หากฮาม้าสกลับมาครองอำนาจ

เหนือกาซ่าอีก ชาวปาเลสไตน์ย่อมเสี่ยงต่อภยันตรายจากการถูกอิสราเอลโจมตีรอบใหม่ เนื่อง

จากทรัมป์ได้ส่งอาวุธให้อสิราเอลแล้ว รวมทั้งอาวุธรุนแรงที่ไบเดนสั่งระงับดว้ยเหตุผลทาง

มนุษยธรรม 

 กษัตริยอ์ับดุลลาห์แห่งจอร์แดนเสด็จไปยังทำเนียบขาวในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันนี้ 

เพ่ือทรงหารือข้อราชการกับนายทรัมป์ อันน่าจะไม่บังเกิดประโยชน์ประการใด เนื่องจากนาย

ทรัมป์มีอาการตามที่หลานสาวเขาบรรยายไว้หนังสือของเธอว่า TOO MUCH AND NEVER 

ENOUGH หนักขึ้นมาก จนล่าสุดทรัมป์แถลงชัดวา่ ปาเลสไตน์ “HAVE NO RIGHT TO 

RETURN TO THEIR HOMES IN GAZA ไม่แต่เท่านั้น เขาจะเข้ายึดครอง GREENLAND โดย

ไม่แยแสกับการต่อต้านของเดนมาร์ก จะนำคลองปานามากลับมาบริหารเอง และยังพูดถึงการ

ยึดแคนาดามาเป็นมลรัฐที่ 51 ของสหรัฐ 

 สำหรับกรีนแลนด์ ซึ่งอยูก่ับเดนมาร์กมากว่า 700 ปี ความละโมภของนายทรัมป์ทำให้

ชาวเดนมาร์กไม่พอใจอย่างยิ่ง จึงได้มีการระดมเงนิบริจาคภายในประเทศได้เป็นจำนวนมาก

เพ่ือจะนำไปซื้อมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วยทราบว่านายทรัมป์ไม่นยิมมลรัฐดังกล่าวเท่าใดนัก แม้

ชาวเดนมาร์กจะต้องการเพียงเตือนสตินายทรัมป์เท่านั้น โดยหากซื้อแคลิฟอร์เนียมาได้ ก็จะ

เปลี่ยนชื่อหลักชัยใหม่เปน็ Hans Christian Anderson ผู้แต่งนิทานสำหรับเด็กไว้เป็นที่รูจ้ัก

อย่างกว้างขวางทั่วโลก 

 ในบริบทใกล้เคียงกัน คลาวเดียเชินบอม ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของ เมก็ซิโกมิได้

เห็นว่า การที่ทรัมป์ต้องการจะเปลี่ยนชื่อซึ่งกฎหมายเมื่อกว่า 400 ปมีาแล้วตั้งชื่อว่า GULF 
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OF MEXICO เป็น Gulf of America เป็นเร่ืองตลกขบขัน หากเป็นการพยายามขยาย

ดินแดน เธอจึงจะฟ้องกูเกิ้ลที่ใช้ชื่อผิดในแผนที่ที่เผยแพรใ่นสหรัฐ และแสดงแผนที่ใหม่ซึ่งตัด

ส่วนที่เป็นของคิวบา ให้ปรากฏชัด ส่วนที่เหลือเป็นของเม็กซิโกตามกฏหมาย 

 สหรฐัภายใต้รัฐบาลทรัมป์ได้แสดงความก้าวร้าวกบัเม็กซิโกต่อมา ด้วยการส่ง โดรนเข้า

ไปในน่านฟ้าของเม็กซิโกบ่อยคร้ังเพ่ือลาดตระเวณว่ามีการเคลื่อนไหวของขบวนการค้าเสพติด

ที่จะนำของต้องห้ามไปส่งในสหรัฐหรือไม่ ประธานาธิบดีเชินบอมได้แถลงว่าสหรัฐแสดงชัดว่า

จงใจละเมดิอธิปไตยของเม็กซิโก อันทีจ่ริง ขณะที่สหรัฐกำลังมีปัญหาที่จะเรียกเก็บภาษี

ศุลกากรกับสินค้าเข้าจากเม็กซิโกในอัตราร้อยละ 25 นั้น ทรัมป์ได้โทรศัพท์หารือกับเชินบอม

ทั้งในเรื่อง Tariffs และเรื่องการป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดด้วย โดยเม็กซิโกจะเพิ่มกอง

กำลังรักษาความมั่นคงในบริเวณชายแดนด้านใตข้องสหรัฐอีก 10,000 คน 

 คำสั่งแรกๆ ที่นายโดนัลดท์รัมป์ประกาศหลังจากปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งได้แก่การ

เปลี่ยนชื่อภูเขา Danali ในอล้าสก้าเป็น Mount McKinley นั้น  สะท้อนพฤติกรรมของทรัมป์

เอง เนื่องจากประวัติของแม็คคินลี่แสดงว่า ด้วยความที่เป็นนักธุรกจิมาก่อน เขาจึงเลือก

แนวทางอันทำให้เขาร่ำรวยขึ้นอย่างมาก เช่นเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์ วิลเลียมแม็คคินลี่ชื่นชมใน

การใช ้Custom Tariffs เป็นนโยบายการค้าหลัก แต่ที่ข้าพเจ้าเช่ือว่าอดีตประธานาธิบดี

สหรัฐในตอนสิ้นศตวรรษที่ 19 เป็นแรงบันดาลใจนายทรัมป์อย่างมากได้แกก่ารที่เขาทำให้

สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนประวัติศาสตร์เป็นมหาอำนาจในโลกด้วยการดื้อดันทำสงครามกับสเปน

และได้เข้าครองฟิลิปปินส์ ปอร์โตริโก กวม และหมูเ่กาะมาเรียน่าส์ อันเป็นผลของ Spanish-

American War  

 William McKinley ตัดสินใจเข้าสู่สงคราม แม้ผู้นำเยอรมนี ออสเตรีย ฝร่ังเศส บริเตน

ใหญ่ อิตาลี รัสเซีย และสันตะปาปา Leo XIII จะได้วิงวอนขอให้รักษาสันติภาพไวใ้นกรณี

ความขัดแย้งกับฝ่ายกบฏในคิวบาและเหตุระเบิดเรือหลวง Maine ในอ่าวฮาบานา    

 รายงานในส่วนที่กล่าวถึงการที่นายทรัมป์พยายามจะบังคับองค์พระประมุขแห่ง

จอร์แดนปรากฏในอีกส่วนหนึ่งของฉบับนี ้อันพอจะปรากฏชัดว่า กษัตริย์อับดุลลาห์ทรง
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ลำบากพระทัยเพียงใด เนื่องจากไมท่รงเห็นด้วยกบัการที่นายทรัมป์จะแย่งถิน่ฐานของชาว

ปาเลสไตน์ไปครอง “ด้วยความชื่นชม” ส่วนประธานาธิบดีฟาต้าห์เอลซีซี่แห่งอียิปต์ซึง่เป็น

ประเทศที่รับความช่วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐมาไม่น้อยเช่นกัน จึงตัดสินใจไม่ไปพบกับ

นายทรัมป์ เพราะเขาไม่เห็นด้วยกับการจะให้ชาวปาเลสไตน์ไปพักพิงในอียปิต์ และชาว

ตะวันออกกลางเหล่านี้จะร่วมการประชุมกลุ่มสันนบิาตอาหรับเพ่ือปฏิเสธข้อเสนอของนาย

ทรัมป ์

 ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมิได้หวั่นเกรงอิทธิพลของโดนัลด์ทรัมป์ประการใด เนื่องจากซาอุดิ

มิได้เป็นผู้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐ อาวุธทันสมัย เช่นเครื่องบินรบจากสหรัฐ นั้น ซาอุดิ

เป็นฝ่ายจ่ายให้แก่บริษัทผู้ผลิตเอง โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐช่วยในการอนุมัติให้ซื้อ

ได้ กรณีทรัมป์อยากจะเข้าครองกาซ่า จึงถูกซาอุดอิาระเบียต่อต้านอย่างชดัแจ้ง เพราะริยาดห์

เห็นด้วยกับการให้ปาเลสไตน์เป็นรัฐอิสระ ตามสูตรสองรัฐ หรือ TWO-STATE SOLUTION 

(FORMULA) อันเป็นจุดยืนของสหประชาชาคิมานาน  

 

 Pam Bondi ซึ่งุจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ ปฏิญาณตนเข้ารับ

ตำแหน่งที่ทำเนียบขาวกับนาย Clarence Thomas ผู้พิพากษาอาวุโสสายอนุรักษ์นิยมจาก 

Supreme Court ซึ่งมีปญัหาอย่างมากในการรบัฟังการสอบปากคำในวฒุิสภา เนื่องจากถูก 

ANITA HILL ต่อมาเป็นศาสตราจารย์หญิงในมหาวิทยาลัย Oklahoma กล่าวหาว่าเมื่อ

ปฏิบัติงานอยู่ด้วยกัน คลาเร็นซ์ได้ใช้คำพูดอันเป็น Sexual Harassment และ Leud 

Comment อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสะเทือนใจเธอและผู้หญิงอื่นๆ ทีท่ำงานด้วยกัน เมื่อเกิดปัญหา

นายทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรมัดแน่นว่าภริยาของผู้

พิพากษาธอมัสอยู่ข้างนายทรัมป์มาตลอด คำขอให้ธอมัส Recuse จากคดเีดียวกันที่มาข้ึน

ศาล แต่เขาไม่ยอม นอกจากนั้น ผู้พิพากษาธอมัสยังไปทัศนาจรในต่างประเทศ ไปชมการ

แสดงและการบันเทิงต่างๆ โดยมีเศรษฐีออกเงินให้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายการเดินทางและ pocket 

money ตลอดประมาณ 20 ปี ซึง่ผูพ้ิพากษาธอมัสไม่เคยทำรายงาน ส่วน John Roberts ผู้
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พิพากษาหัวหน้าศาลสูงสุดเพียงแต่ยืนยันว่า ประมวลจริยะธรรมสำหรับ SUPREME COURT 

แห่งสหรัฐไมม่ีอยู่ หากธอมัสจะอยู่ไปจนทำงานไม่ไหว ก็ย่อมได้ กรณีนี้และความลำเอียงทาง

การเมืองไปทางอนรุักษ์นิยม ทำให้ศรัทธาใน SCOTUS-SUPREME COURT OF THE 

UNITED STATES เสื่อมคลายลงอย่างมาก 

 Eric Adams นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก สังกัดพรรคเดโมแคร็ต ถูกข้อหากระทำการ

คอรร์ัปชั่น ซึ่งเขาปฏิเสธในการไปขึ้นศาลครั้งแรก เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์ ไม่

ทราบแนว่่าพรรครีพับลิกันซึ่งถือนโยบายคนเข้าเมืองเป็นวาระสำคัญอันดับแรกได้หารือกับ

นายแอดัมส์เพ่ือให้มาร่วมมือกับนายทอมโฮเนอร์ Border Czar หรือไม่เพียงใด แต่เมื่อสัปดาห์

ที่แล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ดำเนินการเพ่ือให้นายเอริคแอดัมส์ยังไม่ต้องถกูดำเนินคดี อันทำ

ใหอ้ัยการที่สอบสวนเขามาก่อน ไม่พอใจอย่างยิ่ง เนื่องจากพวกเขามีหลักฐานที่จะพิสูจน์

ความผิดของแอดัมส์ได้ อยัการทั้ง 6 จงึลาออกจากงาน ส่วนนายโฮเนอร์ปฏิเสธทางซีเอ็นเอ็น

ว่าเขาได้ช่วยนายแอดัมส์ให้พ้นคดีเป็นการตอบแทน ในขณะที่นางโฮคูล ผู้ว่าการมลรัฐ

นิวยอร์กสังกัดพรรคเดโมแคร็ต เพียงแต่แถลงว่า ในตำแหน่งผู้ว่าการมลรัฐ เธอมีอำนาจปลด

แอดัมส์ได้ แต่มีคนแย้งว่า การเปลี่ยนแปลงแอดัมสใ์นช้ันนี้อาจทำไม่ได้ เพราะใกล้กำหนดวัน

เสนอชื่อเพ่ือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคนใหม่รอบไพรมาร ีสถานการณจ์ึงยังไม่ชัดเจนใน

ขณะที่ทำรายงานนี้ 

 Kathy Hochul ผู้ว่าการมลรัฐนิวยอรก์ชี้แจงแก่ผูส้ื่อข่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 

ว่าเธอ “ยังมิได้ปลดนายกเทศมนตรีเอริคแอดัมส์ออกจากตำแหน่ง NOW” โดยไม่ได้ชี้แจงว่า 

เธอจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปและเมื่อใด  

 ความเสื่อมถอยของกระบวนการยุติธรรมในสหรัฐเป็นผลของการดำเนินการของนาย

โดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่ก่อนเขาเข้ามาสู่วงการเมือง เมื่อเขาได้รับมอบหมายจากบิดาของเขาซึ่ง

เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ให้มาเป็นผู้จัดการบ้านเช่าหรือ อพาร์ตเม้นท์ หนุ่มทรัมป์ ซึง่

รังเกียจคนผิวสีเริ่มมีประสบการณ์กับคำสั่งของศาลท้องถิ่นในนิวยอร์ก ซึง่สัง่ให้เขายอมให้คน

แอฟริกันอเมริกันเช่าที่พักได้ เพราะสิ่งแรกๆ ที่เขาทำได้แก่การไล่ผู้เช่าออก การที่ศาลสั่งให้เขา
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ทำ เป็นมูลเหตุแรกๆ ที่ทำให้เขาพยายามจะใช้อำนาจศาลตามที่เขาต้องการ ซึ่งเขาได้โอกาส

เมื่อเขา “ไล่ลูกจ้างหญิงผวิสีออกจากงานด้านบัญช”ี ด้วยเหตุผลว่า “คนแบบนี้จะมาแตะต้อง

เงินของเขาไม่ได้” แต่ลูกจ้างมิได้ร้องเรียนต่อฝ่ายใด 

 

 ต่อจากนั้น มีคนผิวดำ 5 คนถูกจับในข้อหา “ฆาตกรรม” คนในบริเวณ Central Park 

และถูกจำคุก ต่อมา เจ้าหน้าที่พบว่า ทั้งห้ามิได้เป็นผู้กระทำความผิด จึงได้รบัการปล่อยตัว 

นายทรัมป์ซึ่งไม่มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายใดในคดี มีความเป็นเดือดเป็นแค้นเป็นพิเศษ 

เนื่องจากเขาต้องการให้ทั้งห้าคนถูกประหารชีวิต จงึเริ่มการรณรงค์ทางสื่อมวลชนเพ่ือให้มีการ

พิจารณาคดีใหม่ จนเป็นที่ทราบทั่วกันว่าเป็นคด ี“Cerntral Park Five” โดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอม

เลิกรา จนถึงเวลาที่เขาตัดสินใจเข้าสู่วงการเมือง และยอมยุติการรณรงค์ในปี 2016 

 ตลอดเวลาที่ทรัมป์พยายามหาทางใหอ้ัยการและฝ่ายทำคดีนำตัวอดีตผู้ต้องหากลับมา

ดำเนินคดีเพื่อให้เขาถูกโทษประหาร โดยดำเนินการส่วนใหญ่ทางสื่อมวลชน ทั้ง 5 คนมิได้ต่อสู้

กลับในทางใด คงทำงานเพ่ือเลี้ยงชีพของแต่ละคน มีอยู่คนหนึ่งซึ่งได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น และเมื่อประมาณ 2 ปีมานี้ เขาชนะการเลือกตั้ง เข้าใจว่าเมื่อปลายปี 

2023 

 สำนักข่าว ซึ่งรวมซีเอ็นเอ็นด้วย ได้สมัภาษณ์เขาว่าจะล้างแค้นนายโดนัลด์ทรัมป์

หรือไม่ คำตอบจากเขาแสดงถึงความมีวุฒิภาวะเหนือกว่านายทรัมป์อย่างเทียบกันไม่ได้ 

กล่าวคือ เขาเห็นว่าเมื่อเขาถูกจับคร้ังแรก เขารูส้ึกเจ็บปวดมาก จึงใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปใน

การอ่านหนังสือและตำราที่ช่วยใหจ้ิตใจสงบ ซึง่ช่วยให้เขาปรับตัวได้อย่างมาก เมื่อเขาได้รับ

การปล่อยตัวออกมา เนื่องจากทางการหาตัวผู้กระทำผิดจริงได้ จิตใจเขาจึงถูกหล่อหลอมให้

เป็นคนที่มุ่งในทางสร้างสรรค์ มาบัดนี้ เขามีงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่หลายอย่าง ซึ่งเขาจะ

พยายามทำให้ดีที่สุด 

 เมื่อทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกโดยเข้ารับตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีโอ

บามา ทรัมป์ได้ไปขอเรียนงานจากโอบามาที่ทำเนียบขาว โดยกล่าวว่าคงใชเ้วลาประมาณครึ่ง



ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความเปน็ขอคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขยีน 

28 
 

ชั่วโมง ปรากฏว่า การพบปะกันนานกว่าสองชั่วโมง ข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดไปว่า นายทรัมป์คง

จะได้บทเรียนในทางสร้างสรรคไ์ปไม่น้อย ข้าพเจ้าคาดการณ์ทรัมป์ 1.0 ผิดพลาดอย่างมห้นต์ 

เนื่องจากทรัมป์ได้ตั้งปญัหาว่า โอบามา ซึ่งเป็นคนผิวสี คงจะไมม่ีสิทธิเป็นประธานาธิบดีมา

ตั้งแต่ต้น โดยได้ตั้งขบวนการ BIRTHERISM ขึ้นเพ่ือแพร่ข่าวว่า โอบามามิได้เกิดใน

สหรัฐอเมริกา อันอาจสืบเนื่องมาจากคำบอกเล่าของเขาเองว่าบิดาเขา “ขณะนั้นอยู่ในเคนยา” 

ขบวนการดังกล่าวตั้งอยูต่่อมาด้วยความเท็จ จนสายลับของเขาเห็นสูติบัตรและทำให้ทรัมป์

เดินไปในที่ชุมนุมทหารผ่านศึกที่กรุงวอชิงตันและประกาศห้วนๆ ว่า “โอบามาเกิดในมลรัฐ

ฮาวาย” และเดินออกจากห้องไป คร้ังนั้น ข้าพเจ้าได้เห็นรายงานข่าวโทรทัศน์จากห้องพักใน

โรงแรมที่กรุงวอชิงตันเมือ่เดือนกันยายน ปี 2018 (ถ้าจำไม่ผิด) และในเที่ยวบินกลับได้เห็น

นิตยสาร The Economist พิมพห์น้าปกเป็นรูป โดนัลด์ทรัมปซ์ึ่งได้รับสมยานามว่า LORD 

OF THE LIES โดยในเล่มมีบทความเกี่ยวกบัการกล่าวเท็จเป็นนิสัยของ “ประธานาธิบดี

ทรัมป์” รายงานว่า Oxford Dictionary เลือกให้คำว่า “post truth” เป็นศัพท์แห่งปี และ

บทวิเคราะห์ว่า “เป็นอาการที่จะแก้ไขยากยิ่ง”  

 ส่วนผลงานหลากหลายของโอบามา ซึ่งใช้ความอุตสาหะพยายามเจรจามาเป็น

เวลานาน ถูกทรัมป์ประกาศยกเลิกตั้งแต่ปีแรกที่เขาได้รับตำแหน่ง ต่อเนื่องมา เช่น ความตก

ลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลุมการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก 

ความตกลงปารีสเมื่อปี 2015 เพ่ือต่อต้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ถอนตัวจาก

ความตกลงห้ามอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ (มีผลในปี2018) แก้ไขเปลี่ยนแปลงความตกลง

ว่าด้วยเขตการค้าเสรีในอเมริกาเหนือ และ ฯลฯ      

 นับแต่วาระที่เขามีอำนาจ ทรัมป์ได้เลือกฝ่ายอนุรักษ์นิยมให้เป็นผู้พิพากษาศาลต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาโดยวางแผนรtยะยาว อันส่งผลให้เขาบงัคับให้มี

คำวินิจฉัยช่วยเขา ซึ่งก่อนที่เขาจะได้ตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 ทรัมป์ถกูข้อหากระทำผิดทาง

อาญาถึง 92 กระทง และด้วยคำพิพากษาของศาลซึ่งแม้จะไม่ถกูจำคุก ทรัมป์ก็เป็น

ประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็น A CONVICTED FELON อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ

ทรัมป์ครบวาระในสี่ปี ไม่อาจคาดเดาได้  จึงมีข่าวเล่าลืออยู่ตลอดมาว่า เขาหาโอกาสที่จะอยู่
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ในตำแหน่งให้ได้ แม้รัฐธรรมนูญจะจำกดัให้เขาเป็นได้ไม่เกิน 2 วาระ ล่าสุดคนใกล้ชิดกับเขาก็

ได้บันทึกเพลง GOD SAVE THE KING ไว้ในสื่อสงัคม X ซึ่งดาราช่ือโด่งดัง—MADONNA ลง

สื่อสังคมเพ่ือเตือนสติคนใกล้ชิดนายทรัมปว์่า หากจะให้เป็นการตลกมากกวา่ I AM NOT 

LAUGHING! 

 

 ประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งศาสนจักรโรมนัแคธอลิค 

ซึ่งมีพระชนมาย ุ88 ชัณษา ทรงพระประชวร สำนักวาติกัน จงึนำเสด็จเข้าทรงรับการตรวจหา

สมุฏฐานของการประชวร 1 สัปดาห์ต่อมา คณะแพทย์วินิจฉัยว่า ทรงมีพระอาการ “ปอดบวม

ทั้งสองข้าง” (สำนักข่าวเสริมข้อมูลว่า เมื่อยังเป็นเด็ก ท่านถูกผ่าตัดสว่นสำคัญของปอด

ด้านขวาออกไปแล้ว และก่อนหน้านี้ ท่านมีปํญหา Bronchitis มาสามครั้งแล้ว พระอาการดู

จะหนักขึ้นในวันที่ 23 กมุถาพันธ์ เมื่อคณะแพทย์ได้ถ่ายเลือด เพราะเหตุที่พระโลหิตแสดงว่า

อาจจะทรงมีอาการพระโลหิตจาง  หรือ Anemic นั่นเป็นรายงานจากคณะแพทย์ในวันอาทิตย์  

 ตามรายงานจากโรงพยาบาล องค์สันตะปาปาฟรานซิสยังทรงงานบ้างในสัปดาห์ที่ผ่าน

มา แต่คณะแพทย์ขอให้ท่านทรงพักผ่อนพระวรกายให้มาก ในคืนวันอาทิตย์ที่ 23 กมุภาพันธ์ 

องค์สันตะปาปาทรงบรรทมได้ด ีแต่คณะแพทย์ได้ตรวจพบว่า ท่านทรงมีพระอาการ Mild  

Renal Failure อันเป็นพระอาการแทรกซ้อนหรือ Complication บ้าง แต่ก็เป็นเหตุให้ “ห่วง

กังวล” อยูบ่้าง คณะแพทย์จึงรายงานในตอนเช้าวันจันทร์ว่า ท่าน “resting” รายงานพระ

อาการโดยส่วนรวมยังถือว่า “CRITICAL” บรรดาชาวแคธอลิคส์จำนวนไม่น้อยได้มาชุมนุม

สวดให้ท่านในบริเวณด้านล่างของโรงพยาบาล และคืนนี้ จะมีการชุมนุมสวดที่จัตุรัสเซนต์ปีเต

อรห์น้าสำนักวาติกัน 

 พระอาการล่าสุดตามรายงานในวันที่ 27 กมุภาพันธ์ ไตฟื้นจากอาการลัมเหลวและเมื่อ

คืนวันพุธ ทรงบรรทมได้ด ีแต่จะต้องประทับอยูถ่ายใต้การถวายการรักษาโดยคณะแพทย์ต่อไป 
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 สงครามในภาคตะวันออกของ Democratic Republic of Congo ระหว่างกองกำลัง 

M-23 ที่สำนักข่าวเรียกวา่เป็นพวกกบฏ ซึ่งหลายฝ่ายเช่ือว่าได้รับการสนับสนุนจาก Rwanda 

แม้นาย Paul Kagame ประธานาธิบดีของรวันดา จะปฏิเสธก็ตาม 

สมัยที่ข้าพเจ้าเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมรกิัน หรือมูลนิธิฟุล

ไบร้ท (Anne) เจ้าหน้าทีห่ญิงจากสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่ง ได้มา

อำลาข้าพเจ้าเนื่องจากกำลังจะถูกย้ายไปประจำการ ณ รวันดา ข้าพเจ้าถามว่าไม่กลัวหรือ 

แอนนต์อบทันทีว่า ทุกอยา่งอยู่ในความสงบแล้ว รัฐบาลได้พัฒนาประเทศและมีการก่อสร้างตึก

รามและเคหะสถานจนสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย แอนนไ์ด้ไปรับหน้าที่ในรวันดาและย้าย

ต่อไปโดยเรียบร้อยก่อนทีข่้าพเจ้าจะพ้นจากตำแหน่งประธานเสียอีก 

วิกฤตการณ์อันสร้างให้รวันดาเป็นประเทศที่น่าหวาดกลัวได้แกก่ารสู้รบกันอย่าง

โหดเหี้ยมจนเป็นสงครามล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างชนเผ่าตุตซี่กับชนเผ่าฮูตู้ที่ยืดเยื้อ จนในที่สุดศาล

อาชญากรรมระหว่างประเทศได้ตามจับผู้กระทำผิดไปดำเนินคดี ซึ่งใช้เวลาตามหาตัวผู้กระทำ

ความผิดอยู่หลายสิบป ี

เมื่อมีสันติภาพมั่นคงดีแลว้ รวันดาก็ได้พัฒนาประเทศใด้ดี จนกลายเป็นประเทศกำลัง

พัฒนาที่มีส่วนในการค้าระหว่างประเทศด้วยการส่งผลิตผลการเกษตรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ในแอฟริกาและเป็นประเทศที่เมื่อรัฐบาลสหราชอาณาจักรสมัยที่พรรคอนุรักษ์นิยมพยายาม

แก้ปัญหาผูอ้พยพเข้าเมืองด้วยการจัดเคร่ืองบินขนไปอยู่ในรวันดา ซึ่งไม่ทราบสถานะสุดท้าย 

เนื่องจากทราบว่า ศาลสูงของสหราชอาณาจักรวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วย

กฏหมาย 

สำหรับการก่อความไม่สงบในคองโก นั้น กลุ่ม  M-23  ดจูะมุ่งเข้ายึดแหล่งทีอุ่ดม

สมบูรณ์ในสินแร่มีค่า อันได้แก่ เมิอง GOMA ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของ DRC การรบที่นั่นเป็น

เหตุให้มีการเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคน และมีรายงานว่า เมื่อสัปดาห์    กอ่น เอ็ม—23 หรือ

ขบวนการ 23 มีนาคมซึ่งมีกบฏอื่นๆ ร่วมด้วย  สามารถบุกเข้ายึดเมือง GOMA เมืองหลวง

ของจังหวัด Kivu ภาคเหนือ ได้แล้ว แต่การสูร้บยังมีอยู่ เมื่อถงึขั้นนี้ รวันดาก็มิได้ปฏิเสธว่า
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สนับสนุนกลุม่กบฏเอม็-23 อีกต่อมา ในขณะทีเ่อ็ม-23สามารถยึดท่าอากาศยานสำคัญของ

คองโกได้แล้ว และได้รุกคบืหน้าต่อไปทางใต้ของประเทศ 

ตามรายงานจากแอฟริกาในวันที่ 18 กมุภาพันธ์ กลุ่มกบฏเอม็-23 รุกรบต่อในคองโก 

และสามารถยึดเมืองใหญช่ื่อบูกาวูได้อีก 1 เมือง อนัได้แก่เมืองหลวงของจงัหวัดกิวูภาคใต้ ทำ

ให้ได้ครองเมืองทั้งหมดในเขตติดต่อกับรวันดาได้ ในช้ันนี้ ยังไม่มีรายงานการต่อต้านฝ่ายกบฏ

ของฝ่ายคองโกแต่อย่างใดส่วนการรบในคองโกมีผลกระทบต่อบูรุนดี้ซึง่ตั้งอยู่ข้างๆ โดยตรง 

ในขณะที่ผู้อำนวยการหน่วยงานบรรเทาทุกข์ในคองโก (คินชาซา) เป็นห่วงกังวลในความเสื่อม

โทรมของสถานการณ์มนุษยธรรมในประเทศ อันเป็นสภาวะในอีกหลายประเทศของแอฟริกา 

ซึ่งที่ร้ายแรงที่สุดได้แกซู่ดาน สำหรับแอฟริกาซึ่งมีอยู่ 54 ประเทศ นั้น ผู้อำนวยการองคก์าร

สงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ รายงานเมื่อวันที่ 20 กมุภาพันธ์ ว่า สภาวการณ์ใน 27 

ประเทศทางภาคกลางและใต้ของทวีปน่าห่วงกงัวลยิ่ง 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ตัวประกันอิสราเอลได้รับการปล่อยตัวจากฮาม้าสเพ่ิมอีก 3 

คน โดยอิสราเอลจะต้องปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ 183 คน การที่ปาเลสไตนม์ีจำนวนมากกวา 

เนื่องจากคนปาเลสไตน์ถกูจับด้วยข้อหาต่างๆ นานา ส่วนใหญ่ถูกจำคุกภายใต้ข้อหาที่

อิสราเอลเรียกว่า Administrative Detention อันอาจเป็นข้อหาเลื่อนลอยส่วนใหญ ่

การแลกเปลี่ยนตัวคร้ังนี้เป็นไปตามความตกลงหยดุยิงในกาซ่าขั้นที่ 1 ใช้เวลา 42  วัน 

และในวันนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเร่ิมการเจรจาเพ่ือขั้นที่ 2 ซึ่งยังไม่มีสัญญาณแน่ชัดว่าจะสามารถ

บรรลุข้อตกลงกันได้ นายเบ็นจามินเนตันยาฮูซึ่งเดนิทางไปหารือกับนายโดนลัด์ทรัมป์ ดจูะ

หาทางถ่วงเวลาไปอีก เพราะ “บีบี” ชื่นชมข้อเสนอของทรัมป์ที่จะยดึครองฉนวนกาซ่าด้วย

การกล่าวว่าเป็น Remarkable Progress and Creative แม้ประเทศในภมูิภาคจะเห็นว่าเป็น 

LAND GRAB อันสอดคลอ้งกับนโยบายของบีบีและพวกขวาจัด โดยสมาชิกพรรครีพับลิกันใน

สภาล่างให้ความสนับสนุนเขาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
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ด้วยความมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะสนับสนุนอิสราเอล และไม่มีปญัหาการระงับการให้อาวุธ

บางประเภทด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมเช่นที่ไบเดนจำต้องทำ นายเนตันยาฮูกลับแสดงความ

ผิดหวัง ทัง้ๆ ทีท่ราบดีว่า ตลอดเกือบ 15 เดือนนับแต่วาระที่ฮาม้าสและพวกโจมตีอิสราเอล

อย่างหนักเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สหรัฐภายใต้การบริหารของไบเดนได้ปกป้องและชว่ยป้องกัน

อิสราเอลอย่างเต็มใจ 

ในการไปเยือนทำเนียบขาวครั้งนี้ เนตันยาฮูจึงมอบของขวัญอันเป็น PAGER แบบที่

อิสราเอลดัดแปลงเป็นระเบิดทำร้ายกลุ่มเฮซโบลลาห์นับพันลูกกลางกรุงเบรุต แต่หล่อเป็น

ทองคำแท้เฉพาะเพ่ือให้ทรัมป์คนเดียว การที่ทรัมปไ์ด้รับของขวัญมีค่าจากชาวต่างประเทศนี้ 

สหรัฐอเมริกามีกฎหมายเข้มงวดว่าจะเกบ็ไว้เป็นสมบัติส่วนตัวไมไ่ด้ แต่จะตอ้งทำรายงานนำส่ง

รัฐสภา เช่นสิ่งของทุกชิ้นรวมทั้งธงชาติ งาช้าง พระฉายาลักษณ์ ฯลฯ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 4 

พระราชทานให้แกป่ระธานาธิบดี ซึ่งยงัได้รับการเกบ็รักษาเป็นอย่างดีโดยสำนักงานจดหมาย

เหตุและสถาบัน Smithsonian มาจนทุกวันนี้ สำหรับนายทรัมป์ดูจะไม่สนใจในกฎระเบียบ

เหล่านี้ อันรวมถึงของมีคา่สูงที่เขาได้รับพระราชทานจากกษัตริย์ซาอุดิเมื่อเขาเดินทางไปเยือน

เป็นประเทศแรกในช่วง ทรัมป์ 1.0 

เมื่อเนตันยาฮูกลับถงึอิสราเอล พร้อมด้วยกำลังใจจากโดนัลดท์รัมป์ บบีี ไดใ้ช้ประโยชน์

อย่างเต็มที่ เขาได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตร ีโดยใช้เวลานานถึง 4 ชั่วโมง หลังจากนั้น นาย

อิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมทีมุ่่งหมายจะช่วงชิงดินแดนให้อสิราเอล—LAND GRABER—

ได้มากขึ้น จงึสั่งให้ไอดีเอฟเร่ิมเตรียมกำลังเพ่ือให้พร้อมที่จะรุกรบใหม่ เพื่อจะปราบปรามฮา

ม้าสให้หมดสิ้น สำหรับสาเหตุที่จะใช้กำลังรอบใหม่ นั้น เนตันยาฮูมกีลวิธีอยู่ไม่น้อยทีจ่ะทำให้

ฮาม้าสดูเป็นฝ่ายก่อเหตุ คาดว่าจุดเริ่มต้นอาจเป็นก่อนวันสิ้นสุดขั้นที่ 1 ของการหยุดยิง อัน

น่าจะได้แก่ก่อนวันที ่42 ของ PHASE ! เพราะประเด็นหลักของ PHASE 2 ได้แก่การยุติการรบ 

ในเมื่อบัดนี้ ไมม่ีไบเดนทีจ่ะขัดขวาง และทรัมป์ไดใ้ห้ส่งอาวุธเพ่ิมเติมแก่อิสราเอล รวมทั้ง

ระเบิดขนาดสองพันปอนด์ด้วย 
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ฮาม้าสคงจะอ่านแผนร้ายของนายเนตันยาฮูและนายคัตซ์ออก ผู้แทนของ     ฮาม้า

สจึงไปถึงกรุงไคโรเพ่ือการเจรจาตั้งแต่วันที่ 12 และในวันถัดมา ฮาม้าสได้สือ่สารให้ทางอียิปต์

และกาตาร์ทราบว่า ฮาม้าสจะส่งตัวประกันอิสราเอลให้อีก 3 คนตามข้อตกลงในวันเสาร์ที่ 15 

กุมภาพันธ์ แต่ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ กองกำลังยานเกราะ รวมทั้งรถถังอิสราเอลได้เคลื่อนมา

ที่ทางเข้ากาซ่า 

อย่างไรก็ดี เนตันยาฮคูงจะดึงดันทีจ่ะรบให้ได้ เมื่อฮาม้าสยืนยันที่จะสง่ตัวประกันให้ 3 

คนในวันเสาร์ นายเนตันยาฮูจึงเพิ่มความกดดันดว้ยการเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมด ก็

ต้องคอยดูว่าฮาม้าสจะ “เล่นเกม” อะไร เพราะทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบราบ

คาบอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาบ่ายคล้อยๆ ของวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ฮาม้าสได้ส่ง

รายชื่อตัวประกันไปยังอิสราเอล ซึ่งยืนยันในเวลาไม่นานต่อมาว่าได้รับแล้ว 

รายงานข่าวด่วนของซีเอ็นเอ็นในวันเสารท์ี่ 15 กุมภาพันธ์  เชื่อว่าสำนักข่าวอื่นๆ 

เช่นกัน ได้รายงานว่าฮาม้าสและอิสลามิคญิฮาดได้นำตัวชาย 3 คนมามอบให้แก่กาชาดสากลที่

กาซ่า อีกไม่นานหลังจากนั้น ก็ได้ส่งตัวให้แก่กองกำลังไอดีเอฟไปตรวจสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งทาง

อิสราเอลกล่าวว่า ตัวประกันชายทั้งสามดูมีสุขภาพดีกว่ารุน่ที่แล้ว ซึ่งซบูซีดอย่างเห็นได้ชัด 

เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน อิสราเอลต้องปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ 359 คน ใหก้ลับสู่บ้านเดิมของ

ตน ในจำนวนนี้ 333 คนถูกจับไปจากกาซ่า ส่วนอกี 36 คนเป็นนักโทษที่ถกูอิสราเอลสั่งให้

จำคุกตลอดชีวิต กลุม่นี้คงจะถูกปล่อยให้เข้าไปทางฝั่งตะวันตก อันเป็นที่ซึง่มีทหารไอดีเอฟไป

ประจำการอยู่ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กมุภาพันธ์ ฮาม้าสแจ้งล่วงหน้าว่า จะมอบศพของตัวประกันที่

เสียชีวิต “จากการโจมตทีางอากาศของอิสราเอล” ตามที่ฮาม้าสอ้าง กบัเดก็ 2 ศพในอายุ 4 

ขวบกับ 1 ป ี9 เดือน จะถูกส่งมาพร้อมกัน ในช่วงกลางวัน ขบวนรถขนหีบบรรจุศพดังกล่าว

ได้แล่นมาที่บริเวณข่านยูนิสในภาคกลางของกาซ่าเพ่ือมอบให้แก่คณะของกาชาดสากล แต่ละ

หีบปะรูปถ่ายของแต่ละศพพร้อมชื่อผู้ตาย ซึ่งกองกำลังไอดีเอ็ฟได้รับต่อไปเพื่อชัณสูตร 
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อิสราเอลแจ้งว่า ศพหญิง 1 รายมิใชข่องตัวประกันดังที่ฮาม้าสอ้าง ไม่อาจทราบได้ว่า

เป็นผู้ใด นายเนตันยาฮูแสดงอารมณ์โกรธ ประจวบกับมกีารระเบิดรถโดยสารในโรงรถที่กรุง

เทลอาวิฟ 3 คัน แต่ไม่มีการเสียชีวิตซึ่งเนตันยาฮูกล่าวว่าเป็นการก่อการร้ายของกลุ่มจาก 

West Bank ซึ่งไอดีเอ็ฟจะตอบโต้ทางฝั่งตะวันตกคอ่ไป  

อย่างไรก็ดี ฮาม้าสยืนยันว่าในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ จะมอบตวัประกันให้อิสราเอล 

6 คนซึ่งยังมีชีวติอยู่ แทนที่จะเป็นเพียง 3 คน อันทำให้ครบ 33 คนตามขั้นที่ 1 ส่วนข้อตกลง

ขั้นที่ 2 ยังมไิด้ตกลงกัน 

สำนักข่าวอเมริกันและบีบีซีรายงานว่า ศพที่ฮาม้าสอ้างว่าเป็นมารดาของเด็กสองร่างที่

มอบให้ครั้งที่แล้ว มิใช ่Shriri Bibaw นั้นถูกต้องแล้ว สำนักข่าวที่มิใช่ฝ่ายตรงข้ามกับฮา

ม้าสรายงานว่า ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เนื่องจากฮาม้าสคงไม่มีอุปกรณ์ในการตรวจ ดีเอ็นเอ 

ซึ่งไมท่ราบแน่ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร 

ในการส่งมอบตัวประกัน 6 คนเมื่อวันเสารท์ี่ 22 กมุภาพันธ์ ฮาม้าสได้ส่งศพของ Shriri 

Bibas มาด้วย แต่นายเนตันยาฮูยังมิได้ปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ 620 คนให้ได้กลับไปในฝั่ง

ตะวันตก โดยอ้างว่า พิธีการส่งตัวประกันจากกาซ่า (ดูเหมือนจะแยกเป็นสองกลุ่มๆ แรก 2 คน

และกลุ่มที่ 2 อีก 4 คนทีนุ่ยเซอร์ร่า) โดยกลุ่มที่ 2 มีการตั้งกองกำลังฮาม้าสส่งตัว นั้น “ผิด

ข้อตกลงเพราะมิได้สมศักดิ์ศรีผูไ้ด้รับอิสรภาพ” เนตันยาฮูจึงสั่งให้ชะลอการปล่อยตัวนักโทษ

ปาเลสไตน์ไว้บ้าง อันทำให้ครอบครัวในรามัลลาห์ทางฝั่งตะวันตกผดิหวังไปตามๆ กัน 

สำหรับการเจรจาเพ่ือให้มีการตกลงในขั้นที่ 2 ซึ่งควรจะเร่ิมต้นมาตั้งแต่วันที่ 3 

กุมภาพันธ์ นั้น พอดีก่อนวันนั้น นายเนตันยาฮูได้เดินทางไปหาริอกับประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่ง

เสนอการปรับปรุงกาซ่าให้เป็น “ริเวียร่า” และจะให้ชาวปาเลสไตน์ไปอยู่ทีอ่ื่น นั้น เปิดทาง

ใหเ้นตันยาฮูถ่วงเวลาการเจรจาไปอีก 

ในวันที่ 24 กมุภาพันธ์ อสิราเอลได้ส่งกองกำลังไอดีเอฟเพ่ิมเติมเข้าไปในฝั่งตะวันตก 

โดยมีรถถงัหลายคันเข้าไปในบริเวณเจนินเป็นคร้ังแรกในรอบ 20 ปี เจนินเป็นที่ตั้งค่ายผู้ลี้ภัย

ชาวปาเลสไตน์ประมาณกว่า 600 คน การเคลื่อนกำลังคร้ังนี้เป็นปฏิบัติการ Iron Wall ซึ่งดู
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จะเป็นแผนส่วนหนึ่งที่จะแผ่เขตของอิสราเอลเข้าไปในฝั่งตะวันตก สว่นนายเนตันยาฮูจะอ้าง

เหตุผลประการใดไม่สำคัญ เพราะจนถึงขณะนี้ อิสราเอลก็ยังมิได้ปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ 620 

คน โดยยังคงอ้างว่า ฮาม้าสจัดพิธีมอบตัวประกันเมื่อวันเสาร์ในทางอันเป็นการหมิ่นเกียรติ์ของ

ตัวประกันอิสราเอล ซึ่งฮาม้าสถือว่า อิสราเอลกระทำการผิดข้อตกลง จึงยงัจะไม่เร่ิมการเจรจา

เพ่ือการหยุดยิงขั้นที่สอง แต่ทราบมาว่านาย Steve Witkoff ทูตพิเศษในการเจรจาหยุดยิง

ของทรัมป์จะเดินทางมายังกรุงไคโรในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ ไม่แน่ใจว่าเขาจะแก้ไข

ข้อขัดข้องไปในทางใด เพราะทรัมป์ยึดถือท่าทีต่างจากของยุโรปอย่างชัดแจ้ง 

สำหรับเหตุการณใ์นเลบานอน แม้เส้นตายสำหรับการหยุดยิงและการถอนกำลังจะถงึ

แล้ว กองกำลังของเลบานอนพร้อมที่จะเข้าประจำที่ในภาคใต้ของเลบานอน แต่กองกำลัง

อิสราเอลดูจะยังตรึงพื้นที่อยู่ ส่วนเฮซโบลลาห์มิไดอ้ยู่ในเขตต้องห้ามแล้ว โดยที่ชาวเลบานอน

จำนวนมากได้ไปร่วมพิธีไว้อาลัยนายฮาสซานน้าสรัลลาห์ เลขาธิการกลุ่มเฮซโบลลาห์ซึง่ถูก

อิสราเอลสังหารเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา และผู้สืบคำแหน่งเขาซึ่งถูกอิสราเอลสังหารเพียงเวลา

อันสั้นที่เขาเข้ามาเป็น อันที่จริง หัวหน้ากลุ่มเฮซโบลลาห์ทุกคนถูกอิสราเอลปลิดชีวิตหมด 

ตามที่รัฐบาลเฉพาะกาลในซีเรีย ได้จัดการประชุมคณะทหารของ HTS เมื่อโค่นล้ม

ระบอบอัล-อาสสาดได้สองเดือน ที่ประชุมได้ลงมตใิห้อาห์เหม็ด อัล-ชาร์รา เป็นประธานาธิบดี

คนใหม่ของซีเรีย ล้มเลิกระบอบอาสสาดทั้งหมด ยกเลิกพรรค Baarth ของอาสสาดและ

รัฐธรรมนูญที่ใช้มา ซึ่งจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อัล-ชาร์ราคาดว่า การเลือกตั้งใหม่

คงจะจัดขึ้นได้ในอีกประมาณ 4 ปี 

แม้สถานการณ์ภายในซีเรียจะสงบเรียบร้อยดี นายเนตันยาฮู ในฐานะนายกรัฐมนตรี

อิสราเอล ก็ได้เคลื่อนกำลังเข้าไปทางใต้ของซีเรียและประกาศที่จะยึดพื้นที่อยู่ต่อไป โดยจะไม่

ถอนเพื่อป้องกันมิให้ “ฝ่ายก่อการร้ายเข้ามายึดครอง” ทั้งๆ ที่อิสราเอลเองเป็นฝ่ายรุกราน 

โดยนายอันโตนิโอกูแตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกำลังของตน

ออกไป ที่อิสราเอลรุกเข้าไปทั้งในเลบานอนและบัดนี้ซีเรีย ควรได้รับการประณามโดยคณะ

มนตรีความมั่นคงและสมชัชาสหประชาชาติอย่างจริงจัง เพราะกำลังของอิสราเอลอีกส่วนหนึ่ง
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ก็ได้รุกล้ำไปทางที่ราบสูงโกลาน ยอดเขาฮามอนและล้ำเขตกันชนมาพักใหญ่แล้ว ซึ่งในบริเวณ

ใกล้เคียง สหประชาชาติมีกองกำลังรักษาการณ์อยู่ด้านหนึ่ง  

 

 

อัครมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ ซึ่งทุม่เงินมากที่สุดในการแผ่อิทธิพลทางการเมืองภายใน

สหรัฐอเมริกาในทิศทางต่างๆ แล้ว ยังแทรกแซงการเมืองภายในของประเทศชั้นนำโดยแถลง

สนับสนุนพรรคขวาจัดในยุโรปตามแนวทางของนาซีและฟาสซิสต์ 

นายอีลอนมัสก์ซึ่งเป็นวิศวกร ได้เข้ามาเป็นคนใกล้ชิดกับนายทรัมป์ด้วยการบริจาคเงิน

ใหแ้ก่นายทรัมป์และพรรครีพับลิกันทั้งด้วยวิธกีารที่ชอบด้วยกฏหมายและที่ยังคลุมเคลืออยู่ ใน

ความเห็นของผูส้ื่อข่าวการเมือง ในช้ันแรก อีลอนมัสก์อาจจะมุง่หวังที่จะหารายได้จากสัญญา

จากภาครัฐให้มากขึ้น ดังที่เขาได้อยู่แล้วจากนาซ่าเพื่อใช้ SpaceX ในการรับ-ส่งนักบินอวกาศ

ไปที่สถานีอวกาศระหว่างประเทศ ซึ่งนายมัสก์ได้ใช้บรษิัทของเขาเองพัฒนายานอวกาศและ

นักบินอวกาศของเขาเอง  

เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง อีลอนมัสก์ไดก้ลายเป็นคนวงในและจะด้วยอำนาจ

เงินหรือด้วยปัจจัยอื่น มัสก์จึงเป็นผู้ทรงอิทธพิลที่สดุในบรรดาคนวงในของทรัมป์ โดยไดไ้ป

แทรกแซงกิจการภายในของพันธมิตรเช่นสหราชอาณาจักรและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

ด้วยการแทรกแซงการเมืองภายในของเยอรมนีโดยการปราศรัยสนับสนุนพรรคขวาจัดที่เดิน

ตามแนวทางของอด็อร์ฟฮิตเล่อร์ เช่นเดียวกับการกระโดดโลดเต้นเพ่ือชูแขนยกย่องผู้นำ NAZI 

.ในที่ประชุมของพรรครีพับลิกัน 

 

โดนัลด์ทรัมป์อวดอ้างมาตลอดว่า เขาสามารถยุติสงครามในยูเครนได้ในทันที  แต่วาท

กรรมของเขาแสดงว่า เขามิได้ทราบความเป็นมาที่แท้จริงของความขัดแย้งทางอาวุธ ไม่ว่าจะ
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เป็นในยูเครนหรือในตะวันออกกลาง เพราะทรัมป์อดไม่ไดท้ี่จะอ้างว่า เหตุการณ์ในแต่ละแห่ง

จะไม่เกดิขึ้น หากเขาเป็นผู้นำสหรัฐ ข้าพเจ้าไม่อาจหาตรรกกะแท้จริงมาอธิบายได้ 

วลาดิเมียร์ปูตินตื่นตระหนกไม่น้อยทีส่หภาพโซเวยีตเสื่อมอำนาจอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่

ปีหลังจากกำแพงเบอร์ลินถูกประชาชนทุบตีจนลม่สลายต่อหน้าต่อตาขณะที่เขาเป็นหัวหน้า

หน่วยข่าวกรองหรือ KGB ในเยอรมันตะวันออก เมื่อเขาหลบหนีกลับไปยังนครเซ็นต์ปีเตอร์

สเบิรก์ และได้รับการพร่ำสอนวิชาการเมืองจาก Anatoly Sobchak ซึ่ง The Guardian 

รายงานว่า อาจารย์คนนี้พยายามชักนำให้ปูตินไปทางประชาธิปไตย แต่ไมส่ำเร็จ – จาก

แหล่งข่าวอื่น—ปูตินได้ใช้ความรุนแรงในการโจมตีกลุ่มเช็คเช่น จนได้ขึ้นเป็นผู้นำสืบต่อจาก

บอริสเย้ลท์ซิ่น โดยมี FSB เป็นกำลังหนุน การเสียชีวิตของ Sobchak ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 

2000 บางแหล่งว่า เป็นฝีมือของปูตินหรือคนของปูติน เพราะ Sobchak เรียกปูตินว่าเป็น 

“สตาลินที่สอง”  

ชตากรรมของรัสเซียจะเป็นเช่นไร หากปูตินปฏิบตัิตนตามความเชื่อของสอบฉักซึ่งนยิม

ลัทธิประชาธิปไตยและชืน่ชมใน Martin Luther King ซึ่งไม่ส่งเสรมิการใช้ความรุนแรง วิชา

การเมืองระหว่างประเทศมิได้ชี้แนะแนวทางที่น่าจะเป็นไป เนื่องจาก DNA ของปูตินเมื่อเห็น

การพังทลายของกำแพงเบอร์ลินโน้มเอียงไปในทางล้างแค้นฝ่ายที่มีความคิดแบบมิคาอิลกอร์

บาชอฟมากกว่า ดังพอเห็นได้จากการที่ปูตินจัดตัง้ FSB ขึ้นในเครมลินภายใต้การบัญชาการ

ของเขาคนเดียว และผู้ที่ติดตามบทบาทของ FSB ต่อมา เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานนี้มีพฤติกรรม

ไม่ต่างจาก NKVD ภายใต้ สตาลินหรือตำรวจลับที่โหดเหี้ยม ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยที่ปูตินเลือกให้

เป็นมาตลอด แม้จะมีการสลับตำแหน่งคนอื่นมาเป็นแทน 

 

นายโดนัลด์ทรัมปก์ล่าวมาหลายครั้งว่า สงครามในยูเตรนน่าจะยุติได้แล้ว โดยเขาไม่

เคยพูดให้ชัดว่า รัสเซียเป็นผู้ก่อการรุกรานจนทำให้ยูเครนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต่อสู้เพ่ือ

รักษาเอกราชของตนไว้ อันเป็นความจริงที่ประเทศกว่าร้อยประเทศในสมัชชาสหประชาชาติ

ทราบดีพอและได้ร่วมกันประนามรัสเซียที่ละเมิดกฏหมายระหว่างประเทศและกฏบัตร
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สหประชาชาติ ด้วยความเป็นมาของสงครามดังกลา่ว ข้าพเจ้าจึงมิได้เร่ิมทำรายงานเกี่ยวกับ

ความพยายามจะเป็นผู้สร้างสันติภาพของโดนัลด์ทรัมป์ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าเขาจะกดดันวลาดิ

เมียร์ปูตินใหย้อมตามที่เขาปรารถนา เท่าที่สังเกตมาตลอด ทรัมป์ดจูะเลือกทางเดินแต้มตาม

แนวทางของปูตินเสมอ 

เมื่อปูตินแทรกแซงการเลอืกตั้งระหว่างฮิลลาร่ีคลินตันกับทรัมป์ในปี 2016 ประชาคม

ข่าวกรองสหรัฐทั้ง 17 แห่งมีหลกัฐานการแทรกแซงของปูตินอย่างชัดแจง้ สำนักงานสื่อกระแส

หลักลงความเห็นพ้องกันว่า เหตุผลหลักของปูตินประการสำคัญได้แก่การบั่นทอนเอกภาพของ

สัมพันธมิตรทรานสแ์อ็ตแลนติก ซึง่ได้ผล และปูตนิได้ตอกย้ำต่อมาในการพบกันตัวต่อตัวนาน

ถึงสองชั่วโมงระหว่างการประชุมสุดยอดในทำเนียบประธานาธิบดีฟินแลนด์ที่กรุงเฮลซิงกิ 

(ล่ามเด็กสาวคนที่ได้ฟังดว้ย ไม่มีใครทราบว่าหายตัวไปที่ไหน ส่วนกระดาษที่เธออาจจะจดโน้ต

ไว้ ถูกทรมัป์เก็บไปและไมม่ีใครได้เห็นอีก) อีกคร้ังทีปู่ตินกล่าวแก่ทรัมป์ได้แกใ่นโต๊ะอาหารขอ

งกล่ม 20 ที่นครฮัมบูร์ก ซึ่งไมม่ีใครได้ยิน ล่ามในโอกาสนั้น เป็นคนของปูติน 

เมื่อกลุ่มจ-ี7 จัดการประชุมระดับสุดยอดที่ Charlerois ในมนฑลเควเบคของแคนาดา 

ทรัมป์ซึ่งจะเดินทางต่อไปยังสิงคโปรเ์พ่ือการประชุมกับคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือ เดินทางไป

ประชุมจี-7 ช้ามาก แมจ้ะใช้เวลาเดินทางจากกรุงวอชิงตันเพียงชั่วโมงเศษเล็กน้อย ทำให้ผู้นำ

คนสำคัญของยุโรป เช่นนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมร์เคิล่แห่งเยอรมนี ประธานาธิบดีเอ็มมานู

เอลมาครองแห่งฝรั่งเศส จัสตินทรูโดแหง่ แคนาดาซึ่งเป็นเจ้าภาพ ฯลฯ เมื่อเดินทางถึง ทัง้หก

ได้พิจารณาร่างแถลงการณ์ร่วมเสร็จแล้ว แองเกลาแมร์เค่ิล พร้อมด้วยผู้นำคนอื่นจึงชี้แจง

ประเด็นที่ควรแก่ความสนใจให้ทรัมป์ ซึง่นั่งเก้าอี้ในโต๊ะอาหาร และมีข้อเสนอจะให้จี-7

เปลี่ยนเป็นจี-8 โดยเพ่ิมวลาดิเมียร์ปูติน เนื่องจากเขาสนใจอยู่เพียงประเด็นเดียว ซึ่งทรัมป์ฝัง

หัวอยู่แค่นั้น ส่วนที่เขาอ้างว่า เร่ืองสำคัญยิ่งที่เขาจะไปบอกแก่คิมจองอึนทีส่ิงคโปร์คือให้

เกาหลีเหนือยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทั่วคาบสมุทรเกาหลี นั้น ไม่มหีลักฐานว่าทรัมป์ได้ตกลงเรื่อง

นี้กับติม ซึ่งข้าพเจ้าบันทกึไว้ในรายงานเช่นฉบับนี้ว่า “ทรัมป์ถกูเด็กหลอกอกีแล้ว” เพราะ

ทรัมป์อ้างดังกล่าวในการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน และนำเร่ืองนี้ไปอวดอ้างในการชุมนุมทาง

เมืองเมื่อกลับถึงสหรัฐอีกด้วย  
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เมื่อทรัมป์เร่ิมเป็นข่าวรอบใหม่ว่า เขาจะช่วยให้สงครามในยูเครนยุติลง ข่าวเร่ิมปรากฏ

บ่อยขึน้ว่า เขาได้โทรศัพท์หารือกับปูติน แต่เครมลินปฏิเสธว่ามีการพดูกันทางโทรศัพท์ และ

นายดมิตรเิปสค็อฟ โฆษกของปูตินก็ปฏิเสธในทำนองเดียวกัน จนปลายสัปดาห์ที่แล้ว ข่าว

ค่อนข้างจะแน่นอนว่า ทรัมป์กับปูตินได้โทรศัพท์หารือกันนานถึง 90 นาที และหลังจากนั้น 

ทรัมป์ได้เปลี่ยนจุดยืนไปอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น—  

 + ทรัมป์ได้ยกเลิกการให้สัมพันธมิตรข้ามแอ็ตแลนติกเป็นหลกัประกันสันตภิาพ ซึ่ง

ยึดถือกันมาตัง้แต่ปี 1945 อันเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ที่รัสเซียต้องการที่สุด  

 + การเจรจาเพ่ือยุติสงครามในยูเตรนไม่จำเป็นต้องให้ยูเครนมีส่วนร่วมด้วย 

 + ตามคำแถลงของนายพีทเฮ็กเสธ  รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐ ยูเครนไม่มี

โอกาสเข้าเป็นภาคีของนาโต้ Any time soon และทหารอเมริกันจะไม่ไปปฏิบัติการในยูเครน 

ในขณะที่รองประธานาธิบดี เจ ดี แวนสก์ล่าวในทีป่ระชุมความมั่นคงที่มิวนคิ ว่ายุโรปต้อง

รับผิดชอบในการละเลยยูเครนเอง 

 Sir Keir Starmer นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรซึ่งลงนามในความตกลงเป็น

หุ้นส่วนด้านความมั่นคงและความร่วมมือกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้สำหรับระยะ 

100 ปี เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ไปประชมุฉุกเฉินร่วมกบัประเทศหลักๆ ในยุโรปที่กรงุปารีส ในทันทีที่

ทราบว่าทรัมป์คล้อยตามความประสงค์ของปูตินที่จะเปลี่ยนแปลง SECURITY LANDSCAPE 

ในยุโรป ผลประการสำคัญได้แก่การที่สหราชอาณาจักร และประเทศชั้นนำกับประเทศอื่นๆ ที่

พร้อม จะเร่งรัดการสร้างเสริมกำลัง เพ่ือไปเป็นหลกัประกันความมั่นคงของยูเครน ด้วย

เจตจำนงมั่นคงอันมีมานาน อูร์ซูลาฟอนแดร์เลเย็น ได้ระดมประเทศที่พร้อมในสหภาพยุโรปใน

การเตรียมกำลังรบเพ่ือปกป้องยูเครน เช่นที่เธอได้กระทำมาตลอด 3 ปทีี่ผ่านมา ผู้ที่มิไดม้ี

สมาธิสั้นในกิจการของโลกคงจำได้ดี ถงึการที่อูร์ซูลา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมเยอรมนั ได้ไปกำกบัการฝึกอบรมกองกำลังต่อต้านกลุ่มรฐัอิสลามในอิรักก่อน

หน้าการบุกใหญ่เพื่อช่วงชิงนครโมซูลกลับคืนมา 
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 ตามรายงานล่าสุด อูร์ซูลาฟอนแดรเ์ลเย่น ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปและ 

KAJA KALLAS อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเอสโตเนีย และบัดนี้เป็นหัวหน้าสูงสุดด้าน

การต่างประเทศและรองประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ทั้งคู่เป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้

ของกลุ่มที่สง่เสริมความมัน่คงของยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Kallas ได้ให้สมัภาษณ์แก่คริส

เตียนอามันพอร์ต่อหน้าที่ประชุมเพ่ือความมั่นคงที่นครมิวนิคเมื่อปลายสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมาว่า 

ควรแยกปัญหาปาเลสไตน์ออกจากประเด็นสงครามในกาซ่า และเน้นหนักในการจัดตั้งรัฐ

ปาเลสไตน์ตามสูตรสองรฐั ซึ่งนาย Ayeman Safadi รัฐมนตรตี่างประเทศจอร์แดนที่ร่วมอยู่

ด้วย เห็นชอบด้วยทกุประการ  

  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปี 2025 หรือ พ.ศ. 2568 เปน็วันครบรอบสามปีเต็มทีว่ลาดิเมียร์

ปูติน สั่งให้กองทัพสหพันธ์รัสเซียจำนวนเกือบสองแสนคน พร้อมด้วยกำลังสนับสนุนทั้งทาง

เรือและอากาศ เปิดฉากการรุกรานยูเครนซึ่งมิได้ยั่วยุหรือใช้กำลังก่อกวนแต่ประการใด 

ความตั้งใจของปูตินทีจ่ะเข้าครองยูเครนทั้งประเทศเป็นที่คาดหมายกันในวงกว้าง 

เนื่องจากจอมเผดจ็การอดีตหัวหน้าหน่วยราชการลับ KGB ประจำอดีตเยอรมันตะวันออก ได้

ไฝ่ฝันมานานที่จะฟื้นฟูจักรวรรดิรัสเซียอันใหญ่ยิ่งในโบราณกาล เขาจึงดำเนินกลวิธี

หลากหลายจนได้ผลในปี 2014 จนได้ผนวกดินแดนตาบสมุทรไครเมียมา แม้นานาชาติจะไม่

ยอมให้การรบัรองอย่างชัดแจ้งตั้งแต่แรก 

นอกจากไครเมียแล้ว ปูตนิยังหวังจะได้ครอบครองดินแดนในส่วนของแคว้นลูฮ้านสก์

และโดเนตสก์ซึง่อยู่ทางตะวันออกของประเทศยูเครนอันมีคนที่พูดภาษา รัสเซียนอยู ่เพราะ

สมัยจอมเผด็จการโจเซฟสตาลิน เขาได้เข้ามาปกครองยูเครน ซึ่งคร้ังนั้นประชาชนยูเครน

หลายล้านคนต้องเสียชีวิต จนชาวยูเครนทุกวันนี้มีวันรำลึกถึงโศกนาฏกรรมครั้งนั้นสืบต่อมา 

ตั้งแต่ปี 2014 ปตูินได้สัง่ให้บัญญัติกฎหมายจดัตั้ง “People’s Republic of Lihamsk และ 

People”s Republic of Donetsk อีกหลายครัง้ แต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ คร้ังสุดท้าย ปูติน 
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ในเคร่ืองแบบเต็มยศ ได้เป็นประธานในพิธีบัญญัตกิฏหมายจัดตั้งสาธารณรัฐดังกล่าวอีกคำรบ

หนึ่งกับแตง่ตั้งผู้ว่าการในห้องโถงกลางทำเนียบเครมลิน 

พิธีดังกล่าวมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ไม่กี่วันหลังจากทีปู่ตินเดินทางไปหารือกับ

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันเปิดการมหกรรมกฬีาโอลิมปิกฤดู

หนาวที่กรุงปักกิ่ง ทำให้มกีารคาดคะเนว่า การรุกรานยูเครนจะมีขึ้นระหว่างมหกรรมกีฬา

โอลิมปิกหรือเมื่อมีพิธีปิดแล้ว 

เพ่ือฟื้นความทรงจำ จึงขอนำรายงานเรื่องนี้ที่จัดทำไว้เมื่อ 3 ปี ก่อนมาเสนอบางส่วน

ดังนี ้

ตามที่ได้รายงานล่วงหน้ามาในตอนก่อนรุ่งเช้าวันพฤหัสบดทีี่ 24 กุมภาพันธ์ วลาดิ

เมียร์ ปูติน ซึ่งได้สร้างวาทกรรมเท็จและบิดเบือนประวัติศาสตร์มาหลายวันต่อเนื่องกัน และได้

สั่งการให้ทหารรัสเซียระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่อันอยู่เลยเขตของกลุม่แบ่งแยกดินแดนใน

หลายทิศทาง โดยกล่าวหาก่อนที่จะรุกรานว่าเป็นการโจมตีกลุม่แบ่งแยกดินแดนโดยฝ่าย

ยูเครน จนมีการใช้ศัพท์ของโจรสลัดในศตวรรษที่ 16 ว่า False Flag อันเปน็กลลวงในการ

สร้างความชอบธรรมให้กับการเข้าปล้น ตามที่ บีบซีี ภาคภาษาไทยได้กรุณาชี้แจงต้นศัพท์ 

หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการสร้างต้นเหตุเพื่อจะได้เข้าบุกเพ่ือป้าย pretext ใหก้บัฝ่ายอื่น ที่ปูตินให้

ฝ่ายรัสเซียทำมาหลายเดือน และประเทศเป็นจำนวนมากก็ทราบดีว่า การกระทำดังกล่าวเป็น 

Playbook หรือคู่มือประจำของปูติน ซึ่งได้กล่าวถงึในรายงานด่วนที่สุดแล้ว 

 ต่อมาประมาณ 10.00 น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตามเวลาในประเทศไทย รัสเซียได้ระดม

ยิงปืนใหญ่ ขีปนาวุธพิสัยใกล้ เคร่ืองบินทิ้งระเบิด และยานเกราะ ข้ามเขตเข้ามาในยูเครน 

รวมทั้งจดุระเบิดขึ้นทางดา้นคาร์กิ๊บ ซึ่งมิได้อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มแบง่แยกดินแดน ต่อจากนั้น ได้

มีการเคลื่อนกำลังทั้งรถลำเลียงทหาร รถถังแบบ T-72 ซึ่งใช้ในการรบวิ่งเข้ามาในยูเครน โดย

ที่ข้าพเจ้าเห็นจากข่าวโทรทัศน์ของ ซีเอ็นเอ็น ว่ามาจากเบลโกรอดในรัสเซีย เป็นประจักษ์

พยานชัดแจ้งว่า Full-Scale Invasion ตามที่ สหรัฐได้เตือนยูเครนดังรายงานมาเมื่อช่วงก่อน

เที่ยงคืนของวันพุธได้เกิดข้ึนแล้ว นับแต่นั้นมา รัสเซียได้เคลื่อนพลเข้ามาแทบจะทุกทิศของ
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ยูเครน รวมทั้งเรือรบที่ระดมยิงเข้ามา ซึ่งผู้สื่อข่าวทั้ง บีบซีี และซีเอ็นเอ็น ได้ยินอย่างชัดเจน 

กับยังมกีำลังจากกลุ่มในอทิธิพลของรัสเซียจากมอลโดวาด้วย 

 ก่อนรุ่งเช้า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ประชุมฉุกเฉิน ตามคำขอของ

รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน แม้ในเดือนนี้จะมีรัสเซียเป็นประธานก็ตาม เพือ่รับทราบรายงาน

สถานการณ์ร้ายในยูเครน ที่ประชุมได้เสนอร่างข้อมติด้วยผู้เสนอ 81 ประเทศ ในอาเซียนมี

สิงคโปร์ด้วย เมื่อมกีารออกเสียง รัสเซียเพียงประเทศเดียวได้ออกเสียงวีโต้  ส่วนจีน อินเดีย 

และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งจะเป็นประธานต่อจากรัสเซียในเดือนมีนาคม งดเว้นออกเสียง 

วาระนี้จะไปเข้าสมัชชาสหประชาชาติต่อไป 

 ในวันที่สองของการรุกรานยูเครน รัสเซียได้ส่งกองกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปใน

ยูเครนทุกทิศทาง รวมทั้งพยายามจะบุกเข้ายึดกรุงเคี๊ยฟให้ได้ ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่ง

ยูเครนได้กล่าวคำปราศรัยว่า รัสเซียกำลังล่าเขาในฐานะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งและครอบตรัว

ของเขาเป็นหมายเลขสอง เขาเชื่อว่าในอีกไม่กี่วัน ปูติน คงจะเจรจากบัเขา (ไม่ทราบว่า เซ

เลนสกี้ตั้งหลกัอยู่ที่ใด เพราะกองกำลังรัสเซียและหน่วยปฏิบตัิการพิเศษของรัสเซียเตรียม

ปราบเขาอยู่ ไม่แต่เท่านั้น ตามรายงานจากอัล จาซีร่า กองกำลังของรัสเซียได้เคลื่อนไปอยู่ห่าง

จากกรุงเคี๊ยฟเพียง 10 ก.ม. แต่กม็ีการสู้รบกับทหารยูเครนในหลายจุด เพราะถึงอย่างไร

กองทัพรัสเซียก็มีพลานุภาพมากกว่า แม้ว่าจะไม่มากพอที่จะยึดครองยูเครนทั้งประเทศได้ใน

เวลาอันสั้น 

ทางด้านยุโรป Ursula von der Leyen ประธานกรรมาธิการประชาคมยุโรป ได้

ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ทางด้านการเงินและการคลัง การคมนาคมขนส่ง

และการพลังงาน แต่ยังชะลอการตัดระบบการโอนเงินทาง SWIFT ไว้ก่อน เช่นเดียวกับทาง

สหรัฐโดยประธานาธิบดีไบเด้นในการประกาศเมื่อกลางดึกคืนวันพฤหัสบดี ตามเวลาใน

ประเทศไทย 

แม้รัสเซียจะได้บกุเข้ายูเครนทุกทิศทาง แต่จนเร่ิมวนัที่สามของการรุกราน กองกำลัง

ของรัสเซีย ซึ่งใช้อาวุธหนักทั้งรถถงั ยานเกราะ ปืนใหญ่ ขีปนาวุธครู๊สในการยิงทำลายตึกราม



ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความเปน็ขอคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขยีน 

43 
 

บ้านช่องของประชาชน รัสเซียก็ยังไม่สามารถเข้ายึดกรุงเค๊ียฟได้ กองกำลังของยูเครนและ

ประชาชนที่พอร่วมรบได้ต่อต้านรัสเซียทางด้านนอกของกรุงเคี๊ยฟ รวมทั้งระเบิดขวดที่ทำขึ้น

อย่างง่ายๆ ยังปะทะกับกองทัพรัสเซียอย่างได้ผลเกินความคาดหมาย ในวันที่สาม กองกำลงั

รัสเซียจากเบลโกรอด คาร์กี๊บ และการโจมตจีากเรือรบของรัสเซียในทะเลด้านใต้ได้เร่งโจมตี

ยูเครนในหลายทิศทาง ตามรายงานในตอนเช้าของเวลาท้องถิ่น ฝ่ายยูเครนเสียชีวิตไปมากกว่า 

198 ศพ เด็ก 3 ศพ บาดเจ็บกว่าหนึ่งพันคน ประชาชนจำนวนมากที่มิได้ร่วมในการสู้รบ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กกับคนชราได้หลบหนีไปในประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะ

โปแลนด์ หลายประเทศได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรตัวนายปูตินและนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ 

กับได้ตดัรัสเซียออกจากระบบจ่ายเงินระหว่างประเทศ SWIFT แต่ยังไม่อาจจะประเมินผล

กระทบต่อรัสเซียได้ในช้ันนี้ เพราะปูตินได้เตรียมการสร้างเกราะไว้ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง

สะสมทองคำที่มีเหมืองอยู่ในรัสเซียส่วนหนึ่ง 

ประธานาธิบดีมาครองแห่งฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์ทางสถานี France24 ว่าสงครามใน

ยูเครนคงจะยืดเยื้อไปอีกหลายเดือน เพราะชาวยูเครนคงต่อสู้เพื่อรักษาประเทศของตนอย่าง

เต็มที ่

ส่วนการประท้วงต่อต้านการสงครามในยูเครนภายในรัสเซียเกิดขึ้นใน 50 เมืองทั่ว

รัสเซีย ถูกจบัไปแล้วประมาณ 2,700 คน แต่คงจะไม่ง่ายที่ประชาชนจะโค่นปูตินได้ แม้เกือบ

ทั้งโลกจะทราบแล้วว่า สงครามในยูเครนเป็นความรับผิดชอบของปูตินอย่างชัดแจ้ง เมื่อคืนวัน

ศุกร์ ปูตินได้กล่าวคำปราศรัยเรียกร้องให้ชาวยูเครนโค่นล้มรัฐบาลเซเลนสกี ้อันไม่น่าจะได้ผล 

แต่อาวุธอย่างน้อยประเภทหนึ่งที่ปตูินสั่งเคลื่อนจากเบลโกรอดเข้าไปในยูเครนคือเคร่ืองยิง

เปลวเพลิงอันเป็นอาวุธไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง ซึ่งตอ้งคอยดูต่อไป  

โดยที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะส่งรายงานที่ทำอยู่นี้ในวันอาทิตย์ที่ 27 จงึไม่แน่ว่าจะครอบคลุม

เหตุการณ์ได้เพียงไร บางเร่ืองยังไม่จบทีเดียว แต่เวลาไม่อำนวย จึงขอทำเท่าที่สามารถก่อน 

ถ้ามีเหตุการณ์สำคัญอาจจะส่งมาเป็นชิ้นๆ ก่อนในตอนดึกเช่นที่ทำมาก่อนนี ้แต่ก็ต้องระวัง

สุขภาพด้วย เพราะข้าพเจ้าอายุ 87 แล้ว 
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เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ แองเกลา แมร์เค่ิล อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมัน ซึ่งเก็บตวั

เงียบๆ มานาน ได้ออกมาแถลงท่าทีเป็นคร้ังแรก ด้วยการประณามการรุกรานของปูตินและ

ตำหนิรัสเซีย อาจจะเพราะเหตุนี้ นายกรัฐมนตรีโอลาฟ โช้ลทซ์ จึงปรับท่าทีใหม่ ด้วยการ

ยินยอมให้ตัดรัสเซียออกจากระบบ SWIFT หรือ Society for World-wide Financial 

Transactions Telecommunication ซึ่งรุนแรงมาก และให้อาวุธในการต่อต้านรถถัง

และเท็คโนโลยีสูงแก่ยูเครน โดยให้เนเธอร์แลนด์ทีม่ีอาวุธแบบนี้พร้อมอยู่เป็นฝ่ายส่งให้ก่อน

และปรับปรุงสมรรถนะของกองทัพเยอรมันคร้ังใหญ่ด้วยงบประมาณนับ 100 ล้านยูโรในทันที 

กองกำลังยูเครนและประชาชนที่ออกมาช่วยกันปกป้องชาติปฏิบัติการอย่างเด็ดเดี่ยว

และสามารถสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและอาวุธหนักกับทันสมัยของรัสเซยีได้อย่างมาก 

ดังเช่นขบวนรถลำเลียงทหารของรัสเซียที่ Kherson รถถังขนาดใหญ่ของรัสเซีย 

เฮลิคอปเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องซึ่งถูกยิงตกมาแหลกยับเยินและเคร่ืองบินไอพ่นอีก 1 เครื่อง 

จำนวนทหารและกองกำลังรัสเซียได้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1 พัน ตัวเลขจริงยงัไม่อาจจะทราบได้ 

เพราะรัสเซียไม่เคยประกาศความเสียหายของตน 

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ อาจจะเคยเป็นตัวตลกมาก่อนและอายุเพ่ิง 40 ต้นๆ แต่ทั่วโลก

ยอมรับว่า เขาทำหน้าที่ได้ดีอย่างยิ่ง เมื่อวานนี้ สหรัฐได้เสนอจะช่วยอพยพเขาออกจากยูเครน 

เซเลนสกี้ ปฏิเสธเพราะเขามุ่งมั่นที่จะต่อสู้เคียงข้างกับประชาชน เมื่อปูตินเสนอที่จะเจรจากบั

เขา เพราะพอจะทราบแล้วว่าคงไม่ง่ายที่จะเอาชนะยูเครน แต่เซเลนสกี้ไมย่อมไปเจรจาที่

เบลารุส อันเป็นที่ซึ่งปูตินเสนอ เพราะเป็นฐานกำลังใหญ่ที่ปูตินใช้บุกยูเครนมาตั้งแต่ต้น  

ผู้เช่ียวชาญการสงครามจากอังกฤษได้วิเคราะห์สถานการณ์รบในปัจจุบันแลว้ เห็นว่า 

หากยูเครนสามารถสู้ได้ไปถึง 10 วัน ปูตนิก็จะลม้เหลว ซึ่งผู้อำนวยการสูงสุดของสำนักข่าว

กรอง MI-6 ของอังกฤษได้แถลงเห็นด้วยกับบทวิเคราะห์ดังกล่าวเนื่องจากทหารรัสเซียไม่

สันทัดกับการรบแบบกองโจรในเมือง และรัสเซียสญูเสียไปมากกว่าที่วางแผนไว้นาน มาครอง

เองก็คงจะวิเคราะห์อย่างเดียวกัน ดังที่นำมาเสนอก่อนหน้านี้แล้ว 
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กองทหารรัสเซียได้ระมยงิอย่างหนักจากหลายทิศทางในยูเครน ส่วนการประท้วงใน

รัสเซียโดยชาวรัสเซียยังแพร่กระจายไปหลายแห่ง ขณะที่วุฒิสมาชิกอเมริกนัและจิตแพทย์

อเมริกันเห็นว่าปูตินคงจะมีปัญหาด้าน mental health และสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคน

เร่ิมถอยจากการใช้คำกล่าวเกี่ยวกับปูตินในทางเดยีวกับทรัมป ์และรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียได้

กล่าวว่า ทหารรัสเซียต้องเตรียมพร้อมทุกหน่วยเหล่า รวมทั้งหน่วยนิวเคลียร์เพราะนาโต้เพ่ิม

การคุกคามรัสเซียมากขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ นายเจนส์ สโตลเตนสเบอร์ก เลขาธิการนาโต้กล่าว

แก่ ซีเอ็นเอ็น ว่าเป็นคำพูดที่ไร้ความผิดชอบ เนื่องจากนาโต้ไม่ได้ทำอะไร แต่รัสเซียเป็นฝ่าย

รุกรานโดยตรง 

 

ในวันครบรอบ 3 ปีของการที่รัสเซียภายใต้ปูตินได้พยายามจะเข้าครองยูเครนด้วยการ

รุกราน รัสเซียยังยึดพื้นที่ได้เพียงร้อยละ 20 ทางภาคตะวันออกของยูเครน ขณะที่ยูเครนได้รุก

เข้าไปในแคว้น Kurse ของรัสเซีย ส่วนทหารประจำการของรัสเซียเสียชีวิตในสงครามไปไม่

น้อยกว่า 165,000 ศพ บาดเจ็บประมาณหกแสน ล่าสุดรัสเซียได้ส่งทหารที่บาดเจ็บไปในแนว

หน้า เพ่ือให้ล้มตายในสนามรบ ส่วนทหารเกาหลีเหนือที่ไปช่วยรบที่ลม้ตายและบาดเจ็บใน

สนามรบเป็นจำนวนมาก อาจต้องมีการสลับรุน่ใหม่ซึ่งคงจะมีปัญหาเนื่องจากทหารเกาหลี

เหนือไม่มีประสบการณ์การรบจริงมาก่อน 

ในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการที่รัสเซียภายใต้ปูตินเข้ารุกรานยูเครน เป็นครั้งแรกที่

นายโดนัลด์ทรัมป์สัง่การให้ผู้แทนสหรัฐออกเสียงคดัค้านร่างข้อมติประณามรัสเซียที่กระทำการ

รุกรานยูเครนซึ่งเป็นประเทศเอกราชและละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดน 

ต่อมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร

กำลังจะพบปะกบัประธานาธิบดีทรัมป์เพ่ือแจ้งว่า สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสกับประเทศใน

ยุโรปจะร่วมกันประกันความมั่นคงให้ยูเครน โดยจะขอให้สหรัฐสนับสนุน แมจ้ะไม่เข้าร่วมใน

การประกัน แต่ทราบกันว่า ประธานาธิบดีโวโลดิมีรเ์ซเลนสกี้จะเดินทางมาพบกับทรัมป์ในวัน

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบขาว แต่ยัไม่ชัดเจนว่า เขาจะลงนามในความตกลงกับทรัมป์
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หรือไม่เกี่ยวกับการให้สินแร่หายากของยูเครน ซึ่งทรัมป์อ้างว่าเป็นการชดใช้เงินที่ยูเครนได้รับ

จากสหรัฐสมัยไบเดน ซึง่เซเลนสกี้ถิอว่า เป็นการให้เปล่า 

อันที่จริง อาวุธที่มอบแกยู่เครนมิใช่เป็นในรูปของเงินสด หากแต่เป็นผลผลติของ

อุตสาหกรรมในสหรัฐ โดยคนงานอเมริกันเอง  

 

เกี่ยวกับการหยุดยงิในกาซ่านั้น อิสราเอลกับฮาม้าสตกลงกันเมื่อคืนวันพุธที ่26 

กุมภาพันธ์ ว่าในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ วันนี้ จะมอบศพเด็ก 4 ร่างให้แก่อิสราเอลและการส่ง

มอบตัวประกันรุ่นสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม จะเป็นวันสุดท้ายของขั้นที ่1 ส่วนการเจรจา

สำหรับขัน้ตอนที่ 2 จะยงัไม่เร่ิมขึ้น และอิสราเอลแจ้งว่า จะไม่ถอนกำลังออกจากระเบียงฟิลา

เดลฟีอ่ย่างแน่นอน 

     

 

                                                     ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  

       ประธานคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

   และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 


